



### บทที่ 3

#### ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ โกะเด็น” จากบทละคร

ในบทนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นที่การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะจากบทละคร โน เรื่อง “โทะโมะเอะ” และบทละครโจรริเรื่อง “ฮิระงะนะเซะอิซุอิ” ตอนที่ 1 โดยจะขอล่าวถึงเรื่องย่อ การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะจากบทละครทั้งสองเรื่อง และการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ในเชิงสังคมสมัยมุโระมะชิและเอโดะตามลำดับดังเช่นการวิเคราะห์ในบทที่ 2

#### บทละครโน เรื่อง “โทะโมะเอะ” Tomoe (巴)

บทละครโน เรื่อง “โทะโมะเอะ” เป็นบทละครโนประเภท “ฉุระโมะโนะ” Shuramono (修羅物) เรื่องเตียวที่มีมิเตะ Shite (シテ) หรือตัวเอกเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตามรายละเอียดของบทละครโนเรื่องโทะโมะเอะ อาทิเช่น ชื่อผู้แต่ง ปีที่แต่ง รวมทั้งสำนักที่จัดแสดงนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด

##### 1. เรื่องย่อ<sup>1</sup>

##### องค์ที่ 1

ยามเย็นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ มีพระธุดงค์องค์หนึ่งพร้อมทั้งผู้ติดตามอีก 2 คนเดินทางออกจากหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่เมืองคิโอะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวง เมื่อเดินทางไปถึงอะวะสะงะฮาระ Awazugahara (粟津が原) ในแคว้นโอะอุมิ Oumi (近江の国) พระธุดงค์ก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังร้องไห้พลางนมัสการศาลเจ้าของเทพคิโอะ โยะมินะกะ พระธุดงค์จึงได้เข้าไปพูดคุยกับนาง ต่อมาเมื่อหญิงสาวได้รู้ว่าบ้านเกิดของพระธุดงค์อยู่ที่หมู่บ้านในเมืองคิโอะ นางจึงได้เล่าเรื่องของเทพโยะมินะกะให้พระธุดงค์ฟัง จากนั้นก็ขอให้พระธุดงค์พักที่ได้นั้น และสวดมนต์ให้แก่เทพโยะมินะกะที่ทนทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมทางสังขารทั้ง 5 ในยามที่เทพสิ้นบุญลง Gosui (五衰)<sup>\*</sup> หลังจากนั้นนางก็ได้เปิดเผยความจริงว่าตนเป็นวิญญาณและหากต้องการรู้ชื่อของนางให้ถามชาวบ้านแถวนี้ จากนั้นร่างของนางก็หายไปในงานของโบหญิง

##### องค์ที่ 2

เวลาล่วงเลยเข้ายามสนธยา โทะโมะเอะปรากฏตัวขึ้นในชุดนักรบและได้เล่าเรื่องราวของตนที่ได้ร่วมรบกับโยะมินะกะที่มินะโนะ โทะนะมิยะมะ คุริกะระและมิโสะ และความแค้นใจที่

<sup>1</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyokushū* 1, (Tokyo: Shōgakukan, 1997), p.232-244.

<sup>\*</sup> คำอธิบายดูที่ภาคผนวก ก หน้า 207

โยะมิเนกะไม่ให้นางปลิดชีพร่วมกันในวาระสุดท้าย จากนั้นพระธุดงค์ขอให้นางเล่าเรื่องวาระสุดท้ายของโยะมิเนกะในสงครามอะวะสูงะชะระ นางจึงเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปีใหม่หิมะยังคงหลงเหลืออยู่ ขณะที่โยะมิเนกะกำลังขี่ม้าหนีศัตรู ม้าก็พลัดตกลงไปในนาที่เป็นโคลนลึก และยังมีน้ำแข็งบางๆปกคลุมอยู่ โกลนทั้งค้ำซ้ายและขวาจมลงไป โคลนจนไม่อาจขยับเขยื้อนหนีไปไหนได้ พอนางขี่ม้าเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่านายได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงบอกให้นายเปลี่ยนม้าและขี่ไปยังทิวสนเพื่อปลิดชีพ ส่วนนางก็จะขอปลิดชีพตามผู้เป็นนายไปด้วยเช่นกัน ทว่าโยะมิเนกะกลับสั่งให้นางนำเครื่องรางและเสื้อโอะโอะโอะโคะ โยะโอะโอะโคะ โทะ โมะเอะฟังกังนั้นก็ได้แต่ร้องไห้ ขณะนั้นกองทัพฝ่ายศัตรูสังเกตเห็น โทะ โมะเอะจึงเข้าโจมตี โทะ โมะเอะใช้ง้าวเข้าฟาดฟันคอผู้จมนกระแทกศัตรูหนีไปไกล พอกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โทะ โมะเอะก็ได้เห็นสภาพของโยะมิเนกะที่นอนฟุบคว่ำอยู่ที่บริเวณ โคนต้นสนและข้างๆมีเครื่องรางและเสื้อโอะโอะโอะโคะ โยะโอะโอะโคะวางอยู่ นางรำให้เสียใจพลางเดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอะวะสุ โทะ โมะเอะตัดอุวะโอะบิ Uwaobi (上帯)\* ถอดชุดนักรบออกและใส่ชุดโอะโอะโอะโคะ โยะโอะโอะโคะ จากนั้นก็นำดาบสั้นซึ่งคาอยู่ที่เอวของโยะมิเนกะมาซ่อนไว้ในเสื้อ สวมหมวกนะมิอุชิเอะ Nashiuchi Ebōshi (梨打鳥帽子)\*\* และเดินทางกลับไปยังโอะโอะโอะโคะเพียงลำพังพร้อมทั้งน้ำตา เมื่อนางเล่าจบนางก็ขอให้พระสวามณต์ให้แก่ความรู้สึกฝังใจที่ยังหลงเหลือถึงตอนนี้

## 2. ตัวละครสำคัญ\*\*\*

1) ะกิ	Waki	(ワキ)	พระธุดงค์
2) ะกิที่ชูระ	Wakitsure	(ワキツレ)	ผู้ติดตามพระ 2 คน
3) ะมิเตะ	Shite	(シテ)	หญิงชาวบ้าน
4) โนะชิมิเตะ	Nochishite	(後シテ)	โทะ โมะเอะ

## บทละครโจริ เรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิ” ตอนที่ 1

บทละคร โจริเรื่องอิระงะนะเซะอิซุอิ† เป็นบทละครอิงประวัติศาสตร์ Jidaimono (時代物) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามการต่อสู้ที่โยะมิที่ชูเนะยกทัพไปโจมตีกองทัพของ โยะมิ

\* ผ้าหรือเชือกคาดเอวที่อยู่ด้านนอกของเสื้อเกราะ หรือผ้าที่ใช้ผูกยึดให้กระบอกธนูติดแน่นกับลำตัว

\*\* หมวกปลาไหลเคลือบมันบนผ้าบางๆ

\*\*\* ผู้แสดงในบทละครโน ได้แก่ ะกิคือพระธุดงค์ ะกิที่ชูระคือผู้ติดตามพระธุดงค์ ะมิเตะคือตัวละครเอก และ โนะชิมิเตะคือตัวละครเอกในองก์ที่ 2 (รายละเอียดบทละครโนดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข หน้า 198 - 200 )

† ชื่อเรื่องอิระงะนะเซะอิซุอิมีที่มาจากการนำเรื่องเก็นเปะอิเซะอิซุอิมาประพันธ์ใหม่ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดยเขียนด้วยตัวอักษรอิระงะนะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องที่อ้างอิงมา อีกทั้งยังมีการแต่งเพิ่มเติมอีกครั้งเรื่อง ฉะนั้นจึงไม่อาจกล่าวชัดได้ว่าผู้แต่งบทละคร โจริเรื่องอิระงะนะเซะอิซุอิได้นำเนื้อเรื่องเก็นเปะอิเซะอิซุอิมาแต่งเป็นบทละครโดยสมบูรณ์ (Otoba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, (Tokyo: Iwanamishoten, 1976), p.18.)

นกะ ชีวิตของขะมะบุกิภรรยาหลวงของโยะฉินะกะที่ต้องหนีออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับ โยะมะวะกะบุตรชายและ โอะฟูคะหญิงรับใช้ภายหลังจากที่โยะฉินะกะเสียชีวิต รวมทั้งเรื่องราวความจงรักภักดีของฮิงุจิ คะนะมิทซุหนึ่งในนักรบเอกของโยะฉินะกะที่ได้ปลอมตัวเป็น นายเรือของโยะฉินะกะเพื่อรอโอกาสแก้แค้นให้ผู้เป็นนาย อย่างไรก็ตามตัวละครหญิง โทะโมะเอะ โทะเส็นปรากฏแต่เพียงในตอนที่ 1 เท่านั้น เนื้อเรื่องในตอนที่ 1 มีฉากที่สำคัญ 3 ฉาก ดังนี้

1. ฉากที่โยะฉินะกะยกทัพมาที่เมืองหลวงเพื่อโจมตีกองทัพของโยะฉินะกะตามคำสั่งของจักรพรรดิสละราชย์โทะมิระงะวะ

2. ฉากที่พำนักของโยะฉินะกะซึ่งได้กล่าวถึงภรรยาหลวงและบุตรชายของโยะฉินะกะ สถานการณ์ที่ทำให้โยะฉินะกะตัดสินใจเข้าต่อสู้ในสงครามในวาระสุดท้ายโดยให้โทะโมะเอะเป็นผู้ติดตามออกรบ

3. ฉากที่โทะโมะเอะตกเป็นเชลยศึกและได้เปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของโยะฉินะกะต่อหน้าโยะฉินะกะแม่ทัพของนักรบฝ่ายศัตรู

ผู้วิจัยได้สรุปเรื่องย่อจากฉากที่ปรากฏบทบาทของโทะโมะเอะ รวมทั้งตัวละครสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโทะโมะเอะไว้ดังนี้

### 1. เรื่องย่อ<sup>2</sup>

ช่วงปีใหม่ปีเก็นเรียวกุ Genryaku (元暦) (ปีค.ศ.1184) เนื่องจากแม่ทัพอะซะฮิ คิโสะ โยะฉินะกะก่อการกบฏ โยะริโตะโมะเอะจึงสั่งการจากคะมะคุระให้โนะริโยะริและคุโร โยะฉินะกะตามล่าโยะฉินะกะ

ณ ที่พำนักของโยะฉินะกะ ขะมะบุกิ โทะเส็นภรรยาของโยะฉินะกะได้พูดคุยกับโอะฟูคะ Ofude (おふで) หญิงรับใช้เกี่ยวกับบ้านเมืองที่ไม่ได้ว่างเว้นจากสงคราม อีกทั้งยังเกรงว่าโยะฉินะกะผู้เป็นสามีจะได้รับอันตราย โอะฟูคะจึงได้กล่าวปลอมประโลมใจยะมะบุกิว่าเนื่องจากโยะฉินะกะยังมี“โทะโมะเอะ”รวมทั้งสุดยอดผู้มีความสามารถทั้ง 4 ซึ่งมีความสามารถทางการรบ ฉะนั้นผู้เป็นนายจึงมีโอกาสนะในสงครามครั้งนี้ หากแต่โอะฟูคะก็ยังรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของโทะโมะเอะเนื่องจากนางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของโยะฉินะกะอยู่ในครรภ์

เมื่อโยะฉินะกะได้กลับมาถึงที่พำนักก็ได้เล่าถึงสงครามที่ตนได้เผชิญมาว่า โยะริโตะโมะเอะสั่งให้โนะริโยะริและ โยะฉินะกะไล่โจมตี แม้ว่าทางด้านอุชิจะให้คะตะ โระคุโรนะอิไปตั้งรับทางด้านเซอิให้อิมะอิ มิโรคะนะอิระไปเสริมทัพให้แข็งแกร่ง และให้โทะโมะเอะเป็นกองหลัง

<sup>2</sup> Otoba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.105-123.

อย่างไรก็ตามกองกำลังฝ่ายโยะมิเนะกะก็มีเพียงหนึ่งในสิบของฝ่ายศัตรู ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโยะมิเนะกะไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิสละราชย์โยะมิเนะวะวะ จักรพรรดิก็ปีดประตูไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้า เหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความอับอายแก่โยะมิเนะกะเป็นอย่างมาก เมื่อนึกย้อนไปครั้งสงครามโทะนะมิและมิโนะสะระ ในปีเจที่ 2 โยะมิเนะกะได้เข้าต่อสู้ปราบปรามพวกตระกูลเฮอิเกะจนได้รับยศถาบรรดาศักดิ์แต่งตั้งเป็น “แม่ทัพใหญ่อะซะชิ” กิตติศัพท์เป็นที่ร่ำลือ ทว่าตอนนี้กลับถูกกล่าวหาว่าคิดการกบฏไปเข้าข้างฝ่ายตระกูลเฮอิเกะ ด้วยเหตุนี้โยะมิเนะกะจึงตัดสินใจที่จะขอต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์จนตัวตาย แม้ว่าชะมะบุกิจจะทัดทานไม่ให้โยะมิเนะกะออกทัพโดยแนะนำให้โยะมิเนะกะรอโอกาสเพื่อที่จะได้อธิบายความจริง รวมทั้งยังกล่าวถึงชะตากรรมของ โยะมะวะวะกะ Komawaka (駒若) บุตรของตนกับลูกในท้องของโทะโมะอะว่าอาจต้องได้รับความลำบากทว่าก็ไม่เป็นผล

โยะมิเนะกะได้ตั้งเสียดชะมะบุกิจว่าหากชีวิตของตนต้องสูญสิ้นก็ขอให้ชะมะบุกิจออกจากที่พำนักแห่งนี้ไปและเลี้ยงดู โยะมะวะวะกะ เมื่อสบโอกาสก็ให้ทูลเรื่องที่ตนเองไม่ได้มีความผิดและช่วยชำระมลทินของตระกูลให้ด้วย โยะมิเนะกะและชะมะบุกิจต่างก็โศกเศร้าอาลัยต่อการจากลา

ในขณะนั้นเสียงเกือกม้าของ “ฉุนฟู” ม้าขนสีเทาที่มีชื่อเสียงก็ดังใกล้เข้ามา

“โทะโมะอะ โยะเซ็น” ควบม้ามาที่หน้าประตูใหญ่และกล่าวรายงานผลการรบว่าตนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กองทัพของโยะมิทซุเนะในสงครามที่อุชิ นอกจากนี้ยังได้ข่าวว่าฝ่ายนักรบของคะมะบุระก็ได้รับชัยชนะเดินทัพเข้าสู่เมืองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าโยะมิเนะกะจะรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็ยอมรับชะตากรรมในวาระสุดท้ายที่จะต้องเกิดขึ้นจึงได้ตัดสินใจออกเดินทัพโดยให้โทะโมะอะติดตามไป

โทะโมะอะเห็นชะมะบุกิจและโอะฟูตะอาลัยอาวรณ์ต่อการจากลา จึงได้กล่าวปลอบโยนชะมะบุกิจให้คลายจากความกังวลว่า ตนเองจะติดตามและปกป้องโยะมิเนะกะด้วยชีวิตและจะทำความปรารถนาของผู้เป็นนายให้เป็นจริง โดยการให้ชะมะบุกิจกับโยะมะวะวะกะหนีไปซ่อนตัวกับผู้รู้จัก โอะฟูตะจึงกล่าวด้วยความยินดีว่าให้ชะมะบุกิจกับโยะมะวะวะกะหนีไปที่คะทซุระ Katsura (桂) บ้านเกิดของบิดาของตนเอง เนื่องจากตนเป็นบุตรสาวของสะอิโตะ Haito หรือ สะยะโตะ Hayato (隼人) \* น้องชายคะมะตะเบ Kamatabē (鎌田兵衛) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก็นจิ ฉะนั้นพ่อแม่อีกคงยินดีให้ที่หลบซ่อน อีกทั้งคนเก่าแก่ที่ยังมีฝีมือการยิงธนูหรือผู้มีพลังกำลังแข็งแกร่งที่รับใช้พ่อแม่ของโอะฟูตะก็คงสามารถปกป้องทั้งสองคนได้

ล่วงเลยเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิโทะโมะอะได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพียงลำพังด้วยจิตใจที่โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ที่ไม่อาจติดตามนายในวาระสุดท้ายได้ ระหว่างทางกองกำลังฝ่ายคะมะบุระก็

\* เดิมทีสะอิโตะหรือสะยะโตะหมายถึงกลุ่มคนที่ต่อต้านการปกครองของรัฐบาลยะมะโตะ อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู Kyūshū (九州) หลังจากถูกปราบปรามก็ได้มาสวามิภักดิ์และช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของราชสำนัก

พากันมาล้อมและพยายามจับตัวนางไป โทะโมะเอะได้เผชิญหน้ากับชิชิบุ มิเงะตะคะนักรบผู้กล้าแห่งดินแดนคันโต ทั้งสองต่างประลองกำลังโดยดิ่งกันไปมา ในที่สุดส่วนชายของซุคเกอร์าก็ฉีกออกจากกันจนมิเงะตะคะนักรบกระแทกพื้นอย่างแรง มิเงะตะคะรู้สึกเสียวหน้าจึงได้ตั้งถอยทัพไป ต่อมาอุชิคะ สะบุโรซึ่งตั้งทัพหลังอยู่ที่เข้ามาประลองฝีมือกับโทะโมะเอะ แม้ว่าอุชิคะจะพยายามมีม้าวิ่งไปมาเพื่อหาจังหวะโจมตีโทะโมะเอะ ทว่าก็ไม่อาจทำได้สำเร็จเนื่องจากม้าฉุนฟูของนางมีความเร็วไม่แพ้ “อิคะเต็น” Idaten (韋駄天) ม้าของอุชิคะ จนกระทั่งจังหวะที่โทะโมะเอะชิงอุชิคะเข้าไปต่อสู้ อุชิคะก็ถลาเข้าไปในวงแขนของโทะโมะเอะ โทะโมะเอะรู้สึกโกรธและได้ตอบโต้การกระทำดังกล่าวโดยเค็ดคอกของอุชิคะทิ้งไป

วาระ โยะมิโมะริซึ่งได้เห็นการต่อสู้ดังกล่าวก็พยายามคิดแผนการที่จะจับตัวโทะโมะเอะ แม้จะรู้ว่าไม่มีทางล้มโทะโมะเอะได้ง่ายๆ เหตุการณ์ได้พลิกผันเมื่อโทะโมะเอะได้ยื่นข่าวงการเสียชีวิตของ โยะมิเนะกะและคะเนะฮิระ นางตกใจจนเสียวหลักคกลงมาจากหลังม้า นักรบฝ่ายเกินใจได้ทีจึงรีบนำเชือกมามัดตัวนางไว้ จากนั้นโทะโมะเอะก็ถูกลากตัวมาพบ โยะมิทซุเนะ โยะมิทซุเนะได้กล่าวคำให้การกระทำของ โยะมิเนะกะที่ได้เฝ้าพระราชวังขององค์จักรพรรดิที่วัดโซจูซึ่งแสดงให้เห็นว่า โยะมิเนะกะคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อราชวงศ์ โทะโมะเอะจึงได้อธิบายจิตใจที่แท้จริงของ โยะมิเนะกะทั้งน้ำตาว่า จริงๆแล้ว โยะมิเนะกะมิได้คิดเป็นปฏิปักษ์แต่อย่างใด การที่ โยะมิเนะกะเข้าต่อสู้กับตระกูลเฮอิเกะในสงครามโทะนะมิ คุริกะระ มิโนะสะระ และขับไล่ไปยังดินแดนตะวันตกก็เป็นไปเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ\* จากพวกตระกูลเฮอิเกะ นอกจากนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ฝีมือของ โยะมิเนะกะแต่เป็นการกระทำตามใจชอบของพวกนักรบคนอื่น โทะโมะเอะยังได้ให้ โยะมิทซุเนะพิสูจน์สิ่งที่ตนเองพูด โดยดูจากจดหมายสั่งเสียของ โยะมิเนะกะซึ่งซ่อนอยู่ในหมวกนักรบของ โยะมิเนะกะ

พอทะกะทซุเนะหยิบหมวกนักรบจากศีรษะของ โยะมิเนะกะขึ้นมาตามคำสั่งของ โยะมิทซุเนะก็ปรากฏว่ามีจดหมายฉบับหนึ่งม้วนอยู่กับผ้าไหมที่บุด้านในหมวก เนื้อความในจดหมายเป็นไปตามที่โทะโมะเอะกล่าวไว้ไม่มีผิดเพี้ยนประการใด โยะมิทซุเนะได้ฟังคั่งนั้นก็รู้สึกเสียวใจที่ตนเองรับคำสั่งจาก โยะริโตะโมะมาปฏิบัติโดยไม่ได้ถามสาเหตุให้กระจ่าง จึงได้ขออโหสิกรรมให้กับการกระทำของตนเองที่ไม่ได้ลึกลับให้คิดก่อน นอกจากนี้ โยะมิทซุเนะยังรู้สึกเห็นอกเห็นใจ โยะมิเนะกะที่แม้จะไล่โจมตีตระกูลเฮอิเกะจนถอยร่นไปทางดินแดนตะวันตกและสามารถถอบกู้เกียรติศักดิ์ของตระกูลเกินใจได้สำเร็จ แต่ทว่าความดีนี้ก็กลับสูญสิ้นไปกลายเป็นได้รับคำครหาว่าเป็นผู้คิดคดทรยศ โยะมิทซุเนะจึงภาวนาขอให้ความแค้นฝังใจครั้งสุดท้ายนี้ได้

\* สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ Sanshu No Shingi (三種の神器) อันได้แก่ กระจกชะตะ Yata Kagami (八咫鏡) คาบอะมะ โนะมูระกุโมะ Amanomurakumo No Tsurugi (天叢雲劍) และลูกแก้วชะกะกะนิ Yasakani No Magatama (八咫瓊勾玉) เชื่อกันว่าเป็นสิ่งมีค่าที่จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นได้รับมาจากเทพอะมะคะระซุ Amaterasu (天照大神) ผู้ที่ได้เป็นจักรพรรดิจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการนี้ครอบครองสืบทอดต่อกันไปโดยเชื่อกันว่าจะทำให้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุข

มลายหายไปและขอให้โยะมิเนกะ ได้กลายเป็นเทพปกปักษ์รักษานักรบและอยู่คู่ตระกูลเกินจืดต่อไป

เมื่อวาระ โยะมิโมะริได้รู้ว่าโยะมิเนกะไม่ได้มีความผัดคั่งข้อครหากอปรกับโทะโมะเอะ มิเลียดเนื้อเชื้อใจของโยะมิเนกะอยู่ จึงขอรับโทะโมะเอะไปเป็นภรรยา โยะมิทซุเนะจึงได้อนุญาตให้โทะโมะเอะแต่งงานกับโยะมิโมะริตามคำขอ และกล่าวว่าหากบุตรของนางออกมาเป็นชายก็อาจเป็นที่หวาดระแวงต่อราชวงศ์จึงควรเก็บชื่อของโยะมิเนกะเป็นความลับและให้บุตรของนางเป็นผู้สืบทอดตระกูลของวาระต่อไป นอกจากนี้ยังได้ตั้งชื่อบุตรของโทะโมะเอะว่า “อะซะฮินะ สะนูโร โยะมิอิเคะ”

โยะมิทซุเนะตั้งใจว่าอยากฝังศีรษะของโยะมิเนกะรวมทั้งอิมะอิและสวคมนตรีให้ แต่เนื่องจากไม่อาจคาดคะเนพระประสงค์ของจักรพรรดิสละราชย์ได้ อีกทั้งคงต้องส่งศีรษะให้แก่ผู้ดูแลรักษาความสงบอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง จึงสั่งให้ชิชิบุ ซะซะกิ Chichibu Sasaki (秩父 佐々木) จมึ้นำศีรษะของทั้งคู่เข้าไปที่เมืองหลวงล่วงหน้าก่อน ในท้ายที่สุดโทะโมะเอะกับวาระก็ได้แต่งงานครองคู่รักกันยืนนาน กองทัพฝ่ายเกินจิตต่างยินดีปรีดาที่สามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างราบคาบ

## 2. ตัวละครสำคัญ

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) โทะโมะเอะ | โกะเส็น     |
| 2) คิโอะ     | โยะมิเนกะ   |
| 3) ยะมะบุกิ  | โกะเส็น     |
| 4) โยะมะวะกะ |             |
| 5) โอะฟูเคะ  |             |
| 6) คุโร      | โยะมิทซุเนะ |
| 7) ชิชิบุ    | มิเงะคะคะ   |
| 8) อุซึคะ    | สะนูโร      |
| 9) วะคะ      | โยะมิโมะริ  |

## วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะจากบทละคร

แม้ว่ากาลเวลาจะได้ล่วงเลมาถึงสมัยมุโระมะชิเรื่องราวของโทะโมะเอะ โกะเส็นก็มีได้เลือนหายไประยะหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกนำไปแต่งเป็นบทละครโนเรื่อง “โทะโมะเอะ” ซึ่งเป็นบทละครโนประเภทมุระโอะ โนะเรื่องเดียวที่มิเคะเป็นสตรี สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะได้เป็นอย่างดี จวบจนสมัยเอโดะตัวละครหญิงโทะโมะเอะก็ยังคงปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในบทละครโจรริที่อ้างอิงมาจากนิยายสงคราม ดังเช่นในบทละครโจรริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิ

ซุอิกิ” อย่างไรก็ตามคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะเมื่อข้ามผ่านจากสมัยหนึ่ง มาสู่อีกสมัยหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเนื่องจากรูปแบบของบทละครโนและโจรูกิก็มีรูปแบบ ที่แตกต่างกัน เช่น ประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ในบทละครโนผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน มุมมองของโทะ โมะเอะซึ่งเป็นตัวเอกเป็นหลัก ในขณะที่บทละครโจรูกิเป็นการเล่าผ่านมุมมองของ ผู้เขียนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ที่มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นต้น ฉะนั้นภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่ ปรากฏในบทละครโนเรื่อง “โทะ โมะเอะ” ในสมัยมุโระมะชิและบทละครโจรูกิเรื่อง “ฮิระกะ นะเซะอิซุอิ” ในสมัยเอโดะจึงมีหลายแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์และ เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในบทละครดังกล่าวผ่าน ประเด็นรูปลักษณะภายนอก ความสามารถ สถานภาพ และลักษณะนิสัย และวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในเชิงสังคมในสมัยมุโระมะชิและเอโดะ รวมทั้งได้ทำตาราง เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละครไว้ท้ายบทดังเช่นการวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะจากนิยายสงครามในบทที่ 2

### 1. รูปลักษณะภายนอก

ประเด็นเรื่องรูปลักษณะภายนอกผู้วิจัย ได้แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังเช่นในบทที่ 2 ดังนี้

#### 1.1 ลักษณะรูปร่างหน้าตา

#### 1.2 การแต่งกาย อาวุธและพาหนะ

##### 1) การแต่งกาย

##### 2) อาวุธและพาหนะ

#### 1.1 ลักษณะรูปร่างหน้าตา

##### ก. บทละครโนเรื่อง “โทะ โมะเอะ”

ในบทละครโนเรื่อง “โทะ โมะเอะ” ไม่ได้เขียนบรรยายลักษณะหน้าตาของนางไว้แต่อย่างใด กล่าวแต่เพียงนางเป็นสตรีดังเช่นในฉากตอนที่นางปรากฏตัวขึ้น และวะกิได้กล่าวถึงนางว่า

ワキ：「女性を見れば神に参り、涙を流し給ふは何と申したる事に  
て候ふぞ。」<sup>3</sup>

วะกิ： “เห็นสตรีที่มาสักการะเทพแล้วร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับนาง”

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากหน้าฉากของมิเตะที่ใช้ในการแสดงก็อาจตีความได้ถึง ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะบางประการได้เช่นกัน กล่าวคือในองก์ที่ 1 ใช้หน้าฉากแบบ “วะกะออน

<sup>3</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* I, p.234.

นะ” Wakaonna (若女) \* ซึ่งมีลักษณะหน้าผากกว้าง แก้มมีเนื้อ ริมฝีปากอ้อมตรงกลางคอดเรียว ลง มุมปากโค้งขึ้น ใช้กับสตรีที่อ่อนเยาว์ มีความสดใส หรือหน้ากากแบบ “โศ” Zō (増) <sup>4</sup> ซึ่งมีลักษณะหน้าผากกว้าง แก้มมีเนื้อ ดวงตาและจมูกเรียว ริมฝีปากเล็กมุมปากโค้งลงเล็กน้อยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ดูมีอายุมากกว่าหน้ากากแบบวะกะอนนะ มักใช้กับสตรีที่ดูสง่างาม มีสถานภาพสูง เช่น สตรีเทพ นางฟ้า จากรูปแบบหน้ากากทั้ง 2 แบบนี้อาจทำให้ตีความได้ว่าภาพลักษณ์ของนางเป็นหญิงสาวหรือหญิงผู้รับใช้เทพเจ้าผู้มีความบริสุทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของโทะโมะอะะ ในฐานะมิโกะ (巫女) ในองก์ที่ 1 ส่วนในองก์ที่ 2 ใช้หน้ากากแบบโศหรือแบบ มะซุกะมิ Masukami (十寸髪) <sup>5</sup> หน้ากากแบบมะซุกะมิมิลักษณะแตกต่างจากหน้ากากแบบโศ และวะกะอนนะอย่างชัดเจน เนื่องจากที่ด้านข้างใบหน้าจะมีปอยผมด้านข้างร่วงลงมาเล็กน้อย ใบหน้ามีรอยข่นที่หัวคิ้ว มีลักษณะ หน้ากากนี้ใช้กับสตรีผู้มีสถานภาพสูง บางครั้งอาจสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่ผิดปกติเนื่องจากมีเทพมาสิงสถิตในร่าง อีกทั้งยังใช้กับหญิงสาวที่ตกอยู่ในสภาพจิตใจ สับสนแปรปรวน ฉะนั้นหน้ากากแบบมะซุกะมิจึงสะท้อนภาพลักษณ์ของโทะโมะอะะะในองก์ที่ 2 ในฐานะนักรบสตรีผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยความแค้นและความอาลัยอาวรณ์

#### ข. บทละครโจรুরิเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ”

ในบทละคร โจรুরิเรื่องอิระงะนะเซะอิซุอิกิไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดหน้าตาของ โทะโมะอะะะอย่างชัดเจน ฉากที่กล่าวถึงส่วนใบหน้าของนางมีเพียงฉากภายหลังจากที่นางออกจาก สนามรบดังนี้

「御さいごの供はかなはじと。夫なり又主命の。… (中略) …名残涙の玉櫛笄。手枕ふりし寝くたれ髪。夕べの儘に振乱し。烏帽子引立眉ふかく見る目もくもる鏡山女とも見へつ又男とも。」<sup>6</sup>

“คำสั่งของนายที่ทำให้ความปรารถนาที่จะติดตามนายในวาระสุดท้ายไม่เป็นผล...เส้นผมอันยุ่งเหยิงเนื่องจากใช้แขนต่างหมอนมีน้ำตาแห่งความอาลัยอาวรณ์ติดอยู่ประคูดังหวีอิซุอิกิ นางสะบัดผมที่ยุ่งเหยิงตั้งแต่เมื่อคำสิ้น จีบหมวกอะโอบิ \*\* ให้ตั้งขึ้นและสวมให้ลึกจนปิดคิ้ว ดวงตามองเห็นเบื้องหน้าไม่ชัดเจนดังภูเขาจะงอมิที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆมองดูละม้ายคล้ายทั้งชายและหญิง”

\* รูปภาพหน้ากากดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข หน้า 198-199

<sup>4</sup> Nakamura Yasuo, *Nō No Men*, (Kyoto: Kawarashoten, 1974), p.153-161.

<sup>5</sup> Ibid., p.163-165.

<sup>6</sup> Otoa Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.113.

\*\* หมวกสำหรับผู้ชายที่บรรณคดีภาวะ ซึ่งใช้ได้ทั้งยามสงครามหรือในชีวิตประจำวันทั่วไปและไม่จำกัดสถานภาพ



ฉากข้างต้น ไม่ได้บรรยายรายละเอียดใบหน้าอย่างชัดเจนกล่าวแต่เพียงเส้นผมที่ยุ่งเหยิง และมีน้ำตาติดอยู่ซึ่งอาจตีความได้ถึงการสะท้อนความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่ต้องลาจากผู้เป็นนายและสามี ส่วนการสะบัดผมและการตั้งหมวกอะโบมิ ขึ้นนั้นก็อาจตีความได้ถึงการเก็บกลิ่นความรู้สึกเศร้าโศกและการพยายามรวบรวมจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งเพื่อเดินทางต่อไปเพียงลำพัง นอกจากนี้ลักษณะภายนอกในฉากดังกล่าวยังสะท้อนการผสมผสานลักษณะแบบบุรุษนักรบและสตรีเข้าไว้ด้วยกันดังที่กล่าวว่าคุณะม้ายคล้ายชายและหญิง

ส่วนฉากที่กล่าวถึงรูปร่างของ โทะ โมะเอะ โดยตรงมีเพียงฉากสุดท้ายในงานแต่งงานระหว่าง โทะ โมะเอะกับวะคะ โยะมิโมะริ

「しづめたる義盛が二葉のひれに相生の。松の栄へやゑい。」<sup>7</sup>

“โยะมิโมะริ ได้ปราบพยศและได้เป็นคู่กับสตรีผู้มีความอิมเอิบ ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่ผูกพันกันรักกันยิ่งขึ้นเสมือนต้นสนดำและแดง ที่ขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว”

ฉากงานแต่งงานข้างต้นแม้จะไม่ได้บรรยายรายละเอียดหน้าตาของนาง ทว่าคำว่า “ฟูตะบะ โนะ ฮิระ” Futaba No Hire (二葉のひれ) ซึ่งลักษณะรูปร่างของ โทะ โมะเอะอย่างชัดเจนว่าเป็นสตรีเจ้าเนื้อ คูอิมเอิบสมบุรณ์ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนลักษณะของสตรีในอุดมคติ ดังที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อสังเกตของมาริสา พงษ์บัณฑิตกิจในบทที่ 2 นอกจากนี้ยังอาจตีความได้ว่ามีความสอดคล้องกันกับพลังกำลังอันมหาศาลและความสามารถของ โทะ โมะเอะซึ่งจะขอกกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

นอกจากนี้ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปก็คือรูปร่างลักษณะของ โทะ โมะเอะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ดังเช่นที่ปรากฏในบทพูดของยะมะบุคิดังนี้

「したかなんぼ大力でも殿のお種を身に持て。切つ撲つつはあぶな物。出物腫物所きはらず。ひよつと其場で気が付たら。自もそれが気づかい。殊更左孕と有ば疑ひもない御男子。何事なふ平産あらば駒若の弟御。」<sup>8</sup>

“แม้ว่านางจะมีพลังกำลังมากเพียงไร แต่นางก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของท่าน โยะมิโมะกะ อยู่หากเข้าต่อสู้ฟาดฟันย่อมเป็นอันตราย นางอาจคลอออกมาเมื่อไรที่ไหนก็สุดจะรู้ได้ หากงู๋ ๆ ที่นั่นเกิดรู้สึกเจ็บท้องขึ้นมา ตัวข้าเองก็รู้สึกกังวลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากท้องเบนไปทางซ้ายก็จะได้บุตรชายอย่างไม่มีข้อสงสัย หากคลอออกมาอย่างปลอดภัยท่าน โทะมะวะกะก็จะ ได้มีน้องชาย”

<sup>7</sup> Ibid., p.123.

\* ต้นสนที่เกิดจากลำต้นของต้นสนดำและต้นสนแดงขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ใช้เปรียบเทียบกับคู่สามีภรรยา

<sup>8</sup> Ibid., p.109.

จากการบรรยายสภาพของ โทะ โมะเอะที่ตั้งครรภ์ดังกล่าวมีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในมโนภาพของผู้อ่านมิใช่เพียงนักรบสตรีธรรมดา หากแต่เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพอที่จะเข้าสู่ในสงครามโดยไม่เกรงภัยอันตรายต่อตนเองและลูกในท้อง

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในบทละคร โจริผู้เขียน ไม่ได้กล่าวถึงความงามหรือรายละเอียด ลักษณะหน้าตาของ โทะ โมะเอะ หากแต่เจาะจงกล่าวถึงเฉพาะใบหน้าในยามใส่ชุดเกราะที่ผสมผสานลักษณะในแบบหญิงและชาย รูปร่างที่ดูอึดแอิบ รวมทั้งสภาวะของ โทะ โมะเอะที่ออกรบ ในขณะที่ตั้งครรภ์ของ โทะ โมะเอะ จึงอาจตีความได้ว่าผู้เขียนต้องการเน้นภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสามารถเข้าร่วมรบในสงครามได้เช่นเดียวกับบุรุษนักรบมากกว่าสตรีผู้งดงามแต่บอบบางและต้องอยู่ภายใต้การปกป้องจากฝ่ายชายแต่เพียงฝ่ายเดียว ยิ่งไปกว่านั้นการบรรยายลักษณะภายนอกจากสภาพผมก็มีส่วนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของภายในจิตใจของตัวละครได้เช่นกัน

หากเปรียบเทียบบทละคร โนะกับบทละคร โจริแล้วจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะ ด้านรูปร่างลักษณะหน้าตาในบทละคร โจริจะถูกกล่าวถึงมากกว่าในบทละคร โนะ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าบทละครทั้งสองมิได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่อง รายละเอียดลักษณะหน้าตาแต่อย่างใด

## 1.2 การแต่งกาย อาวุธและพาหนะ

### ก. บทละครโน

#### 1) การแต่งกาย

ตามที่ตอนต้นเรื่อง ได้มีการกล่าวแนะนำตัวละครและรายละเอียดเรื่องเครื่องแต่งกายในบทละคร โนะเรื่อง โทะ โมะเอะจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของมิเตะที่ใช้ในการแสดงในองก์ที่ 1 เป็นชุดกระโอะริ Karaori (唐織) \* ในองก์ที่ 2 โทะ โมะเอะสวมหมวกนะมิอุชิเอะ โบมิ Nashi Ebōshi (梨打烏帽子) \*\* ทรงผมคุโรตะระ Kurotare (黒垂) \*\*\* ผ้าคาดกระโอะริที่ชูโอะโอะริ Karaori Tsuboori (唐織壺折) † และกางเกงมิโรโงชิ Shiro Ōguchi (白大口) หรือ

\* ชุดผ้าทอที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน มักใช้ด้ายสีต่างๆ รวมทั้งสีเงินทองถักทอเป็นลวดลายดอกไม้ต่างๆ ชุดกระโอะริ มักใช้สำหรับตัวละครเอกที่เป็นสตรีหรือตัวละครชายที่เป็นขุนนาง (รูปภาพเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข หน้า 199-200)

\*\* หมวกที่ใช้สำหรับตัวละครที่เป็นนักรบ หากเป็นนักรบฝ่ายเกินจิปปลาหมวกจะเอียงไปด้านซ้าย หากเป็นนักรบฝ่ายเอะอิเกะปลาหมวกจะเอียงไปทางด้านขวา

\*\*\* ทรงผมที่ปล่อยให้ผมห้อยลงถึงประมาณบ่า มักใช้เป็นทรงผมของเทพหรือมิเตะในองก์ที่ 2 ในบทละคร โนะประเภท คุระ โมะ โนะ (รูปภาพเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข หน้า 199)

† ผ้าที่ทอแบบกระโอะริใส่โดยม้วนปลายผ้าด้านบนคาดที่เอว ปลายผ้าด้านล่างห้อยลงมาถึงเหนือเข่า หากคาดกับกางเกงสะกะมะแบบโงุจิจะใช้สำหรับสตรีสูงศักดิ์

อิโระโองุชิ Iro Ōguchi (色大口)\* จากลักษณะเครื่องแต่งกายที่ใช้กับตัวละครที่มีสถานภาพสูงศักดิ์ดังกล่าวสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในฐานะนักรบสตรีซึ่งมีสถานภาพสูงได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะจากเนื้อหาที่ปรากฏในบทละคร โนะจะเห็นได้ว่าในองก์ที่ 1 ไม่ได้กล่าวถึงการแต่งกายของนางแต่อย่างใด ในขณะที่ในองก์ที่ 2 มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนว่า โทะโมะเอะปรากฏตัวในชุดเกราะดังที่วะกิได้กล่าวว่

ワキ : 「不思議やな栗津が原の草枕<sup>10</sup>に、見ればありつる女性なるが、甲冑を帯する」<sup>10</sup>

วะกิ : “ช่างน่าแปลกใจ พอมองไปที่คันทู๊ตที่เป็นหมอนนอนพักแรมที่อะวะสุเห็นหญิงที่พบเมื่อสักครู่นี้ใส่ชุดเกราะ”

จากบทพูดของวะกิข้างต้นแม้ว่าจะไม่มีการบรรยายเรื่องแต่งกายของนักรบอย่างชัดเจน ทว่าข้อมสะท้อนให้เห็นถึงการกลับสู่สถานภาพที่แท้จริงของโทะโมะเอะในฐานะนักรบสตรีที่ปรากฏแก่สายตาของวะกิ

นอกจากนี้ในองก์ที่ 2 ยังได้กล่าวถึงชุด โคะโอะคะซึ่งมีปรากฏอยู่ 2 ตอนอันได้แก่ฉากตอนที่โยะฉินะกะสั่งเสี้ยแก่โทะโมะเอะ และฉากสุดท้ายก่อนที่โทะโมะเอะจะออกจากสนามรบ

### ก) ฉากโยะฉินะกะสั่งเสี้ยแก่โทะโมะเอะ

地謡 : 「汝は女なり、忍ぶ便りもあるべし、これなる守小袖を、木曾に届けよこの旨を、背かば主従三世の機縁絶え果て、長く不孝と宣へば、」<sup>11</sup>

นักร้องประสานเสียง : “เจ้าเป็นหญิง คงไม่ยากที่จะหนีเด็ดลอดสายตาผู้คนไปได้ เจ้าจงเอาเครื่องรางและชุด โคะโอะคะนี้ไปที่คิโอะ หากเจ้าไม่ทำตามคำสั่งของข้าความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวไม่ว่าชาติปางไหนก็จะขาดสิ้นลงชั่วกาลนาน”

จากคำสั่งเสี้ยของ โยะฉินะกะข้างต้นที่ให้โทะโมะเอะนำชุด โคะโอะคะและเครื่องราง

\* โองุชิชื่อมาจากทางเกงสะกะมะโองุชิ ด้านหน้ามีรอยจีบพับ และด้านหลังเรียบแบน ตามปกคิมิไก้สวมใส่สำหรับตัวละครที่มีสถานภาพสูงศักดิ์ เช่น นักรบ นักบวช หรือสตรีสูงศักดิ์ (รูปภาพดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข หน้า 200)

\*\* คุซะมะคุระ Kusamakura (草枕) หมายถึงการนำหมอนมาวมรวมกันทำเป็นหมอนนอนพักแรมระหว่างการเดินทางในป่าหรือทุ่งหญ้า หรือการพักแรมในสถานที่ต่างถิ่น

<sup>10</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyokushū* I, p.239.

<sup>11</sup> Ibid., p.242.

กลับไปยังกิโชนั้นสะท้อนรูปแบบลักษณะการนำสิ่งของของผู้ตายกลับไปยังบ้านเกิดซึ่งมีปรากฏให้เห็นในบทละคร โนเรื่องอื่นเช่นเดียวกัน ดังเช่นละคร โนประเภทมูระโมะ โนะเรื่อง “กิโชนัทซึเนะ” Kiyotsune (清経)<sup>12</sup> ที่ได้กล่าวถึงกิโชนัทซึเนะซึ่งตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามจึงได้ตัดสินใจลุยน้ำมาตัวตาย ก่อนมาตัวตายกิโชนัทซึเนะได้วางจอนผมเพื่อเป็นของคุณต่างหน้าไว้บนเรือ อะวะสุ ซะบุโร Awazu Saburō (淡津 三郎) ผู้รับใช้กิโชนัทซึเนะจึงนำจอนผมนั้นกลับไปที่บ้านเกิดและแจ้งข่าวการตายของผู้เป็นนายแก่ภรรยาของกิโชนัทซึเนะ หากพิจารณาคำสั่งเสียของโยะมิเนกะโดยภาพรวมก็อาจสันนิษฐานได้ว่าการที่โยะมิเนกะสั่งให้โทะ โมะเอะนำโตะ โชะเคะและเครื่องรางกลับไปยังกิโชนั้นก็เพื่อเป็นการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของตนเองให้แก่คนที่บ้านเกิด รวมทั้งเป็นของที่ระลึกไว้คุณต่างหน้า อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ากรณีการนำของคุดังหน้ากลับบ้านเกิดของโทะ โมะเอะกับอะวะสุซะบุโรนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือกรณีของอะวะสุซะบุโรนั้น กิโชนัทซึเนะไม่ได้สั่งเสียหรือฝากฝังให้ผู้ใดเป็นผู้นำของคุดังหน้านั้นกลับบ้านเกิด ทว่าอะวะสุซะบุโรเป็นผู้ไปพบของคุดังหน้านั้นโดยบังเอิญจึงได้นำกลับไปยังบ้านเกิด ในขณะที่กรณีของโทะ โมะเอะนั้น โยะมิเนกะได้กล่าวสั่งเสียให้โทะ โมะเอะเป็นผู้ทำหน้าที่นำของคุดังหน้ากลับไปบ้านเกิดโดยตรง ประเด็นดังกล่าวน่าจะสะท้อนถึงนัยยะที่ผู้เขียนบทละคร โนเรื่องโทะ โมะเอะต้องการเน้นบทบาทของตัวละครเอกโทะ โมะเอะให้โดดเด่นในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากโยะมิเนกะ เนื่องจากของคุดังหน้าเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อคุณค่างานที่เสียชีวิต ฉะนั้นหากผู้เสียชีวิตมอบให้แก่ผู้ใดก็ย่อมหมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตให้ความสำคัญหรือไว้วางใจมากที่สุด นอกจากนี้ชุด โตะ โชะเคะและเครื่องรางยังอาจเป็นเสมือนสิ่งที่แทนคำมั่นสัญญาว่านางจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาประโยคที่โยะมิเนกะพูดคำว่า “เจ้าเป็นหญิงคงไม่ยากที่จะหนีเลือดสดสาธุคนไปได้” อาจตีความได้ถึงการทำให้นางต้องสามารถมีชีวิตต่อไปได้มากกว่าที่จะชี้ถึงสาเหตุที่นางเป็นเพศหญิงจึงไม่สมควรตายในสนามรบ เพราะจะทำให้ตนเองถูกครหา ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้วางบทบาทของโยะมิเนกะให้เป็นผู้สื่อถึงสถานภาพอันโดดเด่นของโทะ โมะเอะในฐานะนักรบหญิงซึ่งนอกจากจะเป็นที่ไว้วางใจแล้ว ยังเป็นผู้ที่โยะมิเนกะปฏิบัติอย่างให้เกิดชีวิตอีกด้วย

### ข) ฉากก่อนที่โทะ โมะเอะจะออกจากสนามรบ

ชุด โตะ โชะเคะได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในฉากสุดท้ายก่อนที่โทะ โมะเอะจะออกจากสนามรบดังที่กล่าวว่า

地謡 : 「上帯切り、物の具心静かに脱ぎ置き、梨打鳥帽

<sup>12</sup> Koyama Hiroshi, Satō Kikuo, Satō Kenichirō, *Nihon Kotenbungaku Zenshū Yōkyōkushū* 1, (Tokyo : Shōgakukan, 1973), p.198-208.

子同じく、かしこに脱ぎ捨て、御小袖を引き被き、  
 その際までの佩き添への、小太刀を衣に引き隠  
 し、所はここぞ近江なる、信楽笠を木曾の里に、  
 涙を、巴はただひとり、落ち行きし」<sup>13</sup>

นักร้องประสานเสียง : “นางคัตสึวะโอะบิ ค้อยๆถอดชุดเกราะและหมวกนะมิอุชิอะ  
 โบนิออก จากนั้นก็สวมชุดโคะโชะเคะ ชุดทำยก็เอาดาบสั้น  
 ซึ่งคาดอยู่ที่เอวของโยะมินะกะมาซอนไว้ใต้อีเสื้อและสวม  
 หมวกฉิ่งระกิกิของคินแดนโอะอุมิแห่งนี้ โทะ โมะเอะมุงหน้า  
 ไปยังบ้านเกิดที่โคะโชะเคะเพียงลำพังทั้งน้ำตา”

ชุด โคะ โชะเคะที่ โทะ โมะเอะสวมแทนชุดเกราะนั้นอาจสะท้อนถึงภารกิจใหม่ตามคำสั่ง  
 เสียของนายในการนำของคูต่างหน้ากลับไปยังบ้านเกิด นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุใด  
 โทะ โมะเอะจึงนำของคูต่างหน้านั้นมาสวมใส่แทนการถือกลับไปยังบ้านเกิด ในงานวิจัยของ  
 มินะ โมะ โตะ เค็นอิชิโร ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการที่โทะ โมะเอะสวมชุด โคะ โชะเคะ โดยเปรียบเทียบกับ  
 กรณีการมอบชุด โคะ โชะเคะซึ่งเป็นของคูต่างหน้าระหว่างหญิงชายในวรรณกรรมสมัยกลางเรื่อง  
 “โทะวะสะสูงะคะริ” Towazugatari (とはすがたり) ดังนี้

ฉากที่อะริอะกะ โนะทซุกิ Ariake No Tsuki (有明の月) มาเยี่ยมโทะฟูกะกุชะอิน  
 Gofukakusain (後深草院) ซึ่งหายจากอาการป่วย และในคืนนั้นเขาก็ได้มีความสัมพันธ์กับนิโจ  
 Nijō (二条) เป็นครั้งแรก เมื่อถึงยามเช้าก่อนที่จะจากกันทั้งคู่ก็ได้แลกชุด โคะ โชะเคะเพื่อเป็นของ  
 คูต่างหน้าซึ่งกันและกันดังที่กล่าวว่า

「明けゆく音するに、肌に着たる小袖に、わが御肌なる御小袖を、  
 しひて形見にとて着かへつつ、起きわかれぬる御名残もかたほな  
 るものから」

“เมื่อถึงยามรุ่งสาง ขณะที่ขมใจเปลี่ยนเป็นชุด โคะ โชะเคะของคูต่างหน้าที่ติดกายของ  
 ท่านและมอบชุด โคะ โชะเคะที่สวมติดกายของข้าให้ ใจก็ยังหวนหาอาลัยอาวรณ์อย่างไม่  
 มีที่สิ้นสุด”

นอกจากนี้ยังมีฉากที่โทะฟูกะกุชะอินไปที่อิชิกิโยะมิสุ Ishikiyomizu (石清水) และได้  
 พบกับนิโจโดยบังเอิญซึ่งขณะนั้นนางได้ครองสมณเพศเป็นแม่ชี ทั้งคู่ได้พูดคุยกันตลอดคืนและใน  
 รุ่งเช้าโทะฟูกะกุชะอินก็ได้มอบ โคะ โชะเคะเป็นของคูต่างหน้าดังที่กล่าวว่า

「立ち給ふとて、御肌の召されたる御小袖を三つ脱がせおはしま  
 して、「人知れぬ形見ぞ、身を放つなよ」とて賜はせし心のうちは、  
 来し方行く末の事も、来ん世の闇も、よろづ思ひ忘れて」

<sup>13</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* I, p.243.

“ท่านยื่นถอดชุดโคะ โชะคะคะที่สวมใส่ติดกายออก 3 ชั้น และกล่าวว่า “นี่เป็นของคู่ต่าง  
หน้าที่ไม่มิผู้ใดล่วงรู้ เก็บไว้อย่าให้ห่างกายเจ้านะ” ในจิตใจไม่ว่าอดีตอนาคต ความมืดใน  
โลกที่อาจจะมาถึง ความรักทั้งหมดนั้นข้าได้ลืมไปหมดแล้ว”

การแลกเปลี่ยนหรือการให้ชุด โคะ โชะคะคะดังที่ยกมาข้างต้นนั้นมิใช่ โมะ โคะ ได้กล่าวว่าคุณ  
โคะ โชะคะคะนั้นยอมที่จะยังคงหลงเหลือความอบอุ่นจากร่างกายของอีกฝ่าย ฉะนั้นชุด โคะ โชะคะคะ  
จึงอาจตีความได้ถึงของคู่ต่างหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างหญิงชาย  
ลักษณะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับกรณีของ โยะฉินะกะและ โทะ โมะเอะ<sup>14</sup>

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในบทละคร โนะไม่ปรากฏสถานภาพภรรยาหรือลูก หรือจากใดที่ชี้ถึง  
ความรักแบบหญิงชายระหว่าง โยะฉินะกะกับ โทะ โมะเอะ ซึ่งอาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากรูปแบบ  
ของบทละคร โนะประเภทมุระ โมะ โนะที่เน้นความสัมพันธ์ในแบบนักรบเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงเป็น  
การยากที่จะตีความความสัมพันธ์ระหว่าง โยะฉินะกะกับ โทะ โมะเอะในเชิงความรัก อย่างไรก็ตาม  
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากรณีที่ โทะ โมะเอะสวมชุด โคะ โชะคะคะของ โยะฉินะกะแทนการถือน่ากลับไป  
ยังบ้านเกิดน่าจะสะท้อนได้ถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของนางบางประการ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งหากพิจารณาตามงานวิจัยของมิเนะ โมะ โตะดังที่กล่าวข้างต้นก็อาจตีความได้ว่ากรณีที่  
โทะ โมะเอะสวมเสื้อ โคะ โชะคะคะทำให้นางรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของ โยะฉินะกะที่ยังหลงเหลืออยู่  
ที่ชุด โคะ โชะคะคะซึ่งเปรียบเสมือนว่า โยะฉินะกะยังไม่ได้จากนางไป ฉะนั้นการสวมชุด โคะ โชะคะคะ  
จึงอาจสะท้อนนัยยะที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึงความอาลัยอาวรณ์ และความปรารถนาของ  
โทะ โมะเอะที่ต้องการอยู่เคียงข้าง โยะฉินะกะผู้เป็นนายแม้ว่า โยะฉินะกะจะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตาม

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆ ในฉากภายหลังจากที่ โยะฉินะกะเสียชีวิต  
ดังเช่น การตัดอุวะ โอะบิ ถอดชุดเกราะและหมวกกะมิอุชิเอะ โบฉิมิที่มักใช้สวมแทนหมวกเกราะ  
ของนักรบในการแสดงละคร โนะดังกล่าวน่าจะสะท้อนถึงภารกิจในสนามรบที่สิ้นสุดลง นอกจากนี้  
กรณีที่ โทะ โมะเอะสวมหมวกฉิมิงะระกิของคินแดน โอะอุมิก่อนออกเดินทางไปยังบ้านเกิดก็อาจ  
ตีความได้ว่านางต้องการพรางตัวไม่ให้ข้าศึกได้สังเกตเห็นหรือหากมองในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็น  
การสื่อให้ผู้อ่านรู้ว่านางต้องกลับมายังคินแดนนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ในงานวิจัยของอันโด ทซุเนจิโร ได้  
กล่าวว่าตามรูปแบบของละคร โนะประเภทมุระ โมะ โนะ นักรบซึ่งเป็นฉิเตะนั้นจะต้องปรากฏกาย ณ  
สถานที่ที่ตนเสียชีวิต แต่ในกรณีของ โทะ โมะเอะกลับมากปรากฏตัว ณ สถานที่ที่นายเสียชีวิต กรณี  
ดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกฝังใจของ โทะ โมะเอะ จึงทำให้วิญญาณของนาง  
ต้องกลับมาที่สถานที่ที่ โยะฉินะกะเสียชีวิตเพื่อสักการะ โยะฉินะกะในฐานะเทพ<sup>15</sup>

จากฉากที่ปรากฏชุด โคะ โชะคะคะอาจสรุปนัยยะได้เป็นหัวข้อดังนี้

<sup>14</sup> Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bunge Kenkyū* 56 (March, 2005): 41-43.

<sup>15</sup> Andō Tsunejirō, *Yōkyoku Kyōgen To Kinse No Bungei*, (Tokyo : Wanyashoten, 1986), p.39.

ประการที่ 1 ของคู่มือต่างหน้าอาจชี้ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในฐานนักรบสตรีที่ผู้เป็นนายให้ความไว้วางใจและให้เกียรติ

ประการที่ 2 การสวมชุดโตะ โชะคะะนอกจากจะชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภารกิจจากภารกิจในสนามรบเป็นภารกิจตามคำสั่งเสียแล้ว ยังอาจเป็นสื่อที่ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของ โทะ โมะเอะที่มีต่อ โยะฉินะกะ รวมทั้งยังเป็นการเน้นภาพลักษณ์ของนักรบสตรีที่อยู่เคียงข้าง โยะฉินะกะอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าผู้เป็นนายจะอยู่ในสถานะนายหรือเทพใน โลกของวิญญานก็ตาม

โดยภาพรวมการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในบทละคร โนะเรื่อง โทะ โมะเอะนอกจากจะชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภารกิจและความรู้สึกภายในจิตใจ โทะ โมะเอะแล้ว หากพิจารณาตามรูปแบบของบทละคร โนะประเภทมุระ โมะ โนะที่สะท้อนความรู้สึกฝังใจของควงวิญญานนักรบก็อาจตีความได้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของควงวิญญานของ โทะ โมะเอะ จากสภาพจิตใจที่ฝังใจไปด้วยความแค้นปมความอาลัยอาวรณ์ในยามที่นางเล่าเรื่องกลายเป็นสภาพจิตใจที่สงบลงและปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากจิตใจที่ขี้คิดในตอนที่เล่าเรื่อง

## 2) อาวุธและพาหนะ

อาวุธของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละคร โนะ ได้แก่ ง้าว Naginata (薙刀) หรือ (長刀) และดาบสั้น Kogatana (小刀) หรือดาบพกติดเอว Koshigatana (腰刀) อย่างไรก็ตามอาวุธต่างๆ เหล่านี้ปรากฏในฉากที่แตกต่างกัน กล่าวคือในฉากการต่อสู้กับข้าศึก โทะ โมะเอะจะใช้เพียงง้าวเท่านั้น ในขณะที่อาวุธดาบสั้นปรากฏในฉากภายหลัง โยะฉินะกะเสียชีวิต

อาวุธง้าวในงานวิจัยของมิเนะ โมะ โตะ ได้วิเคราะห์ไว้ว่า “นอกเหนือจาก โทะ โมะเอะแล้วไม่ปรากฏว่ามีนักรบสตรีคนใดที่ใช้ง้าวเป็นอาวุธในนิยายสงครามช่วงระหว่างสมัยนัม โบะกุโฌ จนถึงมุโระมะชิแต่อย่างใด จนกระทั่งในสมัยสงคราม” ถึงสมัยเอโดะจึงปรากฏภาพของสตรีที่ต่อสู้โดยใช้ง้าวอยู่บ้าง”<sup>16</sup> ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพของ โทะ โมะเอะที่ต่อสู้ด้วยอาวุธง้าวที่สะท้อนความสามารถทางการรบที่พิเศษแตกต่างจากนักรบสตรีทั่วไป นอกจากนี้หากพิจารณาตามรูปแบบการแสดงของบทละคร โนะที่เน้นความสง่างามจากท่วงท่าการรำรำก็อาจกล่าวได้ว่าการใช้ง้าวอาจเป็นไปเพื่อเอื้อต่อการแสดงในบทละคร โนะ<sup>17</sup>

\* ช่วงค.ศ. 1336 ตั้งแต่จักรพรรดิโกะคะอิโกะ Godaigo Tennō (後醍醐天皇) เข้าไปประทับยังดินแดนอะมะ โตะจนถึงปีค.ศ. 1392 เมื่อจักรพรรดิคะเมะยะมะ Kameyama Tennō (龜山天皇) กลับไปประทับยังเมืองเกียวโต รวมระยะเวลา 57 ปี

\*\* ช่วงค.ศ. 1467-1477 สมัยหลังจากสงครามโอนิน Onin (応仁) สิ้นสุดลงจนกระทั่งถึงช่วงที่โอะคะ โนะบุเนะจะขึ้นมามีอำนาจ

<sup>16</sup> Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bunge Kenkyū*, 56: 40-41.

<sup>17</sup> Ibid., p.40.

อาวุธคาบสั้นปรากฏในฉากสุดท้ายก่อนโทะโมะเอะออกจากสนามรบนาง โดยได้กล่าวไว้ว่านางเอาอาวุธคาบสั้นของ โยะฉินะกะมาซ่อนไว้ในเสื้อ สิ่งที่น่าสังเกตคือเหตุใดโทะโมะเอะจึงนำคาบสั้นของ โยะฉินะกะไปแม้ว่า โยะฉินะกะจะไม่ได้สั่งให้นางนำกลับไปที่บ้านเกิดก็ตาม สาเหตุดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่าเนื่องจากคาบสั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักรบ ดังที่กล่าวกันว่า “อาวุธคาบสั้นเป็นสิ่งเปรียบเสมือนวิญญาณอันแท้จริงของชาмуไร”<sup>18</sup> ฉะนั้นในความคิดของโทะโมะเอะคาบสั้นคงเป็นเสมือนตัวแทนของวิญญาณนักรบของ โยะฉินะกะ นางจึงอาจต้องการเก็บคาบสั้นของ โยะฉินะกะไว้เพื่อเป็นของคู่ต่างหน้าสำหรับตนเอง เนื่องจากชุด โคะ โชะ เคะ และเครื่องรางนั้นนางต้องนำกลับไปที่บ้านเกิด นอกจากนี้ยังอาจตีความได้อีกว่าคาบสั้นในฐานะตัวแทนของวิญญาณนักรบของ โยะฉินะกะยังอาจเป็นสิ่งที่พันผูกให้ความสัมพันธ์ระหว่างโทะโมะเอะและ โยะฉินะกะยังคงสื่อถึงกันได้แม้ว่าทั้งคู่จะมีสถานภาพที่เปลี่ยนไปเป็นเทพและมี โคะ แล้วก็ตาม

พาหนะม้าของ โทะโมะเอะปรากฏในฉากสุดท้ายขณะที่นางช่วย โยะฉินะกะขึ้นมาจากหล่มโคลนและพาขี่ม้าไปยังทิวสนเพื่อปลิดชีพตนเอง โดยภาพรวมม้าในบทละครโนอาจไม่ได้มีบทบาทมากนัก ดังจะเห็นได้ว่าในเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวบรรยายถึงลักษณะของม้า ชื่อม้า หรือบทบาทในฉากการต่อสู้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวในฉากช่วยชีวิต โยะฉินะกะก็อาจกล่าวได้ว่าม้าของ โทะโมะเอะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้ภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะในฐานะผู้ปกป้องชีวิตผู้เป็นนายคู่สง่างามและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปในบทละครโนไม่ได้เน้นการบรรยายลักษณะรูปร่างหน้าตา รายละเอียดเครื่องแต่งกาย อาวุธและพาหนะของ โทะโมะเอะ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้เขียนบทละครโนเรื่อง โทะโมะเอะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสง่างามหรือความงดงามจากรูปลักษณ์ภายนอกของ โทะโมะเอะ ในทางกลับกันผู้เขียนอาจต้องการให้ลักษณะภายนอกอันสะท้อนจากเครื่องแต่งกายและอาวุธเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านอื่น เช่น ด้านสถานภาพนักรบสตรีและความสามารถทางการรบให้โดดเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครเอก โทะโมะเอะให้ผู้อ่านหรือผู้ชมได้เข้าถึงตัวละครมากยิ่งขึ้น

## ข. บทละครโจริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิอิ”

### 1) การแต่งกาย

ชุดเกราะของ โทะโมะเอะถูกกล่าวในฉากแรกที่นางปรากฏตัวขึ้นและฉากออกจากสนามรบดังนี้

### ก) ฉากที่โทะโมะเอะปรากฏตัวเป็นครั้งแรก

<sup>18</sup> ภิรมย์ พุทธรักษ์, ชาмуไร ราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพฯ: อมรรการพิมพ์, 2530), หน้า 67.



ในบทละครโจริโตะ โมะเอะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในฉากที่นางจี่ม้าเข้ามาที่พำนักของ โยะฉินะกะ ในฉากดังกล่าวมีการบรรยายเครื่องแต่งกายชุดเกราะอันสง่างามของโตะ โมะเอะไว้ ดังนี้

「生付たる大力に馬上も勝れし巴御前。色を緑の紫威し。 鎧軽げの女武者」<sup>19</sup>

“โตะ โมะเอะ โกะเส็น” ผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด นักรบสตรีผู้แต่งกายอยู่ในชุดเกราะที่เย็บด้วยด้ายสีม่วงดูแล้วให้ความรู้สึกเบา”

#### ข) ฉากออกจากสนามรบ

การบรรยายเครื่องแต่งกายได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในฉากภายหลังจากที่โตะ โมะเอะลาจากผู้เป็นนายและออกจากสนามรบไป

「御さいごの供はかなはじと。夫なり又主命の。我身におもき唐錦。故郷へ帰る鎧の袖供をも具せずただ一騎。」<sup>20</sup>

“คำสั่งของนายที่ทำให้ความปรารถนาที่จะติดตามนายในวาระสุดท้ายไม่เป็นผล ตัวของข้าหนักไปด้วยชุดเกราะที่เย็บด้วยด้ายหลากสีแบบจีน ไม่มีผู้เคียงข้างกายกลับไปยังบ้านเกิด”

การบรรยายชุดเกราะที่เย็บด้วยด้ายสีม่วงหรือด้ายหลากสีแบบจีนหรือที่เรียกว่า“คะระนิชิกิ” Karanishiki (唐錦) ในข้อความ ก) อาจตีความได้ถึงลักษณะนักรบผู้มีความอ่อนเยาว์และสถานภาพของนักรบชั้นสูง นอกจากนี้ในฉากที่นางปรากฏตัวครั้งแรกยังได้กล่าวถึงชุดเกราะของนางว่า “ดูแล้วให้ความรู้สึกเบา” ลักษณะดังกล่าวอาจตีความได้ถึงความแข็งแกร่งทางด้านพลังกำลังของโตะ โมะเอะ เนื่องจากชุดเกราะสำหรับนักรบบนหลังม้าซึ่งมีความหมายรวมถึงตั้งแต่ส่วนที่เป็นตัวเสื้อเกราะจนถึงส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ป้องกันส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น สนับแขน Kote (籠手) สนับหน้าแข้ง Suneate (脛当) \* ต่างก็ทำขึ้นจากวัสดุอย่างดีที่มีความแข็งแรงทนทาน \*\* ชุด

<sup>19</sup> Otoba Hiromu, *Joururishuu Jou*, p.112.

<sup>20</sup> Ibid., p.113.

\* ดูภาพเพิ่มเติมจากภาคผนวก ง หน้า 205

\*\* ชุดเกราะทำจากหนังวัวที่นำไปย่างไฟและตีเป็นแผ่นหรือทำจากเหล็กอย่างดี โดยทั่วไปชุดเกราะจะแบ่งเป็นแบบ “โอโยะ โระอิ” Oyoroi (大鎧) และแบบ “โสะฉิกะบุโตะ” Hoshikabuto (星冑) ชุดเกราะแบบโอโยะ โระอิจะใช้สำหรับนักรบบนหลังม้า แบบโสะฉิกะบุโตะจะใช้สำหรับนักรบเดินเท้า โดยพื้นฐานลักษณะของเสื้อเกราะแบบโอโยะ โระอิจะมีความหนาและหนัก อีกทั้งยังประกอบด้วยส่วนต่างๆของเสื้อเกราะมากกว่าแบบโสะฉิกะบุโตะ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีส่วนสำคัญของร่างกายจากธนูและดาบในขณะที่อยู่บนหลังม้า (Kondō Yoshikazu, “Bugu Shōzoku Uma - Mono Ni Kodawaru,” *Kokubungaku*47, (October 2002): p.75-76.)

เกราะจึงยอมมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสตรีเป็นผู้สวมใส่ อย่างไรก็ตาม โทะโมะเอะ กลับไม่ได้แสดงท่าทีว่าชุดเกราะหนักแต่อย่างใด จนกระทั่งในฉากที่โทะโมะเอะออกจากสนามรบ ดังเช่นในข้อความ ข ) นางจึงได้กล่าวว่า “ตัวของข้าหนักไปด้วยชุดเกราะ” ความรู้สึกหนักที่บังเกิดขึ้นอาจตีความได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อถึงสภาพจิตใจของโทะโมะเอะที่เต็มไปด้วยความอาลัย อารมณ์ที่ต้องจากผู้ที่เป็นที่หมายและสามีไป

## 2) อาวุธและพาหนะ

อาวุธที่ปรากฏในบทละคร โจรুরิ ได้แก่ ง้าวและดาบยาวดังนี้

### ก) ฉากที่โทะโมะเอะปรากฏตัวขึ้นครั้งแรก

ในฉากที่โทะโมะเอะปรากฏตัวครั้งแรกนอกจากจะมีการกล่าวถึงเครื่องแต่งกายไว้ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังได้บรรยายถึงท่วงท่าในการขี่ม้าพร้อมทั้งถืออาวุธอย่างสง่างามดังนี้

「生付たる大力に馬上も勝れし巴御前。… (中略) …長刀かゝい込鞭打立。馳せ門前ひらりとおり」<sup>21</sup>

“โทะโมะเอะ โทะเส็นนักรบสตรีผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด... ใช้แขนหนีบง้าวไว้และควมม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้าประตูใหญ่อย่างรวดเร็ว”

### ข) ฉากโทะโมะเอะออกจากสนามรบ

การกล่าวถึงอาวุธได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่โทะโมะเอะออกจากสนามรบ

「烏帽子引立… (中略) …いか物作りの太刀佩いて。」<sup>22</sup>

“จับหมวกเอะ โบฉิให้ตั้งขึ้น... คาดดาบยาวที่ทำขึ้นอย่างสง่างาม”

อาวุธทั้งง้าวและดาบยาวนอกจากจะสะท้อนความสง่างามในฐานะนักรบสตรีแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือการรบชั้นสูงของโทะโมะเอะ สิ่งที่น่าสังเกตคือการใช้อาวุธง้าวเป็นอาวุธสำหรับนักรบบนหลังม้า ในงานวิจัยของคนโด โยะฉิกะสุ ได้กล่าวไว้ว่า “ในนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะคะรินักรบบนหลังม้าจะใช้ธนูหรือดาบยาวเป็นอาวุธ ส่วนง้าวจะใช้สำหรับนักรบเดินเท้าเท่านั้น หากจะมีกรณีนักรบบนหลังม้าใช้ง้าวเป็นอาวุธก็ย่อมต้องต่อสู้ภายหลังจากลงจากหลังม้าแล้วเท่านั้น”<sup>23</sup> ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการบรรยายให้โทะโมะเอะซึ่งเป็นนักรบบนหลัง

<sup>21</sup> Ibid., p.111.

<sup>22</sup> Ibid., p.113.

<sup>23</sup> Kondō Yoshikazu, “Bugu Shōzoku Uma - Mono Ni Kodawaru,” *Kokubungaku*, 47: 78.

ม้าถืออาวุธจ้าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการรบของนางในทางอ้อมได้ว่า นางสามารถต่อสู้บนหลังม้าโดยใช้ดาบยาวได้ ในขณะที่เดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าต่อสู้โดยใช้อาวุธจ้าวเมื่อถึงคราวที่ต้องลงจากหลังม้าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากพิจารณาการบรรยายที่กล่าวว่านางหนีบจ้าวด้วยแขนข้างหนึ่งขณะที่มือก็ต้องถือบังเหียนควบม้าดังเช่นที่ปรากฏในประโยค ก ) ก็อาจสะท้อนได้ถึงความสามารถในการขี่ม้า รวมทั้งพลังกำลังของนางที่มีมากพอที่ควบคุมม้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากม้านั้นเป็นม้าที่มีความเร็วและความสามารถสูงดังเช่นม้า“ฉุนฟู” ทั้งนี้ในบทละคร โจรูริเรื่อง

อิระนะนะเซอิชิอุกิมีฉากที่กล่าวถึงความสามารถของม้าของ โทะ โมะเอะในฉากต่อสู้กับฝ่ายศัตรู ดังนี้

「巴が乗たる駿足は數度の軍にあふ坂の関吹こえて名に高き。春風というふ名馬。内田が乗たる韋駄天栗毛足疾鬼とて足はやき。鬼におとらぬ足どりは両方おとらぬ馬上の達者。」<sup>24</sup>

“ม้าของ โทะ โมะเอะซึ่งมีชื่อว่า “ฉุนฟู” มีความเร็วและเคยออกสงครามมาแล้วหลายครั้ง ชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ข้ามค่านที่กั้นของดินแดน โอซากา ในขณะที่ม้าของอุชิคะซึ่งชื่อว่า “อิคะเต็น”<sup>25</sup> เป็นม้าขนสีน้ำตาลดำปนแดง ตรงแผงคอและหางสีน้ำตาลแดง แม้จะกล่าวกันว่ามีความเร็วเสมือนเทพอิคะผู้ปราบยักษ์ โชะกุมิทซุ แต่ทั้ง โทะ โมะเอะและอุชิคะต่างก็เป็นผู้มีฝีมือในการขี่ม้าไม่มีผู้ใดค้อยกว่ากัน”

จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าม้าฉุนฟูเปรียบเสมือนม้าคู่ใจของ โทะ โมะเอะ เมื่อ โทะ โมะเอะอยู่ที่ใดก็มักจะมีม้าฉุนฟูปรากฏอยู่ด้วยเสมอ ดังเช่นในฉากแรกที่ โทะ โมะเอะปรากฏตัว สิ่งแรกที่เป็นสัญญาณบอกว่า โทะ โมะเอะมาถึงก็คือเสียงของม้าฉุนฟู นอกจากนี้ม้าฉุนฟูยังเป็นม้าที่มีความสามารถจนชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน ดังจะเห็นได้ว่าในฉากการต่อสู้ความสามารถของฉุนฟูไม่เป็นรองม้าตัวใด ไม่ว่าจะเป็นม้าที่มีชื่อเสียงของอุชิคะก็ตาม ฉะนั้นม้าฉุนฟูจึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะด้านสถานภาพในฐานะนักรบสตรีที่มีพาหนะเป็นม้าคู่ใจซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถสมศักดิ์ศรี รวมทั้งด้านความสามารถทางการรบให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายคนที่กล่าวถึงอาภักดิ์ปรีชาของ โทะ โมะเอะในขณะที่อยู่บนหลังม้า ได้แก่

<sup>24</sup> Otoba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.115.

<sup>25</sup> เทพอิคะ มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า “Skanda” ในภาษาไทยจะเรียกว่า “พระศกนธ์” หรือ “พระขันธกุมาร” เป็นบุตรของพระอิศวรกับพระอุมา ตามตำนานของญี่ปุ่นกล่าวว่าเทพอิคะเป็นเทพที่มีความเร็วอย่างมาก เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานยักษ์ โชะกุมิทซุ หรือที่เรียกว่า “ราชษส” ในภาษาไทยได้มาลักลอบขโมยพระบรมสารีริกธาตุ ทว่าเทพอิคะได้วิ่งไล่ตามไปขัดขวางและนำพระบรมสารีริกธาตูลับมาคืนได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้เทพอิคะจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพผู้รักษาพระธรรม (Ibid., p.115.)

### ก) ฉากลาจากยะมะบุกิ

ก่อนที่โทะ โมะเอะจะติดตาม โยะฉินะกะออกรบ นางได้เก็บกลิ่นความรู้สึก โสภเสร่ร้ายาม เมื่อเห็นยะมะบุกิรำลาจาก โยะฉินะกะดังจะเห็นได้จากอากัปกริยาที่ใช้ในการจี๋มาดังที่กล่าวว่

「心よはくてかなはじとふり切て馬引寄。ゆらりとめせば巴御前も泣目をはらひ。片手にしつかと轡づら取て引立いさみを付。」<sup>25</sup>  
 “โทะ โมะเอะควมมีมาใกล้ๆและตั้งใจอย่างเด็ดขาดประหนึ่งว่าจิตใจที่อ่อนแอจะไม่ทำให้เป็นผลลึขึ้นมา โทะ โมะเอะเก็บกลิ่นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตา จากนั้นก็ตั้งบังเหียนขึ้นมาด้วยมือเดียวให้ความรู้สึกเข้มแข็งเข้ามาแทนที่”

### ข) ฉากออกจากสนามรบ

ความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของ โทะ โมะเอะที่ต้องลาจาก โยะฉินะกะสะท้อนจากท่าทางของนางในยามที่จี๋มาออกจากสนามรบดังนี้

「思ひ切ども女気の。跡へと。心引。… (中略) …行先いかに白月毛駒に任せて行道の手綱よ二世の。別れの鞭打に力ぞなかりける。」<sup>26</sup>

“แม้จะตั้งใจแล้วแต่ก็ยังต้องยับยั้งใจไม่ให้ใจรักของสตรีหวนกลับไปหาคนรัก... ได้แต่ปล่อยบังเหียนให้ม้านำทาง ในยามที่สามีภรรยาต้องแยกจากกันก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงให้ฟาดแส้มาให้ก้าวเดินอีกต่อไป”

### ค) ฉากเผชิญหน้ากับฝ่ายศัตรู

ขณะที่โทะ โมะเอะกำลังเดินทางออกจากสนามรบโดยลำพัง นางก็ถูกนักรบฝ่ายศัตรูมารุมล้อม อย่างไรก็ตาม โทะ โมะเอะก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดดังจะเห็นได้จากอากัปกริยาการจี๋มาดังนี้

「鎌倉勢二三十。落武者かへせと呼はつておつ取まく。何落武者とは舌ながし。落ぬか落るか是見よと駒の頭を立直し。」<sup>27</sup>

“กองกำลังฝ่ายคะมะกุระประมาณ 20 30 คนพากันมาล้อมล้อมและเรียกขึ้นมาว่า “เอาตัวเจ้านักรบที่หนีไปมานี้” โทะ โมะเอะเข็ดหัวมีขึ้นและกล่าวว่า “คำที่เจ้าเรียกข้าว่านักรบที่หนีไปนั้นพูดเกินไปแล้ว จงดูนี่ว่าหนีหรือไม่””

<sup>25</sup> Ibid., p.112..

<sup>26</sup> Ibid., p.113.

<sup>27</sup> Ibid., p.114.

### ง) หากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของโยะมิเนะกะและคะเนะอิระ

ระหว่างที่โทะ โมะเอะกำลังต่อสู้กับฝ่ายศัตรูที่มารุมล้อม นางก็ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของผู้เป็นนายและพี่ชาย ทันใดนั้นท่าทีของโทะ โมะเอะที่เข้าต่อสู้กับฝ่ายศัตรูอย่างกล้าหาญก็ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงคงจะเห็นได้ว่านางไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะทรงตัวให้ยืนขึ้นดังที่กล่าวไว้

「敵の方に声立て、朝日将軍義仲を石田の次郎が打取たり。今井の四郎兼平も一所にさいご呼はる声。聞に驚たるみを見て義盛ゑたりやかしこしと。馬の前脚どうどなぐながれて前脚折よと見へし。巴も馬上をまっさかさま落るを其儘おこしも立ず。」<sup>28</sup>

“ฝ่ายศัตรูต่างพากันป่าวประกาศว่าอิมิเคะ จิโรเป็นผู้เอาชีวิตของโยะมิเนะกะไปอิมิเอะ อิมิโรคะเนะอิระก็เสียชีวิตที่เดียวกัน พอโยะมิโมะริเห็นท่าทีของโทะ โมะเอะที่อ่อนแรงลงเนื่องจากความตกใจก็พลันรู้สึกอินทิตที่สถานการณ์เป็นใจ จากนั้นก็เห็นขาหน้าของม้าเสียหลักไถลล้มลงไป ทันใดนั้น โทะ โมะเอะก็ตั้งตกลงมาจากหลังม้าจนไม่อาจยืนขึ้นมาได้”

จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดิ่งบังเหียนม้าด้วยมือเดียวในข้อความ ก) การเซ็ดหัวม้าขึ้นในข้อความ ค) ต่างช่วยเน้นให้การแสดงออกถึงความเข้มแข็งภายในจิตใจของโทะ โมะเอะชัดเจนขึ้น ในทางตรงกันข้ามการที่นางไม่มีเรี่ยวแรงดิ่งบังเหียนหรือฟาดแส้ม้าในข้อความ ข) ก็สามารถสะท้อนสภาพจิตใจของโทะ โมะเอะในยามที่อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรยายในข้อความ ง) ถึงปฏิกิริยาของโทะ โมะเอะที่ตกลงมาจากหลังม้าทันทีที่นางรู้ว่าโยะมิเนะกะเสียชีวิตแล้วยังช่วยเน้นความรู้สึกตกใจของโทะ โมะเอะที่มีต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง รวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจอย่างมากจนไม่อาจควบคุมม้าหรือแม้แต่ร่างกายของตนเองได้ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าม้าฉุนฟูมีบทบาทช่วยเน้นภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะด้านลักษณะนิสัยที่มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็สะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะเช่นเดียวกัน เช่น ความอ่อนไหว ความเสียใจ โดยสรุปจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากอาวุธง้าวและดาบยาวที่ใช้ในการต่อสู้ บทละคร โจรูริยังให้ความสำคัญกับบทบาทของม้าทั้งในฐานะพาหนะที่ใช้ในสงครามและม้าคู่ใจของโทะ โมะเอะที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆร่วมกัน

จากบทวิเคราะห์การบรรยายลักษณะการแต่งกาย อาวุธและพาหนะของโทะ โมะเอะในบทละคร โจรูริอาจสรุปได้ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยสะท้อนความสง่างามในแบบของนักรบความสามารถทางการรบที่พิเศษเหนือกว่านักรบทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสะท้อนความรู้สึกทั้งความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอภายในจิตใจของตัวละคร โทะ โมะเอะได้เป็นอย่างดี

โดยสรุปเรื่องแต่งกายในบทละคร โนและ โจรูริมีประเด็นทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน

<sup>28</sup> Ibid., p.116.

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้

ประการแรกคือการบรรยายรายละเอียดของชุดเกราะ แม้ว่าทั้งบทละคร โนและโจรริจะกล่าวถึงชุดเกราะเช่นเดียวกัน ทว่าในบทละคร โนไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของชุดเกราะ เช่น สี ค่ายหรือลวดลายที่ดูสง่างามดังเช่นในบทละคร โจรริ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าในผู้แต่งบทละคร โน อาจไม่ได้ต้องการเน้นภาพลักษณ์ความสง่างามของนักรบสตรี โทะ โมะเอะ โดยผ่านการบรรยายชุดเกราะ หากแต่ความสง่างามนั้นอาจถูกถ่ายทอดผ่านหน้ากากและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง ให้แก่ผู้ชมโดยตรงอยู่แล้ว

ประเด็นที่สองคือความแตกต่างของเครื่องแต่งกายในฉากหลังจากที่ โทะ โมะเอะออกจากสนามรบ ในบทละคร โนนางได้ถอดชุดเกราะออกและสวมใส่ชุด โคะ โชะเคะซึ่งเป็นของคู่ต่างหน้าที่ โยะมิเนะกะสั่งเสียให้นำกลับไปยังบ้านเกิด ในขณะที่ในบทละคร โจรรินางยังคงอยู่ในชุดเกราะและสวมหมวกอะ โบมิ อาจวิเคราะห์ได้ว่าในบทละคร โนการถอดชุดเกราะสะท้อนภารกิจในสนามรบที่จบสิ้นลง ในขณะที่การสวมชุด โคะ โชะเคะแทนการถือกลับไปนั้นสะท้อนความอาลัยอาวรณ์ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยู่เหนือภาระหน้าที่ที่ทุกๆ ไปที่นักรบพึงกระทำต่อผู้เป็นนาย ในขณะที่บทละคร โจรริการที่นางยังคงสวมชุดเกราะน่าจะสันนิษฐานได้ถึงบทบาทของ โทะ โมะเอะในสนามรบที่ยังไม่จบสิ้นลง ถึงแม้ว่านางไม่อาจติดตามผู้เป็นนายจนวาระสุดท้ายและต้องออกจากสนามรบไปก่อน รวมทั้งนางยังไม่ใช่ผู้รับฟังคำสั่งเสียจาก โยะมิเนะกะ โดยตรงดังเช่นในบทละคร โน อย่างไรก็ตาม โทะ โมะเอะก็ได้รับบทบาทเป็นผู้เปิดเผยความจริงต่อ โยะมิทซุเนะ ฝ่ายศัตรูในฐานะเชลยสงครามทั้งนี้รายละเอียดจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

ประเด็นที่สามคือความอาลัยอาวรณ์ของ โทะ โมะเอะที่มีต่อการจากลา โยะมิเนะกะ ในบทละคร โนสะท้อนจากการสวมใส่ชุด โคะ โชะเคะของ โยะมิเนะกะดังที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่บทละคร โจรริสะท้อนจากความรู้สึกว่าชุดเกราะหนักซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากที่นางไม่อาจอยู่เคียงข้าง โยะมิเนะกะดังเช่นที่เป็นมาได้

ประเด็นเรื่องอาวุธส่วนที่สอดคล้องกันคือทั้งในบทละคร โนและบทละคร โจรริต่างกล่าวถึงอาวุธง้าวเช่นเดียวกัน ประเด็นที่แตกต่างกันมี 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นแรกคืออาวุธที่นำติดกายไปภายหลังจากที่ โทะ โมะเอะออกจากสนามรบ ในบทละคร โน โทะ โมะเอะได้นำอาวุธคาบสั้นของ โยะมิเนะกะซ่อนไว้ในชุด โคะ โชะเคะในฐานะสิ่งที่เป็นตัวแทนวิญญูณนักรบของ โยะมิเนะกะ ในขณะที่ในบทละคร โจรริได้บรรยายถึง โทะ โมะเอะซึ่งอยู่ในชุดเกราะและคาดดาบยาว ทั้งนี้ดาบยาวนั้นก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นดาบของ โทะ โมะเอะเอง มิใช่ดาบที่นางตั้งใจนำมาเป็นของคู่ต่างหน้า โยะมิเนะกะดังเช่นบทละคร โน

ประการที่สองคือการกล่าวถึงม้าในฐานะพาหนะในการออกสงครามร่วมกับ โทะ โมะเอะ ในบทละคร โนกล่าวถึงม้าเพียงแค่ฉากที่ โทะ โมะเอะให้ โยะมิเนะกะขี่ม้าไปยังป่าสนเพื่อให้นายพลิด

ชีพตนเอง ทว่าไม่ได้กล่าวถึงชื่อม้าฉุนฟู ความสามารถของม้า การเข้าต่อสู้ในขณะที่อยู่บนหลังม้า หรือการแสดงความรู้สึกของโทะโมะอะ โดยใช้อากัปกิริยาที่เกี่ยวข้องกับม้ายิ่งเช่นบทละครโจริ

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ว่าการบรรยายลักษณะภายนอกของโทะโมะอะที่ใช้ในบทละครแต่ละเรื่องจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็ให้ความสำคัญกับบรรยายลักษณะภายนอกเพื่อเป็นเสมือนสื่อสะท้อนความรู้สึกของโทะโมะอะ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในด้านความสามารถ สถานภาพและลักษณะนิสัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## 2. ความสามารถ

### ก. บทละครในเรื่อง “โทะโมะอะ”

ภาพลักษณ์ด้านความสามารถทางการรบของโทะโมะอะนั้นปรากฏอย่างชัดเจนดังจะขอสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

- 1) ฉากบรรยายความสามารถ
- 2) ฉากการต่อสู้
- 3) กิตติศัพท์ในหมู่ศัตรู

#### 1) ฉากบรรยายความสามารถ

ในองก์ที่ 2 เมื่อโทะโมะอะได้ปรากฏตนในร่างนักรบสตรี นางก็ได้เล่าเรื่องราวที่ได้เข้าร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่โยะมิเนะกะผู้เป็นนายในสงครามครั้งสำคัญต่างๆดังที่กล่าวไว้ว่า

地謡 : 「さても義仲の、信濃を出でさせ給ひしは、五万余騎の御勢、轡を並べ攻め上る、砺波山や俱利伽羅、志保の合戦においても、分捕高名のその数、誰に面を並べ、誰に劣る振舞の」<sup>29</sup>

นักร้องประสานเสียง : “ตอนที่โยะมิเนะกะยกทัพออกจากมิเนะโนะก็ได้ร่วมอยู่ในกองทัพกว่า 50,000 คน นำทัพเข้าโจมตีมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงในสงครามที่ภูเขาโทะนะมิ คุริกะระ และมิโฮะ ก็ได้เด็ดหัวข้าศึกและยึดอาวุธจากฝ่ายตรงข้ามจนฝีมือไม่อาจหาใครมาเทียบเทียมได้”

<sup>29</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* 1, p.240.

## 2) ฉากการต่อสู้

ในวาระสุดท้ายของ โยะฉินะกะ โทะโมะอะ ได้พาผู้เป็นนายขี่ม้าไปยังทิวสน และเข้าต่อสู้กับหมู่ศัตรูเพื่อให้ โยะฉินะกะ ได้ปลิดชีพของตนเองได้สำเร็จ

地謡 : 「長刀柄長くおつ取り延べて、四方を払ふ  
ひ、一所に当る木の葉返し、嵐も落つるや花  
の滝波、枕をたたんで戦ひければ、皆一方に  
斬り立てられて、跡もはるかに見えざり  
けり、」<sup>30</sup>

นักร้องประสานเสียง : “โทะโมะอะขึ้นจ้าวออกไป และฟาดฟันข้าศึกที่อยู่รอบตัวสี่ทิศ  
ครั้งนางใช้วิธีการต่อสู้แบบ “โทะโมะอะสะงะอะฉิ” โดยใช้จ้าว  
ฟาดฟันด้วยความเร็วไปที่หนึ่ง ศัตรูก็ร่วงลงไปเหมือนพายุที่  
พัดดอกไม้ร่วงลงมาเป็นคลื่นน้ำตก เหล่าศัตรูถูกฟาดฟันจน  
แตกพ่ายไปด้านหนึ่งและหนีหายไปไกลจนมองไม่เห็นใน  
ที่สุด”

## 3) กิตติศัพท์ในหมู่ศัตรู

ในขณะที่โทะโมะอะกำลังแนะนำให้ผู้เป็นนายข้ามผ่านวาระสุดท้ายอย่างมีเกียรติโดย  
การปลิดชีพของตนเอง ทันใดนั้นศัตรูก็พบนางเข้าดังที่กล่าวไว้

地謡 : 「見れば敵の大勢、あはは巴か女武者、  
余すな漏らすなと、」<sup>31</sup>

นักร้องประสานเสียง : “พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก (ข้าศึกเห็นโทะโมะอะ  
จึงเอ่ยขึ้นมาว่า) “นั่น โทะโมะอะหรือ นักรบหญิงอย่าให้หนีไป  
ได้””

จากฉากบรรยายความสามารถในสงครามใหญ่หลายครั้งในข้อความ 1 ) และการต่อสู้ด้วย  
ท่วงท่าต่างๆ โดยใช้จ้าวในข้อความที่ 2 ) จะเห็นได้ว่านางมีฝีมือการต่อสู้ในขั้นสูงจนไม่สามารถหาผู้  
เทียบเทียมได้ นอกจากนี้ชื่อเสียงของนางยังเป็นที่รำลือในหมู่ข้าศึกดังจะเห็นได้ว่าเมื่อข้าศึกเห็นนาง  
ก็รู้ทันทีว่านางคือโทะโมะอะดังเช่นที่ปรากฏในข้อความที่ 3 )

นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าในฉากการต่อสู้ในบทละคร โนะไม่ปรากฏชื่อคู่ต่อสู้ของ  
โทะโมะอะแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เขียนบทละคร โนะอาจต้องการเน้น

<sup>30</sup> Ibid., p.242.

<sup>31</sup> Ibid., p.242.



ภาพลักษณ์ความสามารถทางการรบขั้นสูงของ โทะ โมะเอะซึ่งเป็นตัวเอกแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของนักรบผู้มีชื่อเสียงคนอื่นมาเปรียบเทียบ

## ข. บทละครโจรurie เรื่อง “อิระนะนะเซะอิซุอิกิ”

### 1) ฉากบรรยายความสามารถ

ฉากที่ โทะ โมะเอะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนอกจากจะสะท้อนความสง่างามจากท่วงท่าการขี่ม้าแล้วยังอาจสะท้อนถึงความสามารถทั้งทางการรบและการขี่ม้าดังที่กล่าวว่า

“โทะ โมะเอะ โทะเส็นผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด...ใช้แขนหนีบง้าวไว้และควมม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้าประตูใหญ่อย่างรวดเร็ว”<sup>32</sup>

### 2) การกล่าวถึงความสามารถจากมุมมองของบุคคลรอบข้าง

ในมุมมองของบุคคลรอบข้างของ โทะ โมะเอะ นางเป็นนักรบสตรีผู้มีฝีมือเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ากับแม่ทัพบุรุษดังที่กล่าวว่า

「馬鞍休める隙もなく。又軍の戦ひのと心よからぬ世のさはぎ。お案じも尤ながら、四天王と呼ばれたる。一騎當千の人々に。巴様も向はせ給へば十が九ツ味方の勝おきづかい遊ばすな。」<sup>33</sup>

“แม้ว่าจะไม่ได้ว่างเว้นจากสงครามให้ได้มีเวลาพักม้าเลยแม้แต่น้อย บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวายจนจิตใจมุ่งแต่เรื่องการสู้รบในสงคราม อย่างไรก็ตามท่านก็มีสุดยอดผู้มีความสามารถทั้ง 4 ซึ่งมีความสามารถทางการรบจนอาจกล่าวได้ว่าสามารถสู้ข้าศึกหนึ่งต่อพันคนได้ ยิ่งโทะ โมะเอะเข้าร่วมต่อสู้ด้วยท่าน โยะฉินะกะก็ยังมีโอกาสชนะ 9 ใน 10 ครั้ง จึงอย่ากังวลใจไปเลย”

### 3) การกล่าวถึงความสามารถในการต่อสู้ของตนเอง

ก่อน โทะ โมะเอะจะติดตาม โยะฉินะกะผู้เป็นนายออกรบ นางได้พูดปลอบใจยะมะบุกิว่านางจะปกป้องผู้เป็นนายด้วยวิธีการต่างๆดังที่กล่าวว่า

「此巴が付そふからは。敵何万騎有とても。我命の續かんだけかたはし撫切拵打。蜘蛛手輪違十文字。十方八方打立。追立まくり立ぜひ一方打破って、駈通。」<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Otaba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.111.

<sup>33</sup> Ibid., p.109.

<sup>34</sup> Ibid., p.113.

“โทะ โมะเอะคนนี้จะติดตามนายท่านไป ไม่ว่าข้าศึกที่หมีนั้นคนเพียงแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพร้อมจะใช้สองมือถืออาวุธเข้าพาดฟัน ทั้งหมดคนวงดาบรอบทิศทาง เป็นสองวงซ้อนกัน แบบกากบาท หรือไม่ว่าจะพาดฟันทั้งแปดด้านสิบด้านก็พร้อมจะควมม้าม้าเข้าจับได้ ต่อสู้ให้ศัตรูแตกพ่ายไป”

ในบทละคร โจรริความสามารถทางการรบของโทะ โมะเอะเป็นที่ประจักษ์ชัดคงจะเห็นได้จากฉากบรรยายความสามารถทั้งการขี่ม้า การใช้อาวุธ นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความสามารถของนางโดดเด่นก็น่าจะมาจากพลังกำลังอันแข็งแกร่งซึ่งถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของนางที่มีมาแต่กำเนิดดังที่กล่าวในข้อความที่ 1) ยิ่งไปกว่านั้นฝีมือของนางยังเป็นที่กล่าวขานและได้รับความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในฐานะที่นางเป็นนักรบเอกที่สามารถต่อสู้เพื่อ โยะมิเนะกะ ได้ทุกสถานการณ์ดังที่ปรากฏในข้อความ 2) นอกจากนี้ฝีมือการใช้อาวุธเข้าต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ สะท้อนอย่างชัดเจนจากข้อความที่ 3) ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการกล่าวถึงความสามารถในการต่อสู้จากมุมมองของโทะ โมะเอะเองอาจสะท้อนได้ถึงความมั่นใจในฝีมือการใช้อาวุธของตนเองว่าจะสามารถปกป้องให้ โยะมิเนะกะ ผู้เป็นนายพลตกภัยได้

นอกเหนือจากคำกล่าวขานถึงความสามารถและพลังกำลังของโทะ โมะเอะแล้ว ฝีมือการรบของนางยังเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อนักรบฝ่ายศัตรูดังจะเห็นได้จากฉากการต่อสู้ดังนี้

#### 4) การต่อสู้กับชิชิบุ มิเงตะตะ

ภายหลังจากที่โทะ โมะเอะลาจาก โยะมิเนะกะ และออกจากสนามรบ นางก็ต้องเผชิญหน้ากับนักรบฝ่ายศัตรูผู้มีความสามารถดั่งเช่นชิชิบุ มิเงตะตะและอุชิคะ ตะบุโร แม้ว่าคู่ต่อสู้ของนางจะเป็นบุรุษแต่นางก็เข้าต่อสู้อย่างอาญาและไม่ได้เสียทีพ่ายแพ้ต่อผู้ใดคงจะเห็นได้จากฉากการต่อสู้ที่ได้ยกมาดังนี้

「引戻しては引づられ。引つ引れつよるべなき堅田の浦の釣小船  
波にのまる。如くにて。こたへもこたへひきも引草摺三間引ちぎ  
り。尻居にどうど伏たるはにが。」<sup>35</sup>

“ต่างฝ่ายต่างก็ดึงกันไปมา โดยไม่มีหลักให้จับยึดไว้เหมือนสิริษะที่ก้มลงยามตั้งจิตภาวนา ในเรือหาปลาเล็กที่ล่องลอยในอ่าวคะตะคะ ดึงตอบได้กันไปมาจนชายชุดเกราะ 3 ชั้น ก็ลื่นขาดออกจากกัน สภาพที่(ชิชิบุ)ล้มคว่ำกันกระแทกอย่างแรงนำมาซึ่งความรู้สึกไม่พึงใจ”

ฉากดังกล่าวเป็นการต่อสู้ในลักษณะการวัดพลังกัน Chikara Kurabe (力競べ) ระหว่าง

<sup>35</sup> Ibid., p.114.



หนึ่ง(ก็จะจะสามารถโค่นล้มนางได้) แต่แล้วในใจก็กลับคิดว่าไม่ว่าจะใช้ฝีมืออันเยี่ยมยอดจับขาม้าให้โค่นล้มลงหรือโจมตีเข้าที่สี่ข้างแต่ก็คงไม่อาจโค่นนางลงได้”

ฉากข้างต้นสะท้อนความรู้สึกลังเลของวะคะที่แม้ว่าจะออกปากว่าจะจับ โทะ โมะเอะ แต่ใจก็รู้ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการเช่นไรก็คงไม่เป็นผลแล้ว ความคิดดังกล่าวสะท้อนมุมมองของบุคคลรอบข้างที่มีต่อภาพลักษณ์ความสามารถที่เป็นเลิศทั้ง โทะ โมะเอะและม้าฉุนฟู

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าในบทละคร โจรุริจะกล่าวบรรยายถึงความสามารถในการใช้อาวุธเข้าสู่ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอาวุธง้าวและดาบยาวคั้งที่กล่าวในหัวข้อรูปลักษณะภายนอก ทว่าในฉากการต่อสู้ทั้งสองฉาก โทะ โมะเอะเข้าสู่และเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยใช้มือเปล่าทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เขียนบรรยายลักษณะการต่อสู้ดังกล่าวเพื่อต้องการเน้นพลังกำลังและความสามารถที่แท้จริงของ โทะ โมะเอะ โดยมีได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของอาวุธแต่อย่างใด

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประเด็นเรื่องความสามารถในบทละคร โนกับบทละคร โจรุริในภาพรวมจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็สะท้อนความสามารถทางการรบขั้นสูงในการต่อสู้เช่นเดียวกัน แตกต่างเพียงลักษณะวิธีการต่อสู้และการกล่าวอ้างถึงคู่ต่อสู้ กล่าวคือในบทละคร โนกล่าวถึงฝีมือการใช้ง้าวเข้าสู่ต่อสู้ ทว่าไม่เอ่ยถึงชื่อคู่ต่อสู้แต่อย่างใด ในขณะที่บทละคร โจรุริจะเน้นพลังกำลังจากการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นหลักและยกชื่อคู่ต่อสู้ที่กรบที่มีชื่อเสียงในตำนานและประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าบทละคร โนเน้นภาพลักษณ์ฝีมือการต่อสู้ของ โทะ โมะเอะที่ไร้ผู้เทียมทาน ส่วนในบทละคร โจรุริจะเน้นภาพลักษณ์ความสามารถและพลังกำลังที่แท้จริงจนแม้แต่นักรบบุรุษที่มีกิตติศัพท์ความสามารถก็ไม่สามารถเอาชนะนางได้

### 3. สถานภาพ

#### ก. บทละครโนเรื่อง “โทะ โมะเอะ”

สำหรับประเด็นเรื่องสถานภาพของ โทะ โมะเอะผู้วิจัยจะขอแบ่งตามสถานภาพที่ปรากฏตามการดำเนินเรื่องในบทละคร โนเป็นหลัก ซึ่งแบ่งได้เป็นสถานภาพที่ปรากฏในองก์ที่ 1 คือ มิโกะ องก์ที่ 2 คือนักรบสตรี อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือสถานภาพดังกล่าวถูกถ่ายทอดจาก โทะ โมะเอะซึ่งในขณะนั้นมีสภาพเป็นวิญญาน ฉะนั้นมุมมองของผู้ที่ผ่านชีวิตในโลกมนุษย์มาสู่โลกแห่งความตายจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง

#### 1) องก์ที่ 1 มิโกะ

โทะ โมะเอะในองก์ที่ 1 ปรากฏตัวในร่างของหญิงชาวบ้านดังที่ถูกกล่าวถึงโดยตรงในส่วน

แนะนำตัวละคร อีกทั้งยังสะท้อนจากในเนื้อหาของละครที่ได้กล่าวถึงนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองหลวงดังที่กล่าวว่า

ワキ:「やさしやな、女性なれどもこの里の、都に近き住まひとて、  
名にしおひたるやさしさよ。」<sup>38</sup>

วะกิ : “ช่างน่าประทับใจเสียจริง ถึงแม้จะเป็นสตรีแต่เป็นเพราะนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองหลวงจึงพูดได้อย่างน่าประทับใจสมกับที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ใกล้เมืองหลวงจริงๆ”

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยของยะมะมิตะ ฮิโรอะกิ Yamashita Hiroaki (山下 宏明) ได้กล่าวว่าแม้ว่าจากเนื้อหาในบทละครโนจะกล่าวถึงนางเป็นหญิงชาวบ้าน แต่หากพิจารณาจากการที่นางมาตักการะเทพโยะมิเนะกะก็น่าจะเป็นการสื่อให้รู้ถึงนางเป็นมิโกะ<sup>39</sup> Miko (巫女) \* ดังที่กล่าวว่า

シテ:「今日は粟津が原の御神事にて候ふほどに、巫ともに参らば  
やと思ひ候。」<sup>40</sup>

มิเตะ : “วันนี้มีงานบูชาเทพที่อะวะสะวะสะระ จึงอยากมาตักการะเทพร่วมกับมิโกะทั้งหลาย”

ฉะนั้นจึงอาจตีความได้ว่า โทะโมะอะะะโนะบะทะละคร โนเอง์ที่มีสถานภาพอยู่ในฐานะมิโกะที่มาร่วมตักการะเทพซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบหน้ากากมะซุที่ใช้สวมในการแสดงดังที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่เดียวกันสถานภาพของโยะมิเนะกะโนะบะทะละครโนก็ถูกวางให้อยู่ในฐานะเทพ ผู้ให้คำมั่นว่าจะปกป้องรักษามวลมนุษย์บนโลกดังที่กล่าวว่า

地謡 : 「古の、これこそ君よ名は今も、これこそ君よ  
名は今も有明月の義仲の、仏と現じ神となり、  
世を守り給へる、誓ひぞ、ありがたかりける。」

<sup>38</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyokushū* 1, p.234.

<sup>39</sup> Yamashita Hiroaki, *Biwahōshi No "Hekemonogatari" To Nō*, (Tokyo: Hanawashobō, 2006), p.258.

\* มิโกะคือบุคคลที่อยู่ในศาสตร์ด้านเวทมนต์ หากเป็นชายจะเรียกว่า “เกะกิ” Geki (現) หากเป็นหญิงจะเรียกว่า “ฟู” Fu (巫) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอใช้คำเรียกโดยรวมว่า “มิโกะ” บทบาทของมิโกะสามารถแบ่งโดยภาพรวมได้ 2 ประการ คือ มิโกะผู้รับใช้อยู่ที่ศาลเจ้า Jinja Miko (神社巫女) ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การรำรำกะระ Kagura (神楽) เพื่อบูชาเทพหรือการเป็นร่างทรงของเทพ เป็นต้น และมีโกะผู้ถ่ายทอด Kuchiyose Miko (口寄せ巫女) คือมิโกะผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความปรารถนาของดวงวิญญาณต่างๆ เช่น ดวงวิญญาณของเทพ หรือดวงวิญญาณของผู้ตาย

(Shimonaka Hiroshi, *Nihonshi Daijiten* 6 (Tokyo: Heibonsha, 1994), p.413.)

<sup>40</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyokushū* 1, p.234.

นักร้องประสานเสียง : “เมื่อครั้งอดีตชื่อนั้นเป็นชื่อของนาย ชื่อนั้นแม้แต่ตอนนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในยามรุ่งสางที่พระจันทร์ยังคงหลงเหลืออยู่บนท้องฟ้า โยะมิเนะกะปรากฏกายในฐานะเทพ พระพุทธและให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองมนุษย์บนโลก ช่างน่าซาบซึ้งใจยิ่งนัก”

จากสถานภาพดังที่กล่าวข้างต้นสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของ โทะ โมะเอะ และ โยะมิเนะกะจากสถานภาพนายบ่าวเมื่อครั้งที่ โทะ โมะเอะมีชีวิตอยู่มาเป็นสถานภาพเทพกับ มิโกะในโลกของวิญญาณ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะ และ โยะมิเนะกะในฐานะนายบ่าวในครั้งอดีตก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นดังจะเห็นได้จากคำที่กล่าวว่า “เมื่อครั้งอดีตชื่อนั้นเป็นชื่อของนาย” ซึ่งอาจเป็นสื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในฐานะแม่ทัพกับนักรบที่จะถูกกล่าวถึงโดยละเอียดในองก์ที่ 2 ต่อไป

สถานภาพมิโกะก่อก่อกปรกกับการที่พระธิดงศ์เกิดที่เดียวกับ โยะมิเนะกะซึ่งถือว่ามีบุญร่วมกันนั้นทำให้นางขอให้พระธิดงศ์ช่วยสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญาณของ โยะมิเนะกะ ให้สงบลง Chinkon (鎮魂) ดังที่กล่าวว่า

地謡 : 「この松が根に旅居し、夜もすがら経を誦して、五衰を慰め給ふべし」<sup>42</sup>

นักร้องประสานเสียง : “ขอให้พักที่โคนต้นสนนี้ สวดมนต์ตลอดคำกินและขอให้ท่านช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเสื่อมทั้ง 5 ยามเมื่อ (เทพ โยะมิเนะกะ) สิ้นบุญลง”

การที่ โทะ โมะเอะสามารถล่วงรู้ว่าเทพ โยะมิเนะกะกำลังทนทุกข์ทรมานกับความเสื่อมโทรมทางกายทั้ง 5 ประการยามเมื่อเทพสิ้นบุญลงดังที่เรียกว่า “โกะซุอิ” นั้นอาจสันนิษฐานได้ว่าเนื่องจากเชื่อกันว่ามิโกะคือผู้ที่มีญาณสามารถติดต่อกับเทพได้หรืออาจเป็นเพราะจิตใจที่ยังคงผูกพันกับ โยะมิเนะกะดังเช่นที่นางเคยมีมาเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งความผูกพันนั้นอาจสะท้อนได้จากการที่นางสวดหุค โคะ โชะเคะและการนำดาบสั้นซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนวิญญาณนักรบของ โยะมิเนะกะติดตัวไปกลับไปยังบ้านเกิดดังที่กล่าวข้างต้น

โดยสรุปในองก์ที่ 1 สถานภาพของ โยะมิเนะกะ และ โทะ โมะเอะ ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเทพกับมิโกะ ในขณะที่ด้วยกันบทบาทของ โทะ โมะเอะก็ได้เปลี่ยนเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก

<sup>41</sup> Ibid., p.235.

<sup>42</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* I, p.236.

ทุกข์ทรมานของเทพโยะฉินะกะและขอให้พระรุคงค์สวคมนตรีให้เทพโยะฉินะกะ แม้ว่าสถานภาพและบทบาทของโทะ โมะเอะในโลกรของวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตาม ทว่าความผูกพันของโทะ โมะเอะที่มีต่อโยะฉินะกะผู้เป็นนายก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปดังจะเห็นได้จากการถ่ายทอดความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่จะปรากฏต่อไปในองก์ที่ 2

## 2) องก์ที่ 2 นักรบสตรี

ในองก์ที่ 2 โทะ โมะเอะได้ปรากฏตัวในฐานะนักรบสตรี สถานภาพนักรบสตรีของนางในยามที่มีชีวิตอยู่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนจากประเด็นดังต่อไปนี้

ก) การกล่าวแนะนำตัว

ข) มุมมองของฝ่ายศัตรู

ก) การกล่าวแนะนำตัว

เมื่อวิญญาณของโทะ โมะเอะได้ปรากฏตัวคนที่แท้จริงนางก็ได้กล่าวเปิดเผยชื่อของนาง ดังนี้

シテ : 「これは巴といひし女武者」<sup>43</sup>

ฉิตะ : “ข้าเป็นนักรบสตรีที่ชื่อว่าโทะ โมะเอะ”

ข) มุมมองของฝ่ายศัตรู

ชื่อและสถานภาพนักรบสตรีของนางยังเป็นที่รู้จักในหมู่ศัตรูดังที่กล่าวว่า

นักร้องประสานเสียง : “ พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก (ข้าศึกเห็นโทะ โมะเอะ จึงเอ่ยขึ้นมาว่า) “นั่นโทะ โมะเอะหรือ นักรบหญิงอย่าให้หนีไปได้” ”<sup>44</sup>

จะเห็นได้ว่าสถานภาพสตรีของโทะ โมะเอะถูกสะท้อนโดยตรงทั้งจากการกล่าวแนะนำตัวเองและคำกล่าวที่สะท้อนมุมมองของบุรุษที่ 3 ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าการที่โทะ โมะเอะกล่าวแนะนำตัวโดยกล่าวถึงสถานภาพนักรบสตรีสามารถสะท้อนได้ถึงการตระหนักในสถานภาพและบทบาทของตนในฐานะนักรบรับใช้โยะฉินะกะผู้เป็นนายโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดเข้ามาปะปน

สถานภาพของโทะ โมะเอะในฐานะนักรบเอกของโยะฉินะกะยังนำไปสู่บทบาทผู้

<sup>43</sup> Ibid., p.240.

<sup>44</sup> Ibid., p.242.

ถ่ายทอดเรื่องราวและบทบาทผู้ขอให้พระสวมนต์ดังนี้

ค) บทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราว

ในองค์ที่ 2 โทะโมะอะะได้รับบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของผู้เป็นนาย รวมทั้งความรู้สึกของตนเองดังจะขอแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

- (1) เหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของโยะฉินะกะ
- (2) ความรู้สึกฝังใจ
- (3) ความอาลัยอาวรณ์
- (4) ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกฝังใจ

(1) เหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของโยะฉินะกะ

シテ : 「頃は陸月の空なれば」  
 ฉินะกะ : “ตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่”  
 地謡 : 「雪はむら消えに残るを、ただ通ひ路と汀をさして、駒をしるべに落ち給ふが、薄氷の深田に駆け込み、弓手も馬手も鎧は沈んで、下り立たん便りもなく、手綱にすがつて鞭を討てども、引く方も渚の浜波、前後を忘れて控へ給へり。こはいかにあさましや。」<sup>45</sup>

นักร้องประสานเสียง : “หิมะยังคงเหลืออยู่บ้างเป็นระยะ มองหาทางที่พอจะผ่านไปได้ ปล่อยให้ม้านำทางมุ่งหน้าไปทางริมฝั่งแม่น้ำ ทว่าพอควมม้าไปยังทุ่งนาคที่เป็นโคลนลึกซึ่งยังมีน้ำแข็งบางๆปกคลุมอยู่ โกลนทั้งคานซ้ายขวาก็จมลงไป โกลนจะลงจากม้าก็ไม่อาจทำได้ จึงได้แต่กุมบังเหียนและฟาดแส้ ทว่าแค้นจะตั้งขึ้นมา ก็ยังทำไม่ได้ จึงได้หยุดม้าและถอดใจเหม่อลอยออกไปที่ริมฝั่งที่คลื่นกำลังสาดซัด ช่างน่าสลดใจ ตอนนี่เกิดอะไรขึ้นกันนี่”

( ละข้อความ )

シテ : 「立ち帰りわが君を、見奉ればいたはしや、はや御自害候ひて、この松が根に伏し給、御枕の程に御小袖、肌の守を置き給ふ」<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ibid., p.241.

<sup>46</sup> Ibid., p.243.



ฉิเตะ : “พอลกลับมาเห็นสภาพของนายท่าน ช่างน่าสลดใจ นาย ท่านได้  
ฆ่าตัวตายแล้ว ร่างของท่านฟูบอยู่ที่โคนคันทัน ข้างๆศิระษะมี  
โคะ โชะเคะและเครื่องรางคิดควางไว้”

ในองก์ที่ 2 หลังจากโทะ โมะเอะประจักษ์ตัวในฐานะนักรบสตรีนางก็ได้ถูกวางบทบาทให้อยู่ในฐานะผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต จะสังเกตเห็นได้ว่าโทะ โมะเอะเล่าเรื่องวาระสุดท้ายของ โยะฉินะกะได้โดยละเอียด ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้หากนางไม่ใช่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด โยะฉินะกะและร่วมสถานการณ์จนวาระสุดท้าย ฉะนั้นเรื่องราวที่นางเล่าข้างต้นจึงมีความหมายมากไปกว่าการถ่ายทอดเรื่องราว กล่าวคือเป็นสิ่งที่ชี้ความโดดเด่นของภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่เป็นนักรบสตรีผู้ใจเพียงผู้เดียวที่สามารถอยู่เคียงข้างนายจนวาระสุดท้าย

## (2) ความรู้สึกฝังใจ

การถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตก็ได้นำไปสู่การเปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของ โทะ โมะเอะ นางได้กล่าวถึงความรู้สึกแค้นใจดังที่ปรากฏจากคำว่า “อุระมิ” Urami (恨み) หรือ “อุระเมะฉิ” Urameshi (恨めし) ความรู้สึกดังกล่าวได้กลายเป็นความรู้สึก “ฝังใจ” Shūshin (執心) ในที่สุดดังที่กล่าวว่า

シテ : 「これは巴といひし女武者、女とて御最期に、  
召し具せざりしその①恨み、」  
ฉิเตะ : ข้าเป็นนักรบสตรีที่ชื่อว่าโทะ โมะเอะ ① ความแค้นที่นายกล่าวว่า  
ว่าเป็นหญิงจึงไม่ให้ติดตามไปจนวาระสุดท้าย  
ワキ : 「執心残つて今までも、」  
วะกิ : จิตใจที่ยึดติดที่ยังหลงเหลืออยู่ แม้แต่ตอนนี้  
シテ : 「君辺に仕へ申せども、」  
ฉิเตะ : รับใช้เคียงข้างนายมา  
ワキ : 「②恨みはなほも、」  
วะกิ : ถึงกระนั้น ② ความแค้นก็ยังคงอยู่  
シテ : 「荒磯の海の、」  
ฉิเตะ : ทะเลที่มีหินระเกะระกะ  
地謡 : 「粟津の汀にて、波の討死末までも、御供申す  
べかりしを、女とて御最期に、捨てられ、参ら  
せし③恨めしや。」<sup>47</sup>  
นักร้องประสานเสียง : คลื่นที่หาคะวะสะตาคซัค แม้จะต้องถูกฆ่าตายก็สมควรที่จะ  
ติดตามไป แต่ ③ แค้นใจที่(นาย)พูดว่าเป็นหญิงและถูกทิ้งใน  
วาระสุดท้าย ”

<sup>47</sup> Ibid., p.240.

คำว่า“แค้นใจ”ที่ ① และ ③ นั้นเกิดจากการที่โทะโมะเอะไม่สามารถตายร่วมกับนายในวาระสุดท้ายได้ อีกทั้งยังสะท้อนถึงนัยยะความรู้สึกน้อยใจที่ตนเองเป็นสตรีจึงได้ถูกทอดทิ้ง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับคำสั่งเสียของ โยะมิเนะกะที่โทะโมะเอะเล่าถึงดังที่กล่าวข้างต้นว่า “เจ้าเป็นหญิง คงไม่ยากที่จะหนีเสี้ยมคอตสาผู้คนไปได้” จะเห็นได้ว่าคำว่า “เป็นหญิง” ในประโยคของ โยะมิเนะกะกับโทะโมะเอะมีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือประโยคที่ โยะมิเนะกะพูดตีความได้ถึง การให้กำลังใจว่านางต้องสามารถหนีไปได้เนื่องจากนางเป็นสตรีย่อมไม่ตกเป็นเป้าสายตาตาดังเช่นบุรุษ รวมทั้งความปรารถนาดีที่จะให้นางมีชีวิตรอดต่อไปได้ ในทางกลับกันในความคิดของโทะโมะเอะสะท้อนถึงความรู้สึกน้อยใจต่อสถานภาพสตรีซึ่งทำให้นางถูกทอดทิ้ง จึงอาจสรุปได้ว่า คำว่า“เป็นหญิง” สะท้อนการตีความที่แตกต่างกันระหว่าง โยะมิเนะกะกับโทะโมะเอะ ฉะนั้น ความแค้นที่①และ③จึงชี้ถึงความรู้สึกแค้นใจปนความน้อยใจของโทะโมะเอะที่มีต่อสถานภาพสตรีของตนเอง ความแค้นที่ ② ชี้ให้เห็นถึงจิตสำนึกแบบนักรบซึ่งสมควรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของนายโดยไม่ควรให้ความรู้สึกขัดแย้งบังเกิดขึ้นในจิตใจ แต่ทว่าโทะโมะเอะกลับมีความรู้สึกแค้นใจต่อผู้เป็นนาย ฉะนั้นความแค้นดังกล่าวจึงอาจชี้ถึงความรู้สึกส่วนตัวของโทะโมะเอะที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้สถานภาพนักรบผู้มีความจงรักภักดีต่อนาย

จากความแค้นดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงปฏิกิริยาทางความรู้สึกของโทะโมะเอะที่มีต่อคำสั่งของ โยะมิเนะกะ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนบทละคร โนยังชี้ให้เห็นถึงความด้าลึกของความรู้สึกของตัวละครเอกโทะโมะเอะในฐานะสตรีคนหนึ่งซึ่งย่อมมีความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากภาระหน้าที่ในแบบนักรบ

### (3) ความอาลัยอาวรณ์

ภายหลังจากที่โทะโมะเอะกล่าวถึงความแค้นดังที่กล่าวข้างต้น นางก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่น่างใจได้อยู่ร่วมกับ โยะมิเนะกะจนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง ความเสียใจที่เกิดขึ้นในวินาทีที่นางรู้ว่า โยะมิเนะกะได้เสียชีวิตแล้วดังที่กล่าวว่า

シテ : 「巴泣く泣く賜りて、死骸の御暇申しつつ、行けども悲し  
や行きやらぬ、君の名残をいかにせんとは思へども」<sup>48</sup>

มิตะ : “โทะโมะเอะได้แต่ร่ำไห้และพุดร่ำลาต่อร่างของ โยะมิเนะกะ ความเศร้าโศก ทำให้แม้ถึงเวลาที่จะต้องจากลาแต่ก็ไม่อาจจากไปได้ จะทำเช่นไรดีกับรู้สึก อาลัยอาวรณ์ที่มีต่อนาย”

<sup>48</sup> Ibid., p.243.

จะเห็นได้ว่าความรู้สึกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ความเคียดแค้นประการเดียว แต่ในทางกลับกันในความเคียดแค้นนั้นก็กลับสะท้อนความอาลัยอาวรณ์ ความเศร้าโศกเมื่อนางได้เห็นร่างของโยะฉินะกะที่จากไปต่างๆที่ยังไม่ได้รำลา ความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นอาจตีความได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของโทะ โมะเอะฮิคิดคนนอกเหนือจากความแค้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาเกี่ยวกับการที่นางสวมใส่ชุด โคะ โชะ เคะ ของค่างหน้าของ โยะฉินะกะแทนการถือกลับไปยังบ้านเกิด รวมทั้งการเก็บดาบสั้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของวิญญาณนักรบของ โยะฉินะกะดังที่กล่าวข้างต้นยังเป็นการเน้นย้ำถึงความอาลัยอาวรณ์และความปรารถนาที่จะรักษาความผูกพันระหว่างตนเองกับ โยะฉินะกะไว้ตลอดไป

#### (4) ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกฝังใจ

สถานภาพทั้งหมดของ โทะ โมะเอะฮิ ในบทละคร โนนันอยู่ภายในขอบเขตของ โลกวิญญาณ ฉะนั้นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือประเด็นความรู้สึกของ โทะ โมะเอะฮิ อันเกิดจากสถานภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของวิญญาณที่มองย้อนกลับไปยังภาพเหตุการณ์ครั้งนี้นางยังมีชีวิตอยู่ หากกล่าวถึงความรู้สึกที่ยังคงหลงเหลือจากโลกมนุษย์ก็คือความแค้นที่ปนไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ปรารถนาที่จะรักษาความผูกพันไว้ตลอดไป ก็คงจะกล่าวได้ว่าความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นใหม่ในยามที่นางได้ก้าวมาสู่โลกของวิญญาณคือการตระหนักถึงความแค้นและการอาลัยอาวรณ์ดังกล่าวในฐานะที่เป็นเครื่องพันนาการดวงวิญญาณและความรู้สึกที่ต้องการปลดปล่อยจากพันนาการแห่งการยึดติดเหล่านั้น ความรู้สึกดังกล่าวได้นำไปสู่บทบาทผู้ขอให้พระสวคมนตรีให้แก่ดวงวิญญาณของตนเองในท้ายที่สุด

#### ง) บทบาทผู้ขอให้พระสวคมนตรี

シテ : 「うしろめたさの執心を弔ひてたび給へ、執心を弔ひてたび給へ。」<sup>49</sup>

ฉินะกะ : “พระคุณเจ้าช่วยสวคมนตรีให้กับดวงจิตที่ยังฝังใจของข้าด้วยเถิด”

จากความรู้สึกของ โทะ โมะเอะฮิ ที่ต้องการหลุดพ้นจากพันนาการอันเนื่องมาจากความรู้สึกฝังใจได้นำมาสู่บทบาทผู้ขอให้พระสวคมนตรีให้แก่ดวงวิญญาณของตนเองดังข้อความที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้นางปรารถนาจะหลุดพ้นอีกประการหนึ่งก็อาจเป็นผลมาจากการตระหนักได้ถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่งดังที่นางกล่าวไว้ว่า

地謡 : 「運機弓の引く方も、渚に寄する粟津野の、草

<sup>49</sup> Ibid., p.244.

の露霜と消え給ふ、<sup>50</sup>

นักร้องประสานเสียง : “โศกชะตาสิ้นสุดลง ไม่มีทางถอย ชีวิตของโยะมิเนะกะก็ได้  
สูญสิ้นลงเสมือนน้ำค้าง น้ำค้างแข็งที่เกาะบนใบหญ้า ณ  
ทุ่งอะวะสุที่ฟองคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง”

การเปรียบเทียบชีวิตของ โยะมิเนะกะดังเช่นน้ำค้างสะท้อนให้เห็นว่านางตระหนักถึงชีวิต  
มนุษย์ที่ไม่จริงยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพียงไร กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ น้ำค้างเปรียบกับความไม่  
จริงของชีวิตมนุษย์ยังปรากฏให้เห็นในงานวรรณคดีโคลงกลอน “ฉิน โกะกินวะกะฉู”

Shinkokin Wakashū (新古今和歌集) เช่น

「なげきつつ ことしも暮れぬ 露の命 いけるばかりを思ひ出  
でにして」<sup>51</sup>

“ได้แต่เฝ้าโศกครม จนปีนี้ก็ได้ล่วงเลยสิ้นปีไปเสียแล้ว มีเพียงชีวิตอันไม่จริงประจวบคัง  
น้ำค้างเท่านั้นที่จดไว้ในความทรงจำ”

「末の露 本のしづくや 世の中の おくれ先立つ ためしなる  
らむ」<sup>52</sup>

“น้ำค้างที่เกาะปลายใบไม้ หยดน้ำที่ไหลลงสู่โคนต้นจะช้าเร็วกว่าย่อมตกลงสู่พื้นดินคง  
เป็นตัวอย่างแห่งมนุษย์โลกที่ย่อมตายจากโลกนี้ไปเฉกเช่นเดียวกัน”

นอกจากนี้การบรรยายถึงร่างของนางที่หายเข้าไปในเงาใบหญ้างดงที่ปรากฏในตอนท้าย  
ขององก์ที่ 1 ดังที่กล่าวไว้ว่า

「草のはつかに失せにけり」<sup>53</sup>

“(ร่างของโทะ โมะเอะ) ถูกใบหญ้างดงบังเล็กน้อยจากนั้นร่างของนางก็หายเข้าไป”

คำว่า “สะท้อนกระจกนิ” Hatsukani (はつかに) เป็นคำซ้อน Kakekotoba (掛詞) ซึ่งมีความหมายว่าเพียงเล็กน้อย ใบหญ้า Kusa No Ha (草のは) และหลุมศพของ โยะมิเนะกะ Tsuka塚 (つか) อาจตีความได้ว่า การที่ร่างของนางหายเข้าไปในใบหญ้างดงหรือหลุมศพของ โยะมิเนะกะ นั้นสอดคล้องกับการที่โทะ โมะเอะตระหนักได้ถึงความเป็นอนิจจังของชีวิต เนื่องจากคำว่าหญ้านั้นเป็นคำสัมผัส Engo (縁語) กับคำว่าน้ำค้าง นอกจากนี้คำว่าหลุมศพของ โยะมิเนะกะก็อาจชี้ถึง

<sup>50</sup> Ibid., p.241.

<sup>51</sup> Kubota Jun, *Shinkokin Wakashū Jō*, (Tokyo: Shinchōsha, 1979), p.234.

<sup>52</sup> Ibid., p.256.

<sup>53</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* 1, p.236.

วาระสุดท้ายของมนุษย์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อถึงชีวิตของโทะ โมะเอะในยามที่วาระสุดท้ายมาถึงก็ย่อมต้องลาจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกับ โยะมิเนะกะตามกัจจกรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต่างจากน้ำค้างที่ขอมเหือดแห้งหายไปกับใบหญ้าตามกาลเวลา

ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาถึงประเด็นเรื่องการแปรผันของช่วงเวลา กล่าวคือช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ในครั้งอดีตซึ่งเกิดในช่วงปีใหม่ที่ยังมีหิมะบางๆเหลืออยู่ เมื่อผ่านพ้นมาถึงช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โทะ โมะเอะได้พบกับพระรูดงค์หิมะก็ได้จางหายไปตามกาลเวลาก็อาจตีความได้ถึงความจริงยั่งยืนของสรรพสิ่ง ฉะนั้นทั้งสัญลักษณ์ของน้ำค้างและต้นหญ้ารวมทั้งการแปรผันของช่วงเวลาต่างก็สะท้อนภาพลักษณ์ของวิญญูณของโทะ โมะเอะผู้ตระหนักถึงสังขารของสรรพสิ่งบนโลก ภาพลักษณ์ดังกล่าวยังได้นำไปสู่บทบาทการขอให้พระรูดงค์สวคมนตรีในองก์ที่ 2 ทว่าครั้งนี้นางได้ขอให้แก้ดวงวิญญูณของตนเอง หากความปรารถนาในท้ายที่สุดของโทะ โมะเอะที่ขอให้ผลบุญแห่งการสวคมนตรีช่วยให้จิตใจที่ยึดติดกับความรู้สึกแค้นและอาลัยอาวรณ์ของนางได้สงบลง ดวงวิญญูณของนางก็คงได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการดังเช่นอุหนาวที่สิ้นสุดลงในขณะที่ฤดูใบไม้ผลิก็ได้ก้าวมาถึง

โดยสรุปสถานภาพของโทะ โมะเอะในบทละคร โนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สภาวะวิญญูณนั้นอาจสรุปได้เป็น 2 ประการดังนี้ คือ ประการแรกคือสถานภาพมิโทะซึ่งนำไปสู่บทบาทของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของ โยะมิเนะกะที่อยู่ในสถานะเทพ และบทบาทผู้ขอให้พระช่วยสวคมนตรีเพื่อให้เทพ โยะมิเนะกะพ้นจากความทุกข์ทรมาน ประการที่สองคือสถานภาพของนักรบสตรีซึ่งนำไปสู่บทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของผู้เป็นนายและความรู้สึกฝังใจของตนเอง และบทบาทผู้ขอให้พระช่วยสวคมนตรีให้ดวงวิญญูณของตนเองสงบลง ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมบทบาทหลักของโทะ โมะเอะที่สะท้อนจากบทละคร โนคือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและผู้ขอให้พระสวคมนตรีให้แก่ทั้งดวงวิญญูณของ โยะมิเนะกะและตนเอง

#### ข. บทละครโจรurie เรื่อง “อิระระนะเซอิซุอิอิ”

สถานภาพของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละคร โจรurie มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงจะขอแบ่งสถานภาพของโทะ โมะเอะเป็น 2 ประเด็นคือสถานภาพก่อน โยะมิเนะกะเสียชีวิตและภายหลัง โยะมิเนะกะเสียชีวิตเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ในนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิอิดังนี้

- 1) สถานภาพก่อน โยะมิเนะกะเสียชีวิต
  - ก) นักรบสตรี
  - ข) ภรรยาผู้อ่อนของ โยะมิเนะกะ
- 2) สถานภาพภายหลัง โยะมิเนะกะเสียชีวิต
  - ก) นักรบสตรี

- ข) มารดาของอะชะฮินะ ซะบุโร โยะมิอิเอะ  
ค) ภรรยาของวะคะ โยะมิโมะริ

### 1) สถานภาพก่อนโยะมิเนะกะเสียชีวิต

#### ก) นักรบสตรี

สถานภาพนักรบสตรีสะท้อนอย่างชัดเจนจากบทบรรยายฉากที่ โยะโมะเอะปรากฏตัวครั้งแรกดังนี้

“โทะโมะเอะ โทะเส็นผู้เชี่ยวชาญขี่ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด นักรบสตรีผู้แต่งกายอยู่ในชุดเกราะที่เย็บด้วยด้ายสีม่วงดูแล้วให้ความรู้สึกเบาใช้แขนหนีบง้าวและควมม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้าประตูใหญ่อย่างรวดเร็ว”<sup>54</sup>

บทบาทของ โทะโมะเอะ ในฐานะนักรบสตรีในช่วงที่ โยะมิเนะกะยังมีชีวิตอยู่มีดังนี้

#### (1) บทบาทผู้ปกป้องผู้เป็นนาย ภรรยาและบุตรของผู้เป็นนาย

ในฉากการจากลาระหว่าง โยะมิเนะกะกับชะมะบุกิภรรยาหลวง โทะโมะเอะได้กล่าวปลอบประโลมใจชะมะบุกิที่กำลังเป็นกังวลต่อความปลอดภัยของ โยะมิเนะกะผู้เป็นสามีและโศกเศร้าต่อการจากลา ดังนี้

「此巴が付そふからは。敵何万騎有とても。我命の續かんだけかたはし撫切拵打。… (中略) …御本意遂げさせ申べし。先夫達は若君諸共しるべの方へお忍びと。」<sup>55</sup>

“โทะโมะเอะคนนี้จะติดตามนายท่านไป ไม่ว่าข้าศึกกี่หมื่นคนเพียงแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพร้อมจะใช้อาวุธเข้าฟาดฟัน... ข้าสมควรจะต้องทำให้ความปรารถนาของนายท่านให้เป็นจริง โดยก่อนอื่นจะให้นายท่าน(ชะมะบุกิ)แอบหนีไปหาผู้รู้จักพร้อมกับนายน้อย”

คำกล่าวของ โทะโมะเอะ จากข้อความ (1) สะท้อนให้เห็นว่าในบทละคร โจรูริบทบาทของ โทะโมะเอะ ในฐานะนักรบสตรีมิใช่เพียงการปกป้องผู้เป็นนายเท่านั้น หากแต่ยังหมายความรวมถึงภรรยาหลวงและบุตรของภรรยาหลวงเช่นเดียวกัน

#### (2) บทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราว : การแจ้งข่าวการรบ

<sup>54</sup> Otoba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.111.

<sup>55</sup> Ibid., p.113.

ในขณะที่โยะฉินะกะยังมีชีวิตอยู่ โทะ โมะเอะ ได้รับบทบาทให้เป็นผู้แจ้งข่าวการต่อสู้ในสงครามที่อุชิต่อโยะฉินะกะดังที่กล่าวไว้

「さても此度宇治の戦ひ。楯・根井がはからひにて橋板を引。岸には垣楯。川には乱杭隙間なく。大綱小綱を流かくれば。鳶鴨などの水鳥もたやすく通べしとも見へざる所に血氣の大將義経が下知によって。佐々木の四郎高綱。梶原源太景季先陳二陳に川を渡せば。秩父足利三浦の一堂我もと打渡つて攻戦ひ。味方敗軍剩。楯・根井も討死し。士卒もちり無念ながら引かへし。直に追い立勢田の手へ向はんと存ぜし所既に宇治の手破れしかば。勝に乗たる鎌倉勢。或は木幡醍醐深草月見の岡。思ひに打こへ馳こへ都へ乱入と聞ば御身の上きづかはしく立帰り候と。」<sup>56</sup>

“ในสงครามที่อุชิครั้งนี้ ท่านคะตะและเนะอิได้ตั้งเอาสะพานออกและสร้างกำแพงข้าศึกที่ชายฝั่ง ที่แม่น้ำก็นำไม้ยาวมาตีผูกติดต่อกันจนไม่มีที่ว่างและวางกับดักด้วยเชือกใหญ่เล็กซ่อนอยู่ในน้ำ ไม่ว่าจะเป็คนก็ไม่มีทางผ่านไปได้ แม้ทัพโยะฉินะกะผู้เลือกร้อนได้ตั้งการให้ชะชะกิและคะจิระระยกทัพหน้า 2 กองทัพบุกข้ามแม่น้ำ ชิชิบุอะฉิมะงะมิอุระจึงยกทัพข้ามไปโจมตี ทว่าในที่สุดฝ่ายเราก็อายแพ้ อีกทั้งท่านคะตะกับเนะอิก็ถูกฆ่าเสียชีวิต นักรบต่างก็แตกพ่ายจนต้องถอยทัพ ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปทางเซะอิตะแต่ทัพที่อุชิแตกพ่ายเสียก่อน และได้ข่าวว่าฝ่ายนักรบของคะมะกุระที่ได้รับชัยชนะเดินทัพผ่านภูเขาโคะสะคะทางคะอิโงะ ฟุกะกุชะ เนินเขาศึกิมิเข้าเมืองหลวง”

จากฉากข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าบทบาทหลักของ โทะ โมะเอะ ในฐานะนักรบในช่วงที่โยะฉินะกะยังมีชีวิตอยู่ก็คือบทบาทผู้ปกป้องผู้เป็นนาย ภรรยาหลวงและบุตร รวมทั้งบทบาทนักรบผู้รายงานผลการต่อสู้ต่อโยะฉินะกะ แม้ว่าบทบาทนักรบผู้แจ้งข่าวสารนั้นจะดูเหมือนเป็นเพียงบทบาททั่วไปของนักรบที่มีต่อนาย หากแต่การกระทำของนางได้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจเข้าสู่ในวาระสุดท้ายของโยะฉินะกะ

#### ข) ภรณาน้อยของโยะฉินะกะ

ในบทละคร โจรริความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะมิใช่เป็นเพียงแค่นายและนักรบคู่ใจเท่านั้น หากแต่ยังมีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นภรรยาคนหนึ่งของโยะฉินะกะดังจะเห็นได้จากคำพูดของนักรบฝ่ายเกินจิกที่กล่าวถึงสถานภาพของนางในฐานะภรรยาของโยะฉินะกะดังที่กล่าวไว้

「木曾殿の御内に男まさりのさる者有と音に聞。巴御前と見しは

<sup>56</sup> Ibid., p.112.

僻目か。」<sup>57</sup>

“ที่เห็นอยู่นี้คือ โทะ โมะเอะ โทะเส็นที่ว่ากันว่าเป็นภรรยาของ โยะฉินะกะและมี  
ความสามารถเหนือชายใจหรือไม่”

「鎌倉の御前に御沙汰候ひし。木曾殿の妾巴と申女召取て候。」<sup>58</sup>

“ได้ยื่นกิตติศัพท์มาจากท่าน โยะริโตะ โมะว่าสตรีที่เรียกให้มาเข้าพบนั้นคือ

“โทะ โมะเอะ” ภรรยาหน้าของ ท่านคิโสะ”

คำกล่าวของนักรบฝ่ายเกินข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่านอกจากชื่อเสียงกิตติศัพท์ของนางใน  
ฐานะนักรบสตรีผู้มีความสามารถของ โยะฉินะกะแล้ว ความสัมพันธ์ในฐานะภรรยาของ โยะฉินะ  
กะก็ยังเป็นที่รู้จักดีในหมู่ศัตรู รวมทั้งภาพของ โทะ โมะเอะที่ดั่งครรภักดิ์ที่ผู้วิจัย ได้ยกมาข้างต้นยิ่ง  
เป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะและ โยะฉินะกะในฐานะสามีและภรรยาได้อย่าง  
ชัดเจน นอกจากนี้ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะภรรยา  
น้อยที่มีต่อยะมะบุกิภรรยาหลวงคงจะเห็นได้จากข้อความดังต่อไปนี้

「そりやしれた事。常さへどちらもお中がよふて。… (中略) …

中に立た殿様も。お嬉しからふと打笑ふ。」<sup>59</sup>

“เรื่องนั้นใครๆก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด(ยะมะบุกิหรือ โทะ โมะเอะ)ก็รักใคร่กลมเกลียว  
กัน ... สำหรับท่าน โยะฉินะกะที่เป็นคนกลางก็คงมีแต่ความปลาบปลื้มยินดี”

จากคำกล่าวของ โยะฟูเคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในฐานะภรรยาของ  
โยะฉินะกะที่มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน อีกทั้งในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย  
โทะ โมะเอะก็เข้าใจความรู้สึกห่วงใยของยะมะบุกิที่มีต่อสามีและบุตร ด้วยเหตุนี้นางจึงพูดปลอบใจ  
และปรารภนาให้ทั้งยะมะบุกิและ โทะมะวะกะ ได้หนีไปในที่ปลอดภัย ในขณะที่เดียวกันยะมะบุกิก็  
แสดงความห่วงใยที่มีต่อบุตรในครรภ์ของ โทะ โมะเอะเช่นเดียวกันดังที่กล่าวไว้ว่า

「討死なされん爲なるかさほど科なき御身の上。時節を待てなぜ  
申ひらきはなされぬぞ心やすふ討死とおまへばかり合点して。

此駒若や巴様の胎内の御子はいとしうおぼされぬか。」<sup>60</sup>

“ท่านตั้งใจจะสู้จนตัวตายหรือ ทำไมท่านไม่รอโอกาสที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงตัว

<sup>57</sup> Ibid., p.114.

<sup>58</sup> Ibid., p.117.

<sup>59</sup> Ibid., p.109.

<sup>60</sup> Ibid., p.110.



ท่านซึ่งไม่ได้มีความคิดแต่อย่างใด ท่านได้แค่ปล่อยให้ตัวเองเพียงผู้เดียวรับรู้ความจริง และยอมถูกฆ่าอย่างง่ายดาย ท่านไม่คิดสงสาร โคะมะวะกะกับลูกในท้องของ โทะ โมะเอะเอะ บ้างหรือไร”

คำกล่าวทักทวนไม่ให้โยะฉินะกะออกรบ โดยกล่าวถึงลูกของ โทะ โมะเอะเอะอาจสะท้อนได้ถึงความเห็นอกเห็นใจที่ยะมะบุกิมีต่อ โทะ โมะเอะเอะเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของ โทะ โมะเอะเอะกับยะมะบุกิในฐานะภรรยาของ โยะฉินะกะก็เป็นที่น่าอนว่าบทบาทของ โทะ โมะเอะเอะในฐานะภรณาน้อยย่อมไม่โดดเด่นเท่า บทบาทของยะมะบุกิผู้เป็นภรรยาหลวงดังจะเห็นได้จากฉากการจากลาระหว่าง โยะฉินะกะกับยะมะบุกิดังนี้

「身は戦場の土ときへ首は大路にさらされて。恥に恥を重ん事返すも口惜しさりながら。我こそ命を落すとも御身は片時も館を立退。駒若を養育し。時至らば義仲が罪なき旨を奏聞し。ふたたび家名をすすがれよ。」<sup>61</sup>

“ตัวของข้าที่จะสลายไปพร้อมกับธุลีดินในสนามรบ คอที่จะถูกแขวนประจานที่ถนนใหญ่ช่างเป็นสิ่งที่น่าเสียขายและอับอายเหลือแสน ถึงแม้ว่าชีวิตข้าจะต้องสูญสิ้นแต่ขอให้เจ้าจงออกจากที่พำนักแห่งนี้ไปและเลี้ยงดูวะกะมะรุเมื่อสบโอกาสก็จงทูลเรื่องของ โยะฉินะกะที่ไม่มีความคิดและช่วยชำระมลทินของตระกูลให้ด้วย”

จากฉากการจากลาจะเห็นได้ว่ายะมะบุกิเป็นผู้ได้รับฟังความรู้สึกเสียใจและอับอายของ โยะฉินะกะที่มีต่อคำครหาว่าเป็นผู้คิดคดทรยศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งเสียสุดท้ายของ โยะฉินะกะ การที่ โยะฉินะกะถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจและคำสั่งเสียแก่ยะมะบุกิน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสามีภรรยา ดังจะเห็นได้ว่าในยามจากลาทั้งคู่ต่างก็รู้สึกอาลัยอาวรณ์ ดังที่กล่าวไว้ว่า

「残る思ひははてしない涙と共にのびあがり。見おくり見歸る恩愛妹背主従の。嘆きになづみ行かぬる駒の足どり諸手綱引わか。れ行」<sup>62</sup>

“ความรักที่หลงเหลืออยู่มากล้นไม่มีที่สิ้นสุด ชิดหลังขึ้นน้ำตาก็พลันไหล ความรักและบุญคุณฉันสามีภรรยาและนายบ่าวนำมาซึ่งความโศกเศร้าทั้งฝ่ายที่ต้องจากลาและฝ่ายที่มาส่งจนยากจะควบคุมบังเหียนให้ขาม้าก้าวเดินจากไปได้”

<sup>61</sup> Ibid., p.111.

<sup>62</sup> Ibid., p.113.

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าในบทละครโจรสลสถานภาพของโทะโมะเอะในฐานะภรรยาของโยะฉินะกะจะสะท้อนอย่างชัดเจน ทว่าเนื่องจากสถานภาพดังกล่าวได้ปรากฏร่วมกับขะมะบุกิภรรยาหลวง บทบาทของโทะโมะเอะในฐานะภรรยาจึงไม่โดดเด่นมากนัก

## 2) สถานภาพภายหลังโยะฉินะกะเสียชีวิต

### ก) นักรบสตรี

สถานภาพและบทบาทในฐานะนักรบสตรีของโทะโมะเอะยังคงปรากฏอยู่แม้ว่าโยะฉินะกะผู้เป็นนายจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม หากแต่เพียงรูปแบบบทบาทของโทะโมะเอะในฐานะนักรบสตรีได้เปลี่ยนเป็นไปดังจะขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้

- (1) บทบาทผู้เปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของผู้เป็นนาย
- (2) บทบาทผู้ทำให้ดวงวิญญาณของนายได้รับการสวดมนต์ให้ไปสู่สุคติ

### (1) บทบาทผู้เปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของผู้เป็นนาย

「されば夫こそ木曾殿のふかい御思案。謀反でない物語。並居る人々も聞てたべ。すでに木曾礪並俱利伽羅篠原の合戦に打勝。都へ責登り給ふと聞へしかば。平家一門の人々三種の神器を守奉り。西国へ落下。木曾殿都に入かはって御所を守護し給へば。法皇御感斜ならず。…(中略)…身の置所ない儘に唐高麗も逃渡らば。勿体なや神より傳はる三種の御宝。ながく異国の物とならん。は日の本の国の恥。若又海底にしづめ失はば世は常闇。とやせんかくやと御思案有。義仲朝敵謀叛人の名を取ば。平家心ゆるして一致せんな必定。折を窺ひ三種の神器を奪取。跡で平家は皆殺し。此上の分別なしと。心にたくまぬ悪逆の謀。夫とはしらで諸国の借り武士共。我儘を働しは。木曾殿のしろし召れぬ事ながら。まんまと上の朝敵の名を取給。」<sup>63</sup>

“จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นประสงค์อันลึกถ้ำของท่านคิโสะ มิได้คิดเป็นปฏิปักษ์แต่อย่างใด ทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้คงได้ขียนเรื่องที่ท่านคิโสะมีชัยในสงครามโทะนะมิ คิริคะระ ฉินะอะระ และได้บุกเข้าโจมตีเมืองหลวง สิ่งนั้นก็เพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ และขับไล่พวกตระกูลอะอิเกะไปยังดินแดนตะวันตก การที่ท่านคิโสะเข้าเมืองหลวงไป จึงมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องพระราชวังมิได้มีใจคิดคดต่อจักรพรรดิสละราชย์ ... หากไม่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายเทพทั้ง 3 ประการให้เป็นหลักแหล่งแล้วปล่อยให้ตกไปสู่ดินแดนของจีน เกาหลี ก็อาจจะกลายเป็นสมบัติของต่างชาติไปอีกนาน สิ่งนี้จะเป็นความอับอายของประเทศญี่ปุ่นหรือมิฉะนั้นหากจมหายลงไปในก้นบึ้งแห่งทะเลลึก โลกก็อาจตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมนชั่วกาลนาน ท่าน โยะฉินะกะมีความคิดดังที่กล่าวมานี้

<sup>63</sup> Ibid., p.118.

หากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้คิดคดต่อราชวงศ์ก็จะทำให้พวกตระกูลเฮอิเกะวางใจว่าเป็นพวกเดียวกันอย่างแน่นอน จากนั้นจึงหาจังหวะแย่งเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการมา แล้วก็ฆ่าคนในตระกูลเฮอิเกะให้หมด ที่ท่านโยะมิเนะกะถูกกล่าวหาว่าไม่รู้จักแยกแยะและมีใจคิดคดเป็นปฏิปักษ์นั้นต่างเป็นเรื่องที่ท่านมิได้รู้เห็น นักรบจากดินแดนต่างๆที่มารวมตัวกันต่างหากที่กระทำการตามใจชอบทั้งๆที่มีไซ่คำสั่งของท่านคิโระแต่กลับกลายเป็นว่าท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อราชวงศ์'

บทบาทผู้เปิดเผยความจริงของโทะโมะเอะข้างต้นถือเป็นบทบาทที่สำคัญมากในบทละคร โจรุริ เนื่องจากโทะโมะเอะได้เป็นผู้ชำระมลทินให้ผู้เป็นนายได้สำเร็จสมดังความตั้งใจของโยะมิเนะกะดังที่ปรากฏในคำสั่งเสียของโยะมิเนะกะที่มีต่อยะมะบุกิในฉากการร่ำลาและจดหมายซึ่งซ่อนอยู่ใต้หมวกของโยะมิเนะกะดังนี้

「申詞に疑ひあらば仰せ置れし詞の末。召れし甲に子細ぞあらん御覽有。」<sup>64</sup>

“หากเคลือบแคลงใจต่อสิ่งที่ข้าเล่าก็โปรดดูรายละเอียดเรื่องราวคำสั่งเสียสุดท้ายของท่านโยะมิเนะกะซึ่งอยู่ในหมวกนักรบนี้”

จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อโทะโมะเอะเปิดเผยความจริงแล้ว จากนั้นโยะมิทซุเนะจึงได้อ่านจดหมายเปิดเผยความในใจของโยะมิเนะกะที่อยู่ใต้หมวกซึ่งมีเนื้อความดังที่โทะโมะเอะกล่าวทุกประการ ฉะนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าในบทละคร โจรุริผู้เขียนจงใจให้โทะโมะเอะได้รับบทบาทบทบาทของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจิตใจที่แท้จริงของผู้เป็นนาย

## (2) บทบาทผู้ทำให้ดวงวิญญาณของนายได้รับการสวดมนต์ให้ไปสู่สุคติ

การที่โทะโมะเอะเปิดเผยความจริงต่อโยะมิทซุเนะแม่ทัพใหญ่แห่งตระกูลเกินจิจิเป็นผลให้โยะมิทซุเนะรู้สึกเสียใจที่ตนเองเข้าใจผิดต่อโยะมิเนะกะตลอดมาและรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของโยะมิเนะกะ ในที่สุดจึงได้ภาวนาต่อดวงวิญญาณของโยะมิเนะกะโดยกล่าวว่า

「さいごの意恨をひるがへし弓矢擁護の神となり。源氏の武運を添え給へと。」<sup>65</sup>

“ขอให้ความแค้นฝังใจครั้งสุดท้ายนี้ได้มลายหายไป ขอให้ท่านได้กลายเป็นเทพปกป้องรักษาเหล่านักรบและอยู่คู่ดวงชะตานักรบของตระกูลเกินจิจิด้วยเถิด”

<sup>64</sup> Ibid., p.119.

<sup>65</sup> Ibid., p.120.

ผลแห่งการกระทำของ โทะ โมะเอะทำให้ภาพลักษณ์ของ โยะฉินะกะ ในสายตาของฝ่าย เก็นจิ ได้เปลี่ยนจากผู้คิดทรยศเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ประการและองค์ จักรพรรดิซึ่งถือว่าเป็นเกียรติต่อตระกูลเก็นจิ ยิ่งไปกว่านั้นในที่สุด โยะฉินะกะยังได้รับการยกย่อง ให้เป็นเทพผู้ปกป้องรักษาตระกูลเก็นจิ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า โทะ โมะเอะเปรียบเสมือนผู้กอบกู้ ภาพลักษณ์ของ โยะฉินะกะผู้เป็นนายได้ในที่สุด

### ข) มารดาของอะชะฮินะ

บทบาทของ โทะ โมะเอะ ในฐานะมารดาของอะชะฮินะ ได้ถูกกล่าวขึ้นจากมุมมองของ บุรุษที่ 3 ซึ่งก็คือ โยะฉิมัทซึเนะ ดังนี้

「義盛は願ひまま巴を汝に預くるぞさりながら。平産の子男  
ならば朝庭の恐れ。義仲の名を包汝が子とし和田の家を相續すべ  
し。… (中略) …朝日軍義仲の。名をかたどりて生ま子を朝日奈  
の三郎義秀と。古今に秀し兵は此胎内の子なりけり。」<sup>66</sup>

“ให้ โยะฉินะ ริแต่งงานกับ โทะ โมะเอะ ตามคำขอ ทว่า หากคลอดปลอดภัยเป็นบุตรชายก็ อาจเป็นที่หวาดระแวงต่อราชวงศ์จึงควรเก็บชื่อของ โยะฉินะกะ เป็นความลับและให้เด็ก คนนี้เป็นผู้สืบทอดตระกูลของวะคะต่อไป ... เด็กในท้องคนนี้มีชื่อว่า “อะชะฮินะ ตะบุ โร โยะฉิมิตะ” ซึ่งนำมาจากชื่อของแม่ทัพใหญ่อะชะฮิ โยะฉินะกะ และเป็นนักรบผู้เป็น เลิศทั้งอดีตและปัจจุบัน”

สิ่งที่น่าสังเกตคืออะชะฮินะ ในบทละคร โจรุรินั้นเป็นบุตรของ โยะฉินะกะกับ โทะ โมะเอะ สิ่งนี้น่าจะสะท้อนความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการให้อะชะฮินะ ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ โยะฉินะกะ เป็นเสมือนตัวแทนความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา ระหว่าง โยะฉินะกะกับ โทะ โมะเอะ ที่ไม่มีวัน เปลี่ยนแปลง แม้ว่านางจะต้องแต่งงานกับชายอื่นก็ตาม

นอกจากนี้การที่วะคะขอนาง ไปเป็นภรรยาเมื่อรู้ว่านางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของ โยะฉินะกะ อยู่ในท้อง รวมทั้งการที่ โยะฉิมัทซึเนะ มีประสงค์ให้อะชะฮินะ เป็นผู้สืบทอดตระกูลวะคะต่อไปก็ น่าจะตีความได้ถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ โทะ โมะเอะ และ โยะฉินะกะ ในสายตาของ วะคะ และ โยะฉิมัทซึเนะ ว่าทั้งสองยอมให้กำเนิดบุตรผู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอด ตระกูลวะคะต่อไปได้ ฉะนั้นนอกจากสถานภาพมารดาของอะชะฮินะ จะชี้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง โยะฉินะกะกับ โทะ โมะเอะ อย่างชัดเจนแล้ว ยังสะท้อนถึงความสามารถของ โทะ โมะเอะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายตาของบุคคลรอบข้างเช่นกัน

<sup>66</sup> Ibid., p.121.

### ค) ภรรยาของวะคะ โยะมิโมะริ

ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในฐานะภรรยาของวะคะปรากฏในบทละครโจรริ 2 ฉาก  
ได้แก่

- (1) ฉากวะคะขอโทะ โมะเอะเป็นภรรยา
- (2) ฉากงานแต่งงานของโทะ โมะเอะและวะคะ

#### (1) ฉากวะคะขอโทะ โมะเอะเป็นภรรยา

ภายหลังจากโทะ โมะเอะเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของโยะมินะกะแล้ว วะคะ โยะมิโมะริก็ได้  
เอ่ยขอให้โยะมิที่ชู้เนะยกโทะ โมะเอะให้เป็นภรรยา

「然ば此女にかかるべき御疑ひも咎もなし。殊に木曾殿の御種を  
懐胎せしと傳へ聞。義盛給はって夫妻に具せんと申はいかが。」<sup>67</sup>

“หากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่มีข้อสงสัยอันใดต่อหญิงคนนี้หรือความผิดใดๆอีกต่อไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินมาว่านางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านคิโสะอยู่ โยะมิโมะริจึง  
อยากจะขออนุญาตรับนางไปเป็นภรรยา”

#### (2) ฉากงานแต่งงานของโทะ โมะเอะและวะคะ

ฉากงานแต่งงานระหว่างโทะ โมะเอะกับวะคะ ได้ถูกกล่าวขึ้นในส่วนท้ายของตอนที่ 1 ซึ่ง  
อาจถือได้ว่าเป็นการปิดฉากบทบาทนักรบสตรีของโทะ โมะเอะ ในขณะที่เดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้น  
ของสถานภาพใหม่ในฐานะภรรยาของวะคะที่ครองคู่กันยังยืนนานอย่างมีความสุขดังที่กล่าวไว้

“โยะมิโมะริได้ปราบพศและได้เป็นคู่กับสตรีผู้มีความอímเอิบ ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่  
ผูกพันกันรักกันยังยืนเสมือนต้นสนคำและแดงที่ขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว”<sup>68</sup>

จากข้อความข้างต้นอาจวิเคราะห์สาเหตุที่วะคะขอ โทะ โมะเอะไปเป็นภรรยาได้เป็น  
ประเด็น

ประเด็นที่ 1 มีสาเหตุเนื่องจากนางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของโยะมินะกะซึ่งทั้งคู่ได้รับการ  
พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดอุปกับในขณะนั้น โทะ โมะเอะตั้งครรภ์อยู่ ฉะนั้นการที่  
วะคะรับ โทะ โมะเอะไปเป็นภรรยาจึงอาจวิเคราะห์ได้ถึงจิตใจของวะคะที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อ  
สตรีที่ตั้งครรภ์อยู่และต้องสูญเสียสามี

ประเด็นที่ 2 มีสาเหตุเพราะวะคะได้ประจักษ์ในความสามารถและพลังกำลังอันมหาศาล

<sup>67</sup> Ibid., p.120.

<sup>68</sup> Ibid., p.123.

ของ โทะ โมะเอะดั่งที่นางสามารถเค็ดศิระฝ้ายตรงข้าม โดยใช้มือเปล่าดั่งที่ได้กล่าวในหัวข้อ  
 ความสามารถ ความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถได้ครอบครองสตรีที่มีความสามารถมาเป็นภรรยา  
 นั้นปรากฏอย่างชัดเจนในฉากสุดท้ายในงานแต่งงานระหว่างวะคะกับ โทะ โมะเอะ ทั้งนี้จะเห็นได้  
 ว่าสถานภาพของ โทะ โมะเอะในฐานะภรรยาของวะคะถือเป็นการปิดฉากสถานภาพของ  
 โทะ โมะเอะในบทละคร โจรุริโดยสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวะคะและ โทะ โมะเอะในฐานะ  
 สามีภรรยาที่รักกันยั่งยืนนานเปรียบเสมือนต้นสนที่ขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งชี้ให้เห็นถึง  
 สถานภาพ โทะ โมะเอะที่แม้จะอยู่ในฐานะนักรบสตรีที่มีความสามารถเฉกเช่นนักรบบุรุษเพียงไร  
 แต่ในที่สุดสถานภาพของนางก็ต้องกลับไปสู่สถานภาพภรรยาและมารดาตามบทบาทของสตรีใน  
 สังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะใน  
 เชิงสังคมสมัยเอโดะต่อไป

โดยสรุปภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะที่สะท้อนจากสถานภาพในบทละคร โจรุริมีความ  
 หลากหลาย โทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้ปกป้องนายและแจ้งข่าวผล  
 สงครามให้แก่ผู้เป็นนายในช่วงที่ผู้เป็นนายมีชีวิตอยู่แล้ว บทบาทในฐานะนักรบสตรียังได้ทวี  
 ความสำคัญยิ่งขึ้นภายหลังจากผู้เป็นนายเสียชีวิต กล่าวคือบทบาทผู้เปิดเผยความจริงซึ่งนำไปสู่  
 บทบาทของผู้ชำระมลทินให้แก่ผู้เป็นนายได้สำเร็จและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ โยะฉินะกะให้เป็นผู้  
 กล้าและเสียสละแห่งตระกูลเกินจิ สถานภาพภรรยาของ โยะฉินะกะนั้นปรากฏคู่เคียงไปกับขะมะ  
 บุกิ โดยทั้งคู่ต่างมีใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังต่างมอบความรักและความห่วงใยให้สามีผู้เป็น  
 ศูนย์กลางเช่นเดียวกัน สถานภาพมารดาของอะซะฮินะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง โยะฉินะ  
 กะและ โทะ โมะเอะในฐานะสามีภรรยาอย่างชัดเจนซึ่งอะซะฮินะยังเปรียบเสมือนตัวแทน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ที่ยังคงอยู่แม้ว่า โยะฉินะกะจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม และสถานภาพ  
 ภรรยาของวะคะสะท้อนมุมมองของบุรุษที่ยอมรับและชื่นชมในความสามารถของสตรีผู้มี  
 ความสามารถดั่งเช่น โทะ โมะเอะ

ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะทางด้านสถานภาพจากบทละครทั้งสองเรื่องมีทั้งประเด็นที่  
 สอดคล้องกันและแตกต่างกัน หากพิจารณาโดยภาพรวมสามารถสรุปประเด็นที่สอดคล้องกัน ได้  
 เป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือสถานภาพนักรบสตรีของ โทะ โมะเอะซึ่งต่างก็สะท้อนบทบาทการ  
 เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามเพื่อปกป้องนายอย่างไม่เกรงชีวิต รวมทั้งบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของ  
 โยะฉินะกะ อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ โทะ โมะเอะนำมาถ่ายทอดในแต่ละเรื่องนั้นมีความแตกต่างกัน  
 ในบทละคร โทะ โมะเอะเล่าเรื่องที่ตนเองร่วมต่อสู้ในสงครามและได้โยงไปถึงความรู้สึกส่วนตัว  
 ของนางกล่าวคือความแค้นปนไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ในขณะที่ในบทละคร โจรุริ โทะ โมะเอะได้  
 เล่าเรื่องราวจิตใจที่แท้จริงของ โยะฉินะกะเพื่อให้ชายพ้นจากคำครหาว่าเป็นผู้หักหลัง บทบาทของ  
 นักรบสตรี โทะ โมะเอะ ในฐานะผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในบทละครแต่ละเรื่องยังอาจสะท้อนได้ถึง

จุดมุ่งหมายของผู้เขียนในการดำเนินเรื่องได้ ดังจะเห็นได้ว่าการที่ผู้เขียนกำหนดให้โทะ โมะเอะ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของ โยะฉินะกะ ในบทละคร โนก็เพื่อโยงไปสู่จุดสำคัญของเรื่องซึ่งก็คือการบอกเล่าความรู้สึกฝังใจและการขอให้พระเจ้าช่วยสวคมนตรีตามรูปแบบของตัวเอกในบทละคร โน ในขณะที่ในบทละคร โจริโทะ โมะเอะถ่ายทอดแต่เพียงเรื่องราวของ โยะฉินะกะ โดยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวส่วนตัวระหว่างนางกับ โยะฉินะกะ ซึ่งอาจตีความได้ว่าผู้เขียนบทละคร โจริต้องการให้ โทะ โมะเอะ ในฐานะตัวละครตัวหนึ่งในเนื้อเรื่องมีบทบาทเป็นผู้กอบกู้ภาพลักษณ์ของ โยะฉินะกะ แต่เพียงเท่านั้น สำหรับบทบาทของการสวคมนตรีนั้นอาจกล่าวได้ว่า โทะ โมะเอะจากบทละครทั้งสองเรื่องต่างมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสวคมนตรีให้ โยะฉินะกะ ทว่าตัวนางมิใช่ผู้สวคมนตรีโดยตรง กล่าวคือในบทละคร โนะ โทะ โมะเอะเป็นผู้ขอให้พระเจ้าสวคมนตรีให้แก่ โยะฉินะกะ ส่วนในบทละคร โจริจากการเปิดเผยความจริงของ โทะ โมะเอะเป็นผลให้ โยะฉินะกะตั้งจิตภาวนาและปรารถนาจะสวคมนตรีให้ โยะฉินะกะต่อไป

ประเด็นที่ 2 คือจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะ ในบทละคร โจริ แม้ว่าสถานภาพของ โทะ โมะเอะได้เปลี่ยนเป็นภรรยาของวะคะ ทว่านางก็ยังมีอะชะฮินะ เลือดเนื้อเชื้อไขของนางกับ โยะฉินะกะซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตใจของ โทะ โมะเอะย่อมตระหนักดีว่าแม้ว่าในอนาคตอะชะฮินะจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลวะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วบิดาของอะชะฮินะคือ โยะฉินะกะอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะที่มีต่อ โยะฉินะกะในฐานะผู้ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขของ โยะฉินะกะ ไม่ได้สิ้นสุดลงภายหลังจากที่นางได้เป็นภรรยาของวะคะ ในขณะที่ในบทละคร โนะ ไม่ได้มีการกล่าวถึงช่วงชีวิตของ โทะ โมะเอะภายหลังจากที่นางสูญเสีย โยะฉินะกะ หากแต่กล่าวข้ามไปที่ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะ ในยามที่ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งวิญญาน แม้ว่าสถานภาพของ โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะจะเปลี่ยนเป็นมิโกะและเทพแล้วก็ตาม แต่การที่ โทะ โมะเอะในฐานะมิโกะสามารถล่วงรู้เรื่องราวของเทพ โยะฉินะกะ อีกทั้งยังขอให้พระเจ้าสวคมนตรีให้แก่ดวงวิญญานของเทพ โยะฉินะกะย่อมสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างนางกับ โยะฉินะกะที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงแม้ว่าความตายจะมาชิดคั่นก็ตาม ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าในบทละครทั้งสองเรื่องความตายจะทำให้ โทะ โมะเอะและ โยะฉินะกะต้องพลัดพรากจากกัน แต่สายสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ได้จบสิ้นลงโดยสิ้นเชิงดังจะเห็นได้ว่าในบทละคร โนะ ทั้งคู่ยังสามารถสื่อสารกันด้วยจิตวิญญานในฐานะเทพและมิโกะ ส่วนในบทละคร โจริ โทะ โมะเอะก็ยังมี โยะฉินะกะที่เป็นตัวแทนสายสัมพันธ์ระหว่างนางกับ โยะฉินะกะต่อไป

ประเด็นด้านสถานภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือความสัมพันธ์ระหว่าง โยะฉินะกะและ โทะ โมะเอะในฐานะสามีภรรยา ในบทละคร โนะ ปรากฏเพียงความอาลัยอาวรณ์ที่ โทะ โมะเอะมีต่อ โยะฉินะกะดังเช่นฉากที่นางสวมชุด โคะ โคะคะของคู่ต่างหน้าของ โยะฉินะกะ ทว่าไม่ได้

ปรากฏภาพลักษณ์ในฐานะคนรักหรือภรรยาของ โยะมิเนะกะดังเช่นในบทละคร โจรุริแต่อย่างใด ในขณะที่บทละคร โจรุรินั้นสถานภาพภรรยาของ โยะมิเนะกะปรากฏอย่างชัดเจนทั้งจากทางคำกล่าวของนักรบฝ่ายตระกูลเก็นจิ รวมทั้งสภาพของ โทะ โมะเอะที่ตั้งครรภ์และกำลังจะให้กำเนิด อะชะฮินะเลื้อยเนื้อเชื้อไขของ โยะมิเนะกะ

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในบทละคร โนและ โจรุริต่างก็มีสถานภาพนักรบสตรีเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกัน ทว่าประเด็นที่ทำให้สถานภาพของ โทะ โมะเอะในบทละครทั้งสองแตกต่างกันคือสถานภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมา ในบทละคร โจรุริสถานภาพภรรยาของ โยะมิเนะกะและมารดาของ โยะมิฮิเดะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปสู่การเป็นภรรยาของ วะคะต่างสะท้อนสถานภาพของ โทะ โมะเอะในเชิงความสัมพันธ์แบบครอบครัวอย่างชัดเจน ในขณะที่ในบทละคร โนจะสะท้อนสถานภาพของ โทะ โมะเอะจากความสัมพันธ์กับ โยะมิเนะกะเท่านั้น กล่าวคือสถานภาพนักรบสตรีผู้รับใช้แม่ทัพ โยะมิเนะกะและมี โกะผู้บุชารับใช้เทพ โยะมิเนะกะ

#### 4. ลักษณะนิสัย

##### ก. บทละครโนเรื่อง “โทะ โมะเอะ”

ในบทละคร โนการบอกเล่าเรื่องราวทั้งการต่อสู้และวาระสุดท้ายของ โยะมิเนะกะได้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของ โทะ โมะเอะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง ฉะนั้นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือลักษณะนิสัยที่สะท้อนจากการบอกเล่าหรือคำพูดของ โทะ โมะเอะ ซึ่งย่อมจะมีส่วนที่แตกต่างจากการบอกเล่าจากมุมมองของผู้อื่น ลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละคร โนสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

- 1) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
- 2) ความจงรักภักดี
- 3) มีความเคียดแค้นในการตัดสินใจ
- 4) การให้ความสำคัญถึงชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบ

##### 1) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ความกล้าหาญของ โทะ โมะเอะสะท้อนจากฉากที่นางเข้าต่อสู้กับข้าศึก เพื่อเปิดโอกาสให้ โยะมิเนะกะฆ่าตัวตายดังที่กล่าวไว้

地謡

: 「見れば敵の大勢、… (中略) …今は引くとも  
逃るまじ、いで一戦うれしやと、巴少しも騒



かす、」<sup>69</sup>

นักร้องประสานเสียง : “พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก ... ถึงตอนนี้จะถอยหนีก็คงไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นรบอีกสักครั้งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี โทะโมะอะะไม่มีที่ท่าร้อนรนเพียงสักนิด”

จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่านางจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่นางก็ไม่ได้หวั่นเกรงแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้ามนางกลับรู้สึกยินดีที่จะได้ต่อสู้เพื่อนายเป็นครั้งสุดท้าย

## 2) ความจงรักภักดี

ในบทละคร โนะเรื่อง โทะโมะอะะความจงรักภักดีของ โทะโมะอะะถูกสะท้อนอย่างชัดเจน จากฉากที่นางกล่าวว่าจะปลิดชีพตาม โยะมิเนะกะผู้เป็นนายไป รวมทั้งปฏิกิริยาที่นางไม่ยอมออกจากสนามรบไปอันเนื่องมาจากความปรารถนาที่จะปลิดชีพเพื่อนายตามวิถีแห่งนักรบดังนี้

### ก) ฉากแนะนำให้โยะมิเนะกะปลิดชีพ

地謡 : 「はや御自害候へ、巴も共と申せば」<sup>70</sup>

นักร้องประสานเสียง : “นายท่านรีบปลิดชีพตนเองเถิด แล้วโทะโมะอะะจะติดตามท่านไป”

### ข) ปฏิกิริยาที่มีต่อคำสั่งของโยะมิเนะกะ

地謡 : 「身は恩のため、命は義による理。」<sup>71</sup>

นักร้องประสานเสียง : “ร่างนั้นเพื่อตอบแทนบุญคุณ ชีวิตสามารถพลีให้กับวิถีทางแห่งความถูกต้อง”

จากความปรารถนาของ โทะโมะอะะที่ต้องการปลิดชีพตามนายดังข้อความ ก ) และคำพูดตัดพ้อของ โทะโมะอะะที่ไม่อาจตายร่วมกับนายในสนามรบดังข้อความ ข ) ต่างสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยการยึดมั่นวิถีแห่งนักรบโดยให้ความสำคัญกับความจงรักภักดีและตอบแทนบุญคุณแม้ต้องปลิดชีพของตนเองก็ตาม จากลักษณะนิสัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลให้ โยะมิเนะกะกล่าวว่าหากนางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวไม่ว่าชาติปางไหนก็จะขาดสิ้นลงชั่วกาลนาน

<sup>69</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyokushū* 1, p.242.

<sup>70</sup> Ibid., p.243.

<sup>71</sup> Ibid., p.240.

เนื่องจากโยะมิเนะกะตระหนักดีว่าโทะโมะเอะมีความจงรักภักดีต่อนายจึงเป็นธรรมดาที่นางยอมปรารถนาจะได้รับใช้นายไม่ว่าชาติภพใด ฉะนั้นหากกล่าวเช่นนั้น โทะโมะเอะก็ยอมขอมทำตามคำสั่งของนายอย่างแน่นอน

นอกจากนี้สิ่งที่ได้กล่าวข้างต้นว่าในบทละครโนเรื่องโทะโมะเอะการขอให้พระช่วยสวคมนตรีให้ดวงวิญญาณสงบลงมีปรากฏอยู่ 2 ครั้ง กล่าวคือในองก์ที่ 1 โทะโมะเอะได้ขอให้พระซุงคังสวคมนตรีให้แก่โยะมิเนะกะ ในองก์ที่ 2 นางได้ขอให้พระซุงคังสวคมนตรีให้แก่ตนเอง ในงานวิจัยของอันโด ทซุเนจิโร่ ได้กล่าวว่าการขอให้พระซุงคังสวคมนตรีให้แก่นายก่อนตนเองนั้นเป็นรูปแบบที่พบได้ในบทละครโนประเภทมูระโมะโนะ<sup>72</sup> ฉะนั้นสิ่งนี้จึงน่าจะเป็นเครื่องสะท้อนอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่โทะโมะเอะมีต่อนาย คงจะเห็นได้ว่าในยามมีชีวิตอยู่นางไม่อาจแสดงความจงรักภักดีโดยการพลีชีพเพื่อนายได้ ฉะนั้นสิ่งเดียวที่นางสามารถทำเพื่อนายได้ในยามที่นางอยู่ในปรโลกก็คือการขอให้พระสวคมนตรีให้แก่ดวงวิญญาณโยะมิเนะกะ เมื่อดวงวิญญาณของนายได้รับผลบุญแห่งพระธรรมแล้ว จากนั้นโทะโมะเอะจึงได้ขอให้พระสวคมนตรีให้แก่จิตใจที่ยึดติดของตนเอง

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าในความคิดของโทะโมะเอะคุณค่าแห่งวิถีแห่งนักรบอยู่ที่ความจงรักภักดีและตอบแทนบุญคุณซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดด้วยขอบเขตของชาติภพ ในยามที่มีชีวิตนางเลือกที่จะแสดงความจงรักภักดีโดยการละทิ้งความปรารถนาส่วนตัว เพื่อนำสิ่งที่เป็นตัวแทนชีวิตของโยะมิเนะกะผู้เป็นนายกลับสู่บ้านเกิด และในยามที่นางสิ้นชีวิตนางก็เลือกที่จะให้ดวงวิญญาณของนายได้รับผลบุญแห่งพระธรรมก่อนตนเอง ความจงรักภักดีของนางซึ่งมีความหมายลึกซึ้งเช่นนี้คงเป็นเพราะความรู้สึกผูกพันที่มีต่อผู้เป็นนายอย่างไม่เสื่อมคลายที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นระหนังกึ่งนักรบ

### 3) ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ

ในบทละครโน โทะโมะเอะได้รับบทบาทอันสำคัญยิ่งในการเป็นผู้แนะนำให้ผู้เป็นนายปลิดชีพดังที่กล่าวไว้

地謡 : 「駆け寄せて見奉れば、重手は負ひ給ひぬ、乗替に召させ参らせ、この松原に御共し、はや御自害候へ、巴も共と申せば」<sup>73</sup>

นักร้องประสานเสียง : “ควมม้าเข้าไปใกล้ พอมองดูก็เห็นว่าท่านโยะมิเนะกะได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงให้เปลี่ยนม้าและขี่ม้าไปด้วยกันจนถึงป่าสน และพูดว่า “นายท่านรีบปลิดชีพตนเองเถิดแล้วโทะโมะเอะจะ

<sup>72</sup> Andō Tsunejirō, *Yōkyoku Kyōgen To Kinse No Bungō*, p.39.

<sup>73</sup> Ibid., p.242.

## ติดตามท่านไป”

บทบาทผู้พาโยะฉินะกะซึ่งได้รับบาดเจ็บเข้าไปยังที่ป่าสนเพื่อปลิดชีพนั้นสะท้อนความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเมื่อถึงยามที่ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกและยากที่จะตัดสินใจ ทั้งนี้หากพิจารณาจากวาระสุดท้ายของโยะฉินะกะในเฮะอิเกะ โมะ โนะงะคะริจะเห็นได้ว่าผู้ที่กล่าวแนะนำให้โยะฉินะกะปลิดชีพคือคะเนะอิระ อีกทั้งโยะฉินะกะก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือของอิชิคะ ทะเมะฮิเกะและพวกสมุน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการคัดเลือกรื่องให้โทะโมะเอะเป็นผู้รับบทบาทอันสำคัญในการแนะนำให้ผู้เป็นนายฆ่าตัวตาย อีกทั้งยังช่วยป้องกันข้าศึกจนผู้เป็นนายสามารถปลิดชีพได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เป็นแม่ทัพใหญ่นั้นก็เข้าไปเพื่อช่วยเน้นภาพลักษณ์ของนักรบสตรีโทะโมะเอะในฐานะตัวเอกให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือป่าสนซึ่งเป็นสถานที่ที่โทะโมะเอะกล่าวแนะนำให้โยะฉินะกะฆ่าตัวตาย หากกล่าวถึงป่าสนหรือต้นสนในเชิงสัญลักษณ์ก็อาจตีความได้ถึงความเป็นนิรันดร์ มีอายุยืนยาว ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมบทกลอนชิน โกะกินวะกะฉุ เช่น

「千歳ふる 尾上の松は 秋風の 声こそかはれ 色はかはら  
ず」<sup>74</sup>

“ต้นสนเติบโตบนยอดเขาผ่านเวลานับพันปี แม้ว่าเสียงของลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงจะ  
เปลี่ยนแปลงไป ทว่าสีเขียวของมันกลับไม่เคยแปรเปลี่ยน”

ในบทกลอนข้างต้นต้นสนถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของควมมีอายุยืนยาว ความเป็นนิรันดร์ ฉะนั้นการที่โยะฉินะกะปลิดชีพของตนที่ป่าสนจึงอาจตีความได้ถึงความเป็นนิรันดร์ของดวงวิญญาณของโยะฉินะกะที่แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังคงปกปักรักษามวลมนุษย์บนโลกในฐานะเทพ หรือหากตีความในแง่ความรู้สึกที่โทะโมะเอะมีต่อโยะฉินะกะก็อาจตีความได้ว่าความรู้สึกจงรักภักดี อาลัยอาวรณ์ต่อความผูกพันในครั้งอดีตได้ข้ามผ่านเวลาจากเมื่อครั้งที่นางมีชีวิตอยู่มาสู่โลกแห่งวิญญาณ และแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานเพียงใดแต่ความรู้สึกของนางก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนความเขียวชอุ่มของใบสนที่เป็นนิรันดร์

## 4) การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบ

ในองก์ที่ 2 โทะโมะเอะได้ถ่ายทอดเรื่องราวสงครามที่เข้าร่วมรบกับโยะฉินะกะ สิ่งที่น่าสังเกตคือความรู้สึกที่มีต่อเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อครั้งที่นางยังมีชีวิตดังที่กล่าวว่า

地謡 : 「誰か白真弓取りの身の、最後に臨んで、後名

<sup>74</sup> Kubota Jun, *Shinkokin Wakashū Jō*, (Tokyo: Shinchōsha, 1979), p.242.

を、惜しまぬ者やある。」<sup>75</sup>

นักร้องประสานเสียง : “มีผู้ใดบ้างที่ถือธนู เมื่อถึงคราเผชิญกับวาระสุดท้ายแล้วไม่  
เสียดายชื่อภายหลังความตาย”

地謡 : 「さても義仲の、信濃を出でさせ給ひしは、五  
万余騎の御勢、轡を並べ攻め上る、礪波山や  
俱利伽羅、志保の合戦においても、分捕高名  
のその数、誰に面を並べ、誰に劣る振舞の、  
亡き世語りに、名ををし思ふ心かな。」<sup>76</sup>

นักร้องประสานเสียง : “ตอนที่โยะมิเนะกะยกทัพออกจากมิเนะ โนะก็เข้าร่วมอยู่ใน  
กองทัพกว่า 50,000คน นำทัพเข้าโจมตีมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง  
ในสงครามที่ภูเขาโทะนะมิ คิริกะระ และมิโฮะ ก็ได้เคียดหัว  
เข้าศึก ยึดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม ฝีมือไม่อาจหาใคร  
เทียบเทียม ได้ขณะที่เล่าเรื่องบนโลกในยามที่อยู่ในปรโลกก็  
หวนคิดเสียดายชื่อเสียงของตนเอง”

จากคำพูดที่ปรากฏข้างต้นสะท้อนความรู้สึกภาคภูมิใจในชื่อเสียงเมื่อครั้งที่นางมีชีวิตอยู่  
และความคิดว่านักรบทุกคนแม้ตัวตายแต่ก็ยอมหวังให้ชื่อเสียงของตนยังคงปรากฏอยู่ต่อไป ทว่า ณ  
ขณะนั้นนางไม่อาจปฏิเสธเพื่ออนาคตอันจะเป็นเกียรติยศต่อชีวิตนักรบได้ ความรู้สึกเสียดายและอาลัย  
อาวรณ์ต่อชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ได้ข้ามผ่านเวลาแม้กระทั่งในขณะที่นางอยู่ในโลกวิญญาณ  
อย่างไรก็ตามในที่สุดนางก็คงตระหนักได้ถึงความจริงของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยมี  
เกียรติยศชื่อเสียงยิ่งใหญ่เพียงไรดังเช่นที่นางได้กล่าวว่า “ชีวิตของ โยะมิเนะกะก็ได้สูญสิ้นลง  
เปรียบเสมือนน้ำค้างบนใบหญ้า” ดังที่กล่าวในข้างต้น

โดยภาพรวมภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในด้านลักษณะนิสัยอันได้แก่ ความกล้าหาญ ความ  
จงรักภักดี ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบต่าง  
สะท้อนภาพลักษณ์ในแบบบุรุษนักรบ อย่างไรก็ตามหากพิจารณารายละเอียดในแต่ละฉากจะเห็น  
ได้ว่าภายในจิตใจที่แท้จริงแล้วนางก็มีความอ่อนไหวไม่ต่างจากสตรีทั่วไป ดังจะเห็นได้ว่าแม้ว่านาง  
จะดำเนินตามวิถีนักรบที่แนะนำให้โยะมิเนะกะผู้เป็นนายฆ่าตัวตาย ทว่าเมื่อโยะมิเนะกะเสียชีวิตไป  
แล้วนางก็โศกเศร้าเสียใจ อาลัยอาวรณ์จนแทบไม่อาจจากไป และแม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยผ่านไป  
จนนางได้ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งวิญญาณ ยามที่นางปรากฏกายในฐานะมิโกะที่มาสักการะเทพนางก็  
ยังคงรำไห่ ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงคงมิใช่ความศรัทธาที่มีต่อเทพดังที่นางบอกเล่าต่อพระธุดงค์ หากแต่  
คงเป็นเพราะนางหวนระลึกถึงวันเวลาและความรู้สึกในอดีตที่ยังคงไม่จางหายไป โดยเฉพาะอย่าง

<sup>75</sup> Koyama Hiroshi and Satō Kenichirō, *Yōkyōkushū* 1, p.240.

<sup>76</sup> *Ibid.*, p.240.

ยั้งการที่นางสวมชุด โคะ โคะ และและนำคาบของโยะฉินะกะติดตัว ไปก็ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความ  
 อาลัยอาวรณ์ต่อการจากลาที่ยังคงอยู่ในจิตใจของนาง โดยไม่ได้จางหายไปแม้แต่น้อย นอกจากนี้  
 หากพิจารณาการตีความคำว่า “เป็นหญิง” ที่แตกต่างกันระหว่างมุมมองของโทะ โมะเอะและโยะฉินะ  
 ฉินะจะเห็นได้ว่าการตีความของโทะ โมะเอะสะท้อนความรู้สึกน้อยใจที่ถูกทอดทิ้งเพราะนางมี  
 สถานภาพสตรี ลักษณะดังกล่าวน่าจะสะท้อนได้ถึงความอ่อนไหวต่อการแบ่งแยกเรื่องเพศซึ่งอยู่ใน  
 จิตใจลึกๆของโทะ โมะเอะ ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยที่ดูเหมือนนางจะมีความเข้มแข็ง  
 ดังเช่นบุรุษนักรบ แต่แท้จริงแล้วภายในจิตใจของนางได้ซ่อนความอ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบ  
 จิตใจทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อชีวิตผู้เป็นนายบุคคลสำคัญในชีวิตของนาง รวมทั้งคำพูดของผู้  
 เป็นนายที่ส่งผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจของนาง

#### ข. บทละครโจรริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิอิ”

ลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละคร โจรริสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

- 1) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
- 2) ความจงรักภักดี
- 3) มีความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน
- 4) การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี

#### 1) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของโทะ โมะเอะสะท้อนจากคำพูดที่นางกล่าวถึงความรู้สึกที่ไม่  
 เกรงกลัวต่อความตายตามวิถีของนักรบ ฉากที่โทะ โมะเอะเข้าต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพัง โดยเฉพาะ  
 อย่างยิ่งในฉากที่นางกล้าเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของโยะฉินะกะ โดยไม่หวั่นกลัวแม้ว่านางจะตกอยู่  
 ในฐานะเชลยศึกก็ตาม ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดังกล่าวสะท้อนจากฉากต่างๆดังนี้

#### ก) ฉากปลอบโยนยะมะบุกิ

ก่อนโทะ โมะเอะติดตามโยะฉินะกะไปออกรบในวาระสุดท้าย นางได้กล่าวถึงความตาย  
 กับวิถีแห่งนักรบ รวมทั้งความกล้าหาญที่พร้อมจะเข้าสู่เพื่อปกป้องผู้เป็นนายเพื่อให้ยะมะบุกิได้  
 คลายความกังวลใจดังนี้

“นี่ท่านยะมะบุกิการไม่เกรงกลัวความตายเป็นวิถีของนักรบ... โทะ โมะเอะคนนี้จะติดตาม  
 นายท่านไป ไม่ว่าข้าศึกที่หมั่นคนเพียงแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพร้อมจะใช้สองมือถือ  
 คาบเข้าสู่”<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Otaba Hiromu, *Jōrurishū Jō*, p.113.

### ข) ฉากต่อสู้กับฝ่ายศัตรู

แม้ว่าโทะ โมะเอะจะต้องต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพังแต่นางก็ไม่ละทิ้งความกล้าหาญในจิตใจ ดังที่กล่าวว่

「勝ほこったる鎌倉勢二三十。落武者かへせと呼はっておっ取まく。何落武者とは舌ながし。落ぬか落るか是見よと駒の頭を立直し。うづまく我名の巴のごとく。右左に乗廻し蹴立踏立かけさすれば、詞は主の恥しらず跡をも見ずして逃ちったり。」<sup>78</sup>

“กองทัพฝ่ายคะมะกุระจำนวน 20 30 คนที่กำลังฮึกเหิมจากชัยชนะเข้ามาล้อมและเรียกขึ้นมาว่า “เอาตัวเจ้านักรบที่แพ้แล้วหนีไปกลับมาสิ” (โทะ โมะเอะ) จึงกล่าวว่า “ที่เจ้าว่านักรบที่แพ้แล้วหนีไปนั้นพูดเกินไป จงดูเสียว่าข้าแพ้แล้วหนีหรือไม่กันแน่” นางจึงหัวม้าให้เงยขึ้น พอข้าขี่ม้าวิ่งวนซ้ายขวาเหมือนชื่อ โทะ โมะเอะของข้าแล้วเตะกระต๊อบเท้าเข้าพวกเจ้าก็หนีกระเจิงไม่เหลือवलังอย่างไม่รู้อาย”

### ค) ฉากโทะ โมะเอะตกเป็นเชลยศึก

「引出す繩取共返って中にひっ立て。おめずおくせず御大将の膝近く。」<sup>79</sup>

“พอกระซอกเชือกลากตัวนางเข้ามาตามคำสั่งของโยะมิทซุเนะ นางก็เข้ามาใกล้ๆ หัวเข้าแม่ทัพใหญ่โดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อย”

จากข้อความ ก) จะเห็นได้ว่าแม้ว่าโทะ โมะเอะจะรู้ว่าในสงครามครั้งนี้ฝ่ายโยะมิเนกะตกเป็นรองแต่นางก็ไม่ได้ให้ความหวั่นกลัวเข้ามามีอำนาจเหนือความกล้าหาญ ความเข้มแข็งที่มีอยู่ในจิตใจของนางอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นางกล้าเผชิญหน้ากับสงครามเพื่อปกป้องนาย ยะมะบุกิ และบุตร โดยไม่ได้หวั่นเกรงอันตรายที่จะบังเกิดขึ้นกับตนเองทั้งๆ ที่ขณะนั้นนางกำลังตั้งครร์ก็อยู่ที่ตาม นอกจากนี้จากข้อความ ข) ฉากที่นางเพียงคนเดียวถูกฝ่ายศัตรูห้อมล้อมจะจับตัวไปเป็นเชลย นางก็กล้าพูดตอบโต้และเข้าต่อสู้โดยไม่ได้หวั่นเกรงอันตรายหรือแม้แต่ในฉากที่นางตกเป็นเชลยสงครามดังเช่นในข้อความ ค) และต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนางก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัว ยิ่งไปกว่านั้นนางยังกล้าเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของ โยะมิเนกะต่อฝ่ายศัตรูโดยไม่หวาดหวั่นว่านางอาจได้รับโทษประหารในฐานะเชลย ลักษณะจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญของ โทะ โมะเอะสะท้อนถึงจิตใจที่ยึดมั่นในวิถีแห่งนักรบที่ไม่เกรงกลัวต่อความตาย

<sup>78</sup> Ibid., p.114.

<sup>79</sup> Ibid., p.117.

## 2) ความจงรักภักดี

ความจงรักภักดีสะท้อนอย่างชัดเจนจากการเข้าสู่เพื่อปกป้องผู้เป็นนาย ความปรารถนาที่จะปกป้องชะมะบุกิและโคมะวะกะ การเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของโยะมิเนะกะเพื่อให้นายพ้นจากมลทินตามประสงค์ของนายก่อนเสียชีวิต ลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะะที่ให้มีความสำคัญต่อความจงรักภักดียังสะท้อนจากคำคำหนิอิโนะอุเอะ Inoue (井上) ผู้เป็นไต้ศึกตั้งที่กล่าวว่า

「腑甲斐なき業さらし。主君の仇兄の敵には不足ながら」<sup>80</sup>

“กรรมที่เจ้าชคใช้กับความขลาด แต่ก็ยังไม่สาสมต่อการที่เจ้าหักหลังนายและเป็นศัตรูกับพี่ชาย”

จากข้อความข้างต้นสะท้อนลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะะที่ยึดมั่นต่อความจงรักภักดี การหักหลังพวกพ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นนายย่อมต้องชคใช้กรรมด้วยชีวิตตั้งที่อิโนะอุเอะถูกเหล่าทหารรุมฆ่าฟันจนเป็นศพในที่สุด

## 3) ความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน

ในบทละคร โจรริได้สะท้อนภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะะผู้มีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกของชะมะบุกิที่ต้องพลัดพรากจากสามีโดยไม่อาจรู้ชะตากรรมได้ว่าจะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่ นอกจากนี้โทะโมะเอะะยังสามารถคาดเดาความรู้สึกของชะมะบุกิผู้เป็นมารดาที่ย่อมเป็นห่วงความปลอดภัยของโคมะวะกะบุตรชายที่อยู่ในวัยเพียง 3 ขวบ โทะโมะเอะะจึงได้ให้คำมั่นแก่ชะมะบุกิว่าจะพาทั้งคู่หนีไปหากนรู้จักด้วยกัน โอะฟูเตะจึงได้กล่าวชื่นชมโทะโมะเอะะตั้งที่กล่าวว่า

「いさむる詞におふでも嬉しく。夫はちつともきづかひ有るな」<sup>81</sup>

“พอโอะฟูเตะได้ฟังคำให้กำลังใจดังนั้นก็รู้สึกยินดี และกล่าวว่าท่านช่างเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ”

ลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะะที่มีความเห็นอกเห็นใจและคิดถึงใจของผู้อื่นนั้นอาจตีความได้ถึงรูปแบบของบทละคร โจรริที่มีปรากฏความรู้สึกแบบ“นินโจ” Ninjō (人情) หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นแก่นเรื่องตั้งที่โอะคุโบะ ทะคะกุนิ Ōkubo Tadakuni (大久保 忠国) ได้กล่าว

<sup>80</sup> Ibid., p.122.

<sup>81</sup> Ibid., p.113.

\* คำว่า “นินโจ” มีความหมายว่า “ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อผู้อื่น” (Matsumura Akira, *Daijisen*, (Tokyo:Shōgakukan, 1995), p.2038.) เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาความหมายตามพจนานุกรมประกอบกับบริบทตามท้องเรื่องจึงได้สรุปเรียกความรู้สึกแบบ “นินโจ” ว่า “ความเห็นอกเห็นใจ”

ไว้ว่า “หากกล่าวถึงบทละครโจรูกิก็ไม่อาจมองข้ามความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไปได้”<sup>82</sup> ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยของตัวละครหญิง โทะ โมะเอะที่มีความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่เป็สตรีเช่นเดียวกันนั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของบทละครโจรูกิ นอกจากนี้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจยังสะท้อนจากตัวละครอื่นๆเช่นกัน อาทิเช่น ะมะบุกิและโอะฟูเตะที่ห่วงใยในความปลอดภัยของ โทะ โมะเอะและบุตรในครรภ์ ความรู้สึกของ โยะมิทซุเนะที่เห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของ โยะมินะกะ ความเห็นอกเห็นใจของวะคะที่มีต่อ โทะ โมะเอะซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ รวมทั้งความห่วงใยของ โยะมิทซุเนะที่มีต่อความปลอดภัยของบุตรของ โทะ โมะเอะหากคลอดออกมาและมีผู้ล่วงรู้ว่าเป็นบุตรของ โยะมินะกะ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมีความลึกซึ้งไปด้วยความรู้สึกในเชิงมนุษยธรรม ลักษณะการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจดังกล่าวจึงอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบทละคร โจรูกิซึ่งได้ส่งผลให้ลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะในบทละคร โจรูกิมีรูปแบบเฉพาะตัวต่างจากบทละคร โนอย่างชัดเจน

#### 4) การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี

ในฉากการต่อสู้ระหว่าง โทะ โมะเอะและอุซึคะ การที่ โทะ โมะเอะตอบโต้อุซึคะกลับไปด้วยรุนแรงโดยเด็ดหัวอุซึคะด้วยมือเปล่านั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติต่อสตรีอย่างไม่ให้เกียรติดังที่กล่าวไว้

「巴にむずとひつ組だり。大膽な。義仲といふ主有女にだき付て、こそば。目顔を赤めてつよい顔なされても。力の有体でもなし。聞へた。女じゃと思ふてふかじゃれか。…(中略)…前輪にぐつと引付てうん ともぐつともいはさばこそ。片手に素顔引搦太首ちよいと引抜しは。子供遊びの紙雛の首を抜よりやすかりける。」

83

“โทะ โมะเอะดึง(อุซึคะ)เข้าไปต่อสู้ ช่างกำแหงนัก และแล้วอุซึคะก็ถลาเข้าไปในวงแขนของหญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าสตรีของ โยะมินะกะ พลัน(อุซึคะ)ก็รู้สึกเจ็บ ถึงแม้จะทำหน้าตาขึงขังแต่ร่างกายกลับไม่มีเรี่ยวแรง โทะ โมะเอะจึงกล่าวว่า “เข้าใจแล้ว เห็นว่าข้าเป็นสตรีถึงได้หยอกเข้ากันเช่นนี้หรือ”... โทะ โมะเอะกดอุซึคะลงที่ส่วนหน้าของอานม้าจนพูดอะไรไม่ออกแล้วใช้มือข้างเดียวเด็ดคอของอุซึคะออกมาอย่างง่ายดายคายน่าเด็กที่เล่นดึงศีรษะตุ๊กตาฮินะกระคายน”

หากพิจารณาคำว่า“เห็นที่ข้าเป็นสตรีถึงได้หยอกเข้ากันเช่นนี้หรือ”จะเห็นได้ว่า

<sup>82</sup> Ōkubo Tadakuni, *Nihonkoten Bungaku Chikamatsu*, (Tokyo: Kadogawashoten, 1979), p.27.

<sup>83</sup> *Ibid.*, p.115.



โทะ โมะเอะให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสถานภาพสตรีจึงไม่ยอมให้ฝ่ายชายมาล่วงเกินได้ ด้วยเหตุนี้นางจึงตอบโต้การกระทำของชายที่ไม่ให้เกียรติสตรีดังเช่นอุชิคะอย่างรุนแรงโดยการเค็ดคอทิ้ง

ลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะจากเรื่องฮิระงะนะเซะอุชิอุกิอาจสรุปได้อย่างคร่าวๆเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกสะท้อนภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนักรบกล่าวคือมีความกล้าหาญจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่เกรงกลัวต่อความตาย มีความจงรักภักดี ประเด็นที่สองสะท้อนภาพลักษณ์ในฐานะสตรีคนหนึ่งซึ่งมีความเข้าใจต่อผู้ที่เป็นสตรีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในสถานภาพภรรยาและมารดา เช่นเดียวกัน นอกจากนี้โทะ โมะเอะยังเป็นผู้ปกป้องศักดิ์ศรีของสตรีเมื่อถูกกระทำกรณอันถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อสตรี ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะจากบทละครโจรริสะท้อนภาพลักษณ์ของจิตใจของโทะ โมะเอะทั้งในในฐานะที่เป็นนักรบและในฐานะที่เป็นสตรีคนหนึ่ง

หากเปรียบเทียบภาพลักษณ์ด้านลักษณะนิสัยในบทละคร โนะและโจรริจะเห็นได้ว่า ประเด็นลักษณะนิสัยในแบบนักรบที่มีความคล้ายคลึงกันคือความกล้าหาญและจงรักภักดี ด้านความกล้าหาญในบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็สะท้อนภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่เข้าสู่กับศัตรูอย่างอาจหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทละครโจรริโทะ โมะเอะยังกล้าเผชิญหน้ากับแม่ทัพฝ่ายศัตรูในฐานะเชลยศึกโดยไม่มีที่ท่าหวั่นเกรง ด้านความจงรักภักดีในบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็สะท้อนภาพลักษณ์ด้านความจงรักภักดีของโทะ โมะเอะอย่างชัดเจน หากแต่เพียงสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีนั้นแตกต่างกัน ในบทละครโนความจงรักภักดีของนางแสดงจากการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของนายโดยละเว้นความปรารถนาของตน รวมทั้งการขอให้พระสวามนตร์ให้แก่ดวงวิญญาณของนายก่อนตนเอง ในขณะที่บทละครโจรริแสดงจากการเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของโยะมิเนะกะจนทำให้ผู้เป็นนายพ้นจากมลทิน

ลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกันระหว่างบทละครโนและโจรริ ได้แก่ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบ มีความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน และการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี ทั้งนี้หากวิเคราะห์โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของบทละครซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นแรกคือบทบาทของโทะ โมะเอะในฐานะตัวละครเอกในบทละครโนและตัวละครรองในบทละครโจรริ ลักษณะนิสัยด้านความเด็ดขาดในการตัดสินใจของโทะ โมะเอะในบทละครโนซึ่งสะท้อนจากการแนะนำให้นายปลิดชีพอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อบทบาทอันโดดเด่นของโทะ โมะเอะในฐานะตัวละครเอกในบทละครโน ในขณะที่โทะ โมะเอะในฐานะตัวละครหนึ่งในบทละครโจรริแม้ว่านางจะมีบทบาทอันสำคัญในการปกป้องชีวิตและเกียรติศักดิ์นักรบของผู้เป็น

นาย ทว่านาง ไม่ได้มีโอกาสดูเคียงข้างนายหรือขึ้นำการตัดสินใจในวาระสุดท้ายซึ่งถือเป็นจุดไคลแมกซ์ดังเช่นในบทละครโน

ประเด็นที่ 2 คือรูปแบบการเน้นความรู้สึกฝังใจของตัวละครเอกในบทละครโนและการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีระหว่างตัวละครในบทละคร โจรุมิมีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบของบทละครนั้นๆ กล่าวคือ การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศในบทละครโนสะท้อนจิตใจที่ยึดติดตามรูปแบบในบทละครโน ในขณะที่บทละครโจรุมิความเข้าใจต่อความรู้สึกของยะมะบุกิสตรีผู้ที่เป็นภรรยาและมารดาเช่นเดียวกันสะท้อนความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตามรูปแบบบทละครโจรุมิ ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าในบทละครโจรุมิไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของโทะ โมะเอะที่มีต่อโยะฉินะกะ แต่เพียงผู้เดียวดังเช่นในบทละครโน

ประเด็นที่ 3 คือมุมมองที่มีต่อสตรีกับความรู้สึกฝังใจในบทละครโน กล่าวคือในบทละครโน โทะ โมะเอะรู้สึกน้อยใจต่อคำพูดของโยะฉินะกะที่กล่าวว่า“เป็นหญิง” ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากปมในใจของนางที่คิดว่าสถานภาพสตรีคือยกกว่าบุรุษ นอกจากนี้ยังอาจวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากความตั้งใจของผู้แต่งที่ต้องการใช้ประเด็นนี้เป็นปมที่นำไปสู่ความแค้นใจและความฝังใจตามรูปแบบละครโน ในขณะที่บทละครโจรุมิมุมมองที่มีต่อสตรีสะท้อนจากลักษณะนิสัยการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการกระทำของอุซึคะที่ไม่ให้เกียรติต่อสตรีและการตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสตรี

### บทสรุปภาพลักษณ์ในบทละคร

โดยสรุปภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละครโนและโจรุมิเน้นภาพลักษณ์ทางด้านลักษณะภายนอกเพื่อเสริมภาพลักษณ์ด้านอื่นๆ เช่น การกล่าวถึงอาวุธช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านความสามารถ ในบทละครโจรุมิสถานะที่โทะ โมะเอะตั้งครรภ์สะท้อนสถานภาพภรรยาของโยะฉินะกะ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะภายนอกยังช่วยสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะ เช่น ชุค โคะ โชะเคะและดาบสั้นที่สะท้อนความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ในบทละครโน ความรู้สึกหนักหรือเบาจากชุกเกราะและม้าที่สะท้อนความรู้สึกเข้มแข็งหรืออ่อนแอในบทละครโจรุมิ

ด้านความสามารถทางการรบบทละครทั้งสองเรื่องต่างสะท้อนฝีมือการรบชั้นสูงเช่นเดียวกัน เพียงแต่ในบทละครโนจะเน้นความสามารถในการใช้จ้าวชั้นสูงจนไม่ปรากฏชื่อแม่ทัพผู้ใดก็ตามต่อกร ในขณะที่บทละครโจรุมิจะเน้นพลังกำลังความสามารถที่แท้จริงโดยการใช้มือเปล่าเป็นหลักในการเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งแม่ทัพใหญ่ฉินะคะคะและอุซึคะ

ด้านสถานภาพและบทบาทของโทะ โมะเอะในบทละครโนและโจรุมิโดยภาพรวมมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน สถานภาพที่มีความเหมือนกันในบทละครทั้งสองเรื่องคือนักรบ

สตรี ซึ่งต่างก็สะท้อนบทบาทของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเช่นเดียวกัน โดยในบทละคร โนจะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งของผู้เป็นนายและตนเอง ส่วนในบทละคร โจรูริจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เป็นนายเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างบทละครทั้งสองเรื่องอาจสรุปโดยภาพรวมได้ว่าในบทละคร โน สถานภาพของ โทะ โมะเอะจะกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะ เท่านั้นดังจะเห็นได้จากสถานภาพของนักรบสตรีที่มีต่อ โยะฉินะกะผู้เป็นนายและสถานภาพมิโกะที่มีต่อเทพ โยะฉินะกะ ในขณะที่สถานภาพของ โทะ โมะเอะในบทละคร โจรูรินั้นนอกจากความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะในฐานะนายทัพกับนักรบ สามิภรรยา และบิดามารดาของบุตรที่กำลังจะถือกำเนิดออกมา ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับตัวละครอื่นๆด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์กับวะคะ โยะฉินะริในฐานะภรรยา และความสัมพันธ์กับอะซะฮินะในฐานะมารดา ยิ่งไปกว่านั้นในบทละคร โจรูริสภาวะของ โทะ โมะเอะซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นยังได้สะท้อนรูปแบบ เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องสถานภาพโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าในบทละครทั้งสองเรื่องต่างมีสถานภาพนักรบสตรีของ โยะฉินะกะเป็นพื้นฐาน ส่วนสถานภาพอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงนั้นก็เป็นที่ไปเพื่อชี้บทบาทตามจุดประสงค์ของผู้แต่งบทละครนี้ๆ กล่าวคือสถานภาพมิโกะในบทละคร โนผู้แต่งต้องการเชื่อมโยงไปสู่บทบาทการขอให้พระสวามนตร์ให้ผู้เป็นนายตามรูปแบบละคร โน ในขณะที่สถานภาพภรรยาของ โยะฉินะกะ มารดาของอะซะฮินะ และภรรยาของวะคะในบทละคร โจรูรินั้นอาจตีความได้ว่าผู้เขียนต้องการเน้นภาพลักษณ์ของสตรีกับบทบาทในเชิงสังคมแบบครอบครัว

ทางด้านลักษณะนิสัยส่วนที่สอดคล้องกันคือในบทละครทั้งสองเรื่องต่างสะท้อนภาพลักษณ์ที่มีความกล้าหาญและจงรักภักดี ส่วนที่ต่างกันคือในบทละคร โนได้เพิ่มลักษณะนิสัยการให้ความสำคัญกับเกียรติศักดิ์นักรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเด็ดขาดในการตัดสินใจให้ โยะฉินะกะปลิดชีพตนเองซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยที่มีความโดดเด่นอย่างมากในฐานะตัวละครเอกในบทละคร โน ในขณะที่บทละคร โจรูริจะเน้นมุมมองของ โทะ โมะเอะที่มีต่อสถานภาพสตรี ดังเช่นการให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของสตรี รวมทั้งความเข้าใจที่มีต่อความรู้สึกของสตรีด้วยกัน ซึ่งประเด็นหลังนี้อาจพิจารณาได้ถึงการแสดงความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจที่มักปรากฏในความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครตามรูปแบบในบทละคร โจรูริ

ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในบทละครทั้งสองเรื่องดังที่สรุปข้างต้นมีประเด็นต่างๆที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ปัจจัยประการสำคัญที่เป็นตัวแปรให้เกิดความแตกต่างกันก็คือรูปแบบบทละคร กล่าวคือเนื่องจากบทละคร โน เรื่อง “โทะ โมะเอะ” เป็นเรื่องที่ โทะ โมะเอะเป็นตัวเอก ฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้เขียนจะมุ่งประเด็นไปที่ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะและความสัมพันธ์ระหว่าง โทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะเป็นหลัก นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าการนำเสนอภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะส่วนใหญ่จะเกิดจากการบอกเล่าเรื่องราวของ โทะ โมะเอะ โดยสิ่งที่นางถ่ายทอดออกมา

เป็นเสมือนสื่อที่นำไปสู่การเปิดเผยความรู้สึกภายในจิตใจของนางตามรูปแบบของบทละคร โน ในขณะทีบทละคร โจจิริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิ” ในตอนที่ 1 นั้นได้มุ่งเน้นไปที่ชะตากรรมของ โยะมิเนกะ แม้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะอาจจะดูไม่โดดเด่นเทียบเท่ากับในบทละคร โน อย่างไรก็ตามนางก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจิตใจที่แท้จริงของผู้เป็นนาย อีกทั้งยังเป็นผู้กอบกู้ภาพลักษณ์ของ โยะมิเนกะคืนมา นอกจากนี้การนำเสนอภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะ ในบทละคร โจจิริยังถูกถ่ายทอดผ่านบทบรรยายและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง โทะโมะเอะกับตัวละคร อื่นๆมิใช่จากการบอกเล่าของตัว

โทะโมะเอะเองเป็นหลักคั่งเช่นในบทละคร โน ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและการนำเสนอของบทละครแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าจุดร่วมของ ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ในบทละครทั้งสองเรื่องนี้คือภาพลักษณ์ของนักรบ สตรีผู้รับใช้ โยะมิเนกะด้วยความจงรักภักดีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาท ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เป็นนายซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นแก่นของภาพลักษณ์ของ โทะโมะเอะในบทละคร ทั้งสองเรื่องก็ว่าได้

#### วิเคราะห์ภาพลักษณ์ในเชิงสังคมสมัยมุโระมะชิและเอโดะ

เรื่องราวของตัวละครหญิง โทะโมะเอะตามเนื้อเรื่องในนิยายสงคราม ได้เกิดขึ้นในสมัย คุมะงุระ แต่ทว่าเมื่อเรื่องราวของนางได้ถูกนำมาแต่งเป็นบทละคร โน ในสมัยมุโระมะชิและบท ละคร โจจิริในสมัยเอโดะภาพลักษณ์ของนางบางส่วนก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้จึงนำมาสู่ ประเด็นว่าภาพลักษณ์ โทะโมะเอะจากบทละคร โน และ โจจิริได้รับอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์มาก น้อยประการใดกับสถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมแต่ละสมัย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอยก สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยมุโระมะชิและเอโดะ โดยมุ่งประเด็นไปที่สตรีในราชสำนัก และตระกูลนักรบเป็นหลักตามสถานภาพที่ปรากฏในบทละคร

ในสมัยมุโระมะชิจนถึงสมัย โทะกุงะวะสถานภาพของสตรีต่างๆไปมีแนวโน้มที่จะด้อยลง กว่าฝ่ายชายตามรูปแบบสังคมแบบปิตุลาธิปไตยดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สืบทอด ตระกูลรวมทั้งที่ดินของตระกูลเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายเป็นหลัก นอกจากนี้มุมมองของคนในสังคม ที่มีต่อสตรีก็เปลี่ยนแปลงไปดังจะเห็นได้จากในเอกสารบทบัญญัติการปกครองของ ไคเมียวในสมัย สงคราม Sengokukahō (戦国家法) ที่ได้กล่าวไว้ว่า

「夫婦いっしょに在りといえども、いささか刀を忘るべからず」  
 “ถึงแม้จะได้อยู่กับร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่ก็ไม่ควรหลงลืมดาบไปแม้แต่น้อย”

นอกจากนี้ในหนังสือคำสอน “ทะอิโกโนะชิคิมอกุ” Taikō No Shikimoku (太閤之式目) ก็ได้

กล่าวไว้ว่า

「七人の子はなすとも女に心を許すな」  
 “ถึงแม้ว่าสตรีจะให้กำเนิดบุตรถึง 7 คน แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ”

จากคำกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นมุมมองของคนในสมัยนั้นที่มองว่าสตรีเป็นเพศที่ไม่น่าไว้วางใจ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงสถานภาพทางสังคมที่ด้อยกว่าบุรุษเพศ

อย่างไรก็ตามในสมัยมุโระมะชิระบบสังคมแบบปีตุลาธิปไตยยังไม่ได้มีบทบาททำให้รูปแบบสังคมของสตรีชนชั้นสูงและสตรีในตระกูลนักรบได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ดังเช่นในงานวิจัยของวะเกิตะ ฮะรุโกะ Wakita Haruko (脇田 晴子) ได้กล่าวถึงบทบาทของสตรีชนชั้นสูงในสมัยของรัฐบาลโชกุนอะมิกะงะ Ashikaga Bakufu (足利幕府) สมัยมุโระมะชิว่า เนื่องจากรัฐบาลตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตทำให้ได้รับวัฒนธรรมของชาววังมาหลายประการ อิทธิพลที่ได้รับมานั้นก็ได้รวมถึงลักษณะการบริหารงานในวังที่สตรีมีส่วนสำคัญในการดำเนินงาน เช่น การจัดงานพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก งานจัดการส่วนพระคลัง งานเรียบเรียงพระกระเสาะรับสั่งขององค์จักรพรรดิ ด้วยเหตุนี้สตรีในตระกูลนักรบในสมัยมุโระมะชิจึงมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงานบริหารของรัฐบาลอะมิกะงะ เช่น สตรีผู้อยู่ในตำแหน่งเซ็นจิกิโยกุ Senjikyoku (宣旨局) จะมีหน้าที่รับคำสั่งจากผู้สำเร็จราชการ Kampaku (関白) และมาเรียบเรียงบันทึกลงในเอกสารที่เรียกว่า “เนียวโบบุน” Nyōbōbun (女房文)

ภาพของสตรีในตระกูลนักรบที่มีบทบาทต่อการปกครองยังคงมีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายสมัยคะมะกุระจนถึงสมัยมุโระมะชิ เช่น ในช่วงปลายสมัยคะมะกุระสตรีที่มีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานราชการจนเป็นที่กล่าวขานจนถึงปัจจุบันมีชื่อว่า “โฮโจ มะซะโกะ” Hōjō Masako (北条 政子) นางเป็นภรรยาของโยะริโตะโมะ ต่อมาภายหลังจากที่โยะริโตะโมะเสียชีวิตนางก็ได้บวชชีและได้เป็นผู้ที่มีบทบาทดูแลเลี้ยงดูโยะริทซุเนะ Yoritsune (頼経) จนได้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ในที่สุด นอกจากนี้นางยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารงานการปกครองของรัฐบาลบะกุฟุ จนในที่สุดนางได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “แม่ชีผู้เป็นแม่ทัพใหญ่” Ama Shōgun (尼將軍) นอกจากนี้ในสมัยมุโระมะชิสตรีผู้มีนามว่า “ฮิโนะ โทะมิโกะ” Hino Tomiko (日野 富子) นางเป็นผู้ที่มีบทบาทสนับสนุนการปกครองของโชกุนอะมิกะงะ โยะมิมะซะ Ashikaga Yoshimasa (足利 義政) ผู้เป็นสามี อีกทั้งในเวลาต่อมายังได้เป็นผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังการปกครองของโชกุนอะมิกะงะ โยะมิฮิซะ Ashikaga Yoshihisa (足利 義尚) บุตรชายจนเป็นที่กล่าวขานกันว่ารัฐบาลทหารสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นอันเนื่องมาจากการชี้นำของนาง จากบทบาทของสตรีชนชั้นสูงและสตรีในตระกูลนักรบตั้งแต่ปลายยุคคะมะกุระจนถึงสมัยมุโระมะชิดังที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสตรีชนชั้นสูงยังมีบทบาท

อย่างมากในราชสำนัก ส่วนสตรีในตระกูลนักรบแม้ว่านางจะไม่อาจแสดงความสามารถออกมาได้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดียวกับบุรุษคั่งเช่นในสมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น แต่สตรีเหล่านั้นก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบุรุษผู้เป็นสามีและบุตร หรือแม้แต่ในยามที่ตระกูลขาดสามีหรือบุตรผู้เป็นเสาหลักไปแล้วสตรีเหล่านั้นก็เป็นกลไกสำคัญเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ทำให้ตระกูลดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น<sup>84</sup>

จากสภาพสังคมในสมัยมุโระมะชิดังที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะดูเหมือนว่าสถานภาพสตรีมีแนวโน้มที่จะค่อยลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของรูปแบบสังคมแบบปิดลัทธิขงจื้อ แต่สังคมของสตรีชนชั้นสูงยังคงมีรูปแบบเดิมและสตรีในชนชั้นนักรบก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประเด็นที่เรื่องราวของ โทะ โมะเอะถูกนำมาแต่งเป็นบทละครโนประเภทมุระ โมะ โนะเอะเพียงเรื่องเดียวที่ตัวเอกเป็นสตรีก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมองเห็นคุณค่าที่ปรากฏในสถานภาพสตรีของ โทะ โมะเอะ ดังจะเห็นได้ว่าผู้แต่งได้วางภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะ ให้มีความโดดเด่นทางด้านความสามารถทางการรบ มอบบทบาทที่สำคัญอันได้แก่การเป็นผู้ที่แนะนำให้นายพลศิษย์ของตนเองและอยู่เคียงข้าง โยะมิเนะกะจนกระทั่งวาระสุดท้าย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและให้เกียรติจาก โยะมิเนะกะ จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของนางสะท้อนภาพของสตรีในตระกูลนักรบที่มีสถานภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าฝ่ายชาย ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจกล่าวได้ว่านางเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ โยะมิเนะกะ โดยสรุปภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะ ในฐานะนักรบสตรีมีความสัมพันธ์กับสถานภาพสตรีในตระกูลนักรบสมัยมุโระมะชิซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของระบบปิดลัทธิขงจื้อโดยสิ้นเชิง ในขณะที่สถานภาพของสตรีชาวบ้านทั่วไปในสมัยมุโระมะชิที่กำลังตกอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้สะท้อนในบทละครโนเรื่อง โทะ โมะเอะ ปรากฏเพียงความรู้สึกน้อยใจของ โทะ โมะเอะที่สถานภาพสตรีทำให้ตนเองถูกทอดทิ้ง ความรู้สึกน้อยใจนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ โทะ โมะเอะที่มีต่อสถานภาพสตรีที่ด้อยกว่าฝ่ายชายก็เป็นได้

เมื่อเวลาผ่านไปจนล่วงเข้าสู่สมัยเอโดะภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะก็ได้ปรากฏในฐานะตัวละครหนึ่งในบทละครโจริเรื่อง “ฮิระงะนะเซะอิซุอิ” แม้ว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะโดยภาพรวมจะเป็นภาพสะท้อนของนักรบสตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยคะมะกุระ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือสถานภาพต่างๆของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละครโจริอันได้แก่ สถานภาพภรรยาของ โยะมิเนะกะซึ่งกำลังตั้งครรภ์ สถานภาพภรรยาของวะคะที่เป็นไปเพื่อให้บุตรของ โยะมิเนะกะเป็นผู้สืบทอดตระกูลวะคะต่อไป รวมทั้งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างยะมะบุกิภรรยาหลวงและ โทะ โมะเอะภรณาน้อยต่างมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงไรกับสภาพสังคมและสถานภาพสตรีในสมัยเอโดะ ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงสภาพสังคมและสถานภาพสตรีในสมัยสงคราม

<sup>84</sup> Wakita Haruko, "Nyōnin Seiji no Zankō," in *Nihon Joshi Shi*, (Tokyo: Yoshigawakōbunkan, 1987), p.90-94.

จนถึงสมัยเอโดะเพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะต่อไป

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้นว่าตั้งแต่ปลายสมัยคัมภีร์เรื้อยมาจนถึงสมัยเอโดะระบบสังคมแบบปิตุลาธิปไตยได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับ สิ่งนี้เป็นผลมาจากการศึกษาแนวความคิดของขงจื้อจากจีนที่เริ่มเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับรูปแบบกฎหมายและพระราชบัญญัติตั้งแต่สมัยนาระและค่อยะๆแทรกซึมลงไปสู่แนวความคิดของคนญี่ปุ่นในสังคมจนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในสมัยเอโดะ สิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันขั้นกระแสนี้คือแนวความคิดของขงจื้อที่ส่งผลต่อสถานภาพสตรีได้อย่างชัดเจนคือหนังสือ “การศึกษาอันยิ่งใหญ่ของสตรี”

Onna Daigaku (女大学)<sup>85</sup> ผลงานของคะอิบะระ เอ็งเง็น Kaibara Engen (貝原 益軒) ในเนื้อหาได้กล่าวถึงสิ่งที่สตรีควรปฏิบัติ 3 ประการอันได้แก่

1. ในยามเยาว์วัยให้เชื่อฟังบิดา
2. เมื่อออกเรือนให้เชื่อฟังสามี
3. เมื่อสามีเสียชีวิตให้เชื่อฟังบุตรชาย

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเหตุที่สามารถนำไปสู่การหย่าร้าง 7 ประการ Shichikyo (七去) ได้แก่

1. ไม่เชื่อฟังพ่อสามี
2. ไม่มีบุตร
3. ประพฤติผิดในกาม
4. อิจฉาริษยา
5. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
6. พுகมากและไม่เป็นมิตรกับญาติ
7. ลักขโมยข้าวของ

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับสตรีไว้หลายประการ เช่น “สตรีพึงระลึกว่าสามีเป็นเสมือนนาย ไม่ควรนำมาล้อเล่นหรือดูถูก สำหรับสตรีสามีเปรียบเสมือนสวรรค์ หากไม่เชื่อฟังย่อมถูกสวรรค์ลงทัณฑ์” ข้อควรปฏิบัติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสถานภาพของสตรีในสมัยเอโดะที่ด้อยกว่าฝ่ายชายอย่างชัดเจน นอกจากนี้หนังสือ “การศึกษาอันยิ่งใหญ่ของสตรี” แล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่กล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติของสตรี เนื้อหาโดยรวมมีความคล้ายคลึงกัน มีเพียงบางส่วนของที่เพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้น เช่น ไม่รังเกียจลูกเลี้ยงของสามี ไม่โกรธ ไม่พุดคุยกับชายอื่น เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวความคิดที่กล่าวว่า

「貞女は二夫にまみえず」  
 “สตรีที่ประพฤติดีย่อมไม่มีสองสามี”

<sup>85</sup> พิพาคา ชิงเจริอู, โลกทัศน์ของสตรีญี่ปุ่นยุคเทคนโนโดอิ : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจากสมัยจิวริค, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า50.

แนวความคิดดังกล่าวได้กลายเป็นมาตรฐานกฎเกณฑ์ทางความประพฤติของสตรีในสังคมสมัยเอโดะซึ่งต่างจากสังคมอดีตที่สตรีสามารถแต่งงานได้หลายครั้ง แนวความคิดดังกล่าวกอปรกับลักษณะการปกครองแบบรวมอำนาจยังได้ส่งผลกระทบต่อสังคมของสตรีในตระกูลนักรบจนทำให้สถานภาพของสตรีที่เคยโคเคนเคียงข้างหรืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบุรุษถูกเก็บซ่อนให้ลึกลับจนไม่มีโอกาสแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ดังเช่นที่สะท้อนจากกฎเกณฑ์ 10 ประการของอุเอะซุจิ อะเงะกะทซุ Uesugi Kagekatsu (上杉 景勝) เจ้าผู้ครองแคว้นมะอิสะวะ Maizawa (米沢) ที่ได้กำหนดให้แก่ันกรบรับใช้ หนึ่งในข้อปฏิบัติทั้ง 10 ประการได้กล่าวไว้ว่า

“ควรตั้งให้ภรรยาและลูกตั้งใจทำงาน รวมทั้งให้รับหน้าที่ช่วยกิจการทางทหารบ้างแม้เพียงสักเล็กน้อย สตรีที่ชอบคิมชามหรือเหล้า ไปวัดศาลเจ้า ใฝ่หาพระสงฆ์หรือนักแสดงเที่ยวชมและพูดคุยเจรจากับคนรอบข้างจงหลีกเลี่ยงให้ไกล”<sup>86</sup>

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากสตรีในตระกูลนักรบจะถูกบีบบังคับด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆดังเช่นสตรีทั่วไปในสังคมแล้ว นางยังต้องรับภาระหน้าที่ช่วยงานของสามีด้านการทหารด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สตรีในตระกูลนักรบไม่อาจขาดตกบกพร่องได้คือการให้กำเนิดทายาทเพื่อสืบทอดตระกูลต่อไป นักรบสามารถมีภรรยาได้หลายคน ทั้งนี้ภรรยาต้องให้กำเนิดบุตรแก่สามีเพื่อแลกกับชื่อตระกูลของสามีและค่าเลี้ยงดูที่นางได้รับจากสามี หากภรณยาน้อยให้กำเนิดบุตรชาย บุตรผู้นั้นก็จะมีตำแหน่งสูงกว่าบุตรสาวที่แม้จะถือกำเนิดจากภรรยาหลวงก็ตาม ระยะเวลาได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อสถานภาพสตรีในตระกูลนักรบไว้ว่า “สตรีในตระกูลนักรบมีหน้าที่หลักคือให้กำเนิดบุตรและมีหน้าที่รองคือเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการทางกายของสามี”<sup>87</sup>

โดยสรุปสถานภาพของสตรีในสังคมสมัยเอโดะตกต่ำลงกว่าสมัยก่อนหน้านั้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานภาพของสตรีในตระกูลนักรบที่ถูกบีบบังคับจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมและตระกูล อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานภาพระหว่างชายและหญิงในสมัยเอโดะจะขาดความเท่าเทียมกัน หากแต่ก็ได้สะท้อนการให้ความสำคัญถึงหน้าที่ของฝ่ายชายและหญิงในอันที่จะทำให้ตระกูลสามารถสืบทอดต่อไปได้ ดังที่ระยะเวลาได้กล่าวแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ถึงแม้ว่าค่านิยมที่มีต่อสตรีอันสะท้อนจากกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้นจะดูเหมือนว่ามีความเข้มงวดต่อสตรีมากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับหน้าที่ของสตรีที่ต่างก็มี

<sup>86</sup> Harada Tomohiko, “Hökenteki Tōitsu To Zankoku Monogatari,” in *Nihon Joshi Shi*, (Tokyo: Shibunkaku, 1981), p.133.

<sup>87</sup> *Ibid.*, p.134.



ความสำคัญไม่ได้ค่อยไปกว่าบุรุษเพศ”<sup>88</sup>

ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในบทละครโจรรีเรื่อง “ฮิระงะนะเซะอิซุอิ” แม้ว่า จะไม่ได้สะท้อนสถานภาพสตรีในตระกูลนักรบที่ถูกลบด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมดังเช่นที่กล่าว ข้างต้น ทว่าสถานภาพของโทะ โมะเอะในฐานะภรรยาของโยะมิเนะกะซึ่งกำลังตั้งครรรภ์ สถานภาพ ภรรยาของวะคะ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างยะมะบุกิและโทะ โมะเอะต่างก็มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับสถานภาพสตรีในสังคมสมัยเอโดะอย่างปฏิเสธไม่ได้ สถานภาพของโทะ โมะเอะใน ในฐานะภรรยาของโยะมิเนะกะและมารดาของอะซะฮิเนะนั้นได้ชี้บทบาทของสตรีในเชิงสังคม กล่าวคือสตรีในตระกูลนักรบที่เป็นภรรยาต้องทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการให้กำเนิดบุตร และถึงแม้ว่า ณ ขณะนั้นบุตรของนางที่ออกมาเป็นชายจะไม่ได้มีตำแหน่งผู้สืบทอดตระกูลโดยตรง เนื่องจากมีโทะ โมะวะกะบุตรชายของยะมะบุกิภรรยาหลวงอยู่แล้ว แต่บุตรของนางก็ย่อมมีบทบาท สำคัญในการช่วยดำรงรักษาตระกูลต่อไปได้ตามรูปแบบสังคมที่ชายเป็นผู้ปกครอง นอกเหนือจาก บทบาทหน้าที่ในฐานะภรรยาในครอบครัวแล้วนางก็ยังช่วยงานทางทหารของสามีโดยการออกรบ เคียงบ่าเคียงไหล่ผู้เป็นสามีซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ในข้อปฏิบัติ 10 ประการของอุ เอะซุจิ คะเงะกะทังซุ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากรณีที่โทะ โมะเอะไม่ได้กล่าวตัดพ้อต่อว่าโยะมิเนะกะที่ ไม่ให้นางติดตามไปจนวาระสุดท้ายซึ่งต่างจากบทละคร โนนันยังอาจสะท้อนถึงการให้ความสำคัญ ต่อผู้เป็นสามีตามแนวการปฏิบัติตนของสตรีที่ปรากฏในหนังสือ “การศึกษาอันยิ่งใหญ่ของสตรี” สิ่ง ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างยะมะบุกิซึ่งเป็นภรรยาหลวงและโทะ โมะเอะที่ เป็นภรรยาน้อยต่างก็มีความรักใคร่กลมเกลียวและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งโทะ โมะเอะ ยังปกป้องดูแลยะมะบุกิและโทะมะวะกะเฉกเช่น โยะมิเนะกะผู้เป็นนายและสามี รูปแบบครอบครัว ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบครอบครัวที่สามีมีภรรยาได้หลายคนและความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองกัน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับบุตรชายของภรรยาหลวงผู้ที่จะสืบ ทอดตระกูลต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกับสามี เมื่อเวลาผ่านไปโทะ โมะเอะก็ได้เปลี่ยน สถานภาพไปเป็นภรรยาของวะคะซึ่งจุดประสงค์ก็เป็นไปเพื่อให้บุตรของนางสืบทอดตระกูลวะคะ ต่อไป ประเด็นดังกล่าวจึงอาจเป็นการเน้นย้ำแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับบทบาทหลักของ สตรีในการให้กำเนิดผู้สืบทอดตระกูล ทั้งนี้ประเด็นที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้อีกประการ หนึ่งคือการที่โทะ โมะเอะถูกอุชิคะล่วงเกินและต้องร่างกายจึงทำให้นางตอบโต้ด้วยวิธีการอัน เล็ดลอด โดยการเค็ดคอกทั้งนั้นอาจเป็นภาพสะท้อนถึงกฎเกณฑ์การปฏิบัติตนของสตรีในสมัยเอโดะ ที่เข้มงวด กล่าวคือในมุมมองของคนในสังคมสมัยเอโดะการที่ชายอื่นมากระทำการล่วงเกินทาง กายย่อมเป็นการไม่สมควร ฉะนั้นการตอบโต้ที่รุนแรงอาจเป็นเสมือนสิ่งชี้ถึงผลลัพธ์แห่งการ ละเมิดกฎเกณฑ์ในสังคมก็เป็นได้

<sup>88</sup> Tabata Yasuko, “Sōson To Josē,” in *Nihon Josē Shi*, (Tokyo: Yoshigawakōbunkan, 1987), p.105.

โดยสรุปแม้ว่าตัวละครหญิง โทะ โมะเอะ ในบทละคร โน และ โจรุริ จะถูกแต่งขึ้นมาตามรูปแบบของบทละครที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ปรากฏจะเป็นภาพลักษณ์ของสตรีที่หลงเหลือมาตั้งแต่สมัยคะมะกุระ ทว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือปรากฏเพิ่มเติมขึ้นมาในบทละครก็มีส่วนที่สอดคล้องกับสถานภาพทางสังคมของสตรีในสมัยมุโระมะชิ และเอโดะอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

ตารางเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ โกะเซ็น” จากบทละคร

	ภาพลักษณ์	บทละครโน เรื่อง “โทะโมะเอะ”	บทละครโจรูกิ เรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ”
1.	รูปลักษณะ ภายนอก	<p>1.1 ลักษณะรูปร่างหน้าตา ワキ: 「女性を見れば神に参り、涙を流し給ふは何と申したる事にて候ふぞ。」 วะกิ: “เห็นสตรีที่มาสักการะเทพแล้วร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับนาง”</p> <p>1.2 การแต่งกาย อาวุธและพาหนะ</p> <p>1.2.1 การแต่งกาย</p> <p>1.2.1.1 การแต่งกายชุดเกราะ ワキ: 「不思議やな粟津が原の草枕に、見ればありつる女性なるが、甲冑を帯する」 วะกิ: “ช่างน่าแปลกใจ พอมองไปที่คันหญ้าที่เป็นหมอนนอนพักแรมที่อะวะสุเห็นหญิงที่พบเมื่อสักครู่นี้ใส่ชุดเกราะ”</p> <p>1.2.1.2 ชุดโคะโชะเคะ</p> <p>1.2.1.2.1 หากโยะฉินะกะสังเสียแก่โทะโมะเอะ 地謡: 「汝は女なり、忍ぶ便りもあるべし、これなる守小袖を、木曾に届けよこの旨を、背かば主従三世の機縁絶え果て、長く不孝と宣へば、」 นักร้องประสานเสียง: “เจ้าเป็นหญิงคงไม่ยากที่จะหนีเสียดลอดสายดาผู้คนไปได้ เจ้าจงเอาเครื่องรางและชุดโคะโชะเคะนี้ไปที่คิโชะ หากเจ้า</p>	<p>1.1 ลักษณะรูปร่างหน้าตา</p> <p>1.1.1 หากโทะโมะเอะออกจากสนามรบ 「御さいごの供はかなはじと。夫なり又主命の。… (中略) …名残涙の玉櫛笥。手枕ふりし寝くたれ髪。夕べの儘に振乱し。烏帽子引立眉ふかく見る目もくもる鏡山女とも見へつ又男とも。」 “คำสั่งของนายที่ทำให้ความปรารถนาที่จะติดตามนายในวาระสุดท้ายไม่เป็นผล...เส้นผมอันยุ่งเหยิงเนื่องจากใช้เขนต่างหมอนมีน้ำหนักแห่งความอาลัย อวารถคืออยู่ประคองคางหิวอัญมณี นางสะบัดผมที่ยุ่งเหยิงตั้งแต่เมื่อคำคืน จับหมวกอะโบริมิให้ตั้งขึ้นและสวมให้ลึกลงปิดคิ้ว ควงคามองเห็นเบื้องหน้าไม่ชัดเจนดังภูเขาจะมีที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆมองดูละม้ายคล้ายทั้งชายและหญิง”</p> <p>1.1.2 หากงานแต่งงานระหว่างโทะโมะเอะกับวะคะ โยะฉินะริ 「しづめたる義盛が二葉のひれに相生の。松の栄へやゑい。」 “โยะฉินะริได้ปราบพอสและได้เป็นคู่กับสตรีผู้มีความอัมเอบ ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่ผูกพันกันรักกัน ชังอื่นเสมือนดั่งสนด้าและแดงที่ขึ้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว”</p> <p>1.1.3 สภาพของโทะโมะเอะที่กำลังตั้งครรภ์ 「したがなんぼ大力でも殿のお種を身に持て。切つ撲つつはあぶな物。出物腫物所きはらず。ひよつと其場で気が付たら。自もそれが気づかい。殊更左孕と有ば疑ひもない御男子。何事なふ平産あらば駒若の弟御。」 “แม้ว่านางจะมีพลังกำลังมากเพียงไร แต่นางก็มี</p>

		<p>ไม่ทำคามคำสั่งของข้าความสัมพันธ์ ฉันนายบ่าวไม่ว่าชาติปางไหนก็จะ ขาดสิ้นลงชั่วกาลนาน”</p> <p>1.2.1.2.2 ฉากก่อนที่</p> <p>โทะโมะเอะจะออกจากสนามรบ</p> <p>地謡：「上帯切り、物の 具心静かに脱ぎ置き、梨 打鳥帽子同じく、かしこ に脱ぎ捨て、御小袖を引 き被き、その際までの佩 き添への、小太刀を衣に 引き隠し、所はここぞ近 江なる、信楽笠を木曾の 里に、涙を、巴はただひ とり、落ち行きし」</p> <p>นักร้องประสานเสียง： “นางตัดอุวะ โอะบิ ค่อยๆถอดชุด เกราะและหมวกขณะฉีกอุวะ โบนิออก จากนั้นก็สวมชุด โคะ โชะเคะ ชุดท้าย ก็เอาคาบสั้นซึ่งคาบอยู่ที่เอวของ โทะมิ นะกะมาซ่อนไว้ในเสื้อและสวม หมวกฉิ่งระกิกของดินแดน โอะอุมิ แห่งนี้ โทะโมะเอะมุ่งหน้าไปยังบ้าน เกิดที่คิโชะเพียงลำพังทั้งน้ำตา”</p> <p>1.2.2 อาวุธและพาหนะ</p> <p>1.ฉากที่โทะโมะเอะใช้จ้าวต่อสู้ กับศัตรู</p> <p>地謡：「長刀柄長くおつ 取り延べて、四方を払ふ ひ、一所に当る木の葉返 し、嵐も落つるや花の滝 波、枕をたたんで戦ひけ れば、皆一方に斬り立て られて、跡もはるかに見 えざりけり、」</p> <p>นักร้องประสานเสียง：“โทะโมะเอะ ขึ้นจ้าวออกไป และฟาดฟันข้าศึกที่ อยู่รอบตัวสี่ทิศ ครั้นนางใช้วิธีการ ต่อสู้แบบ “โคะ โนะชะวะเอะมิ” โดย ใช้จ้าวฟาดฟันด้วยความเร็วไปที่หนึ่ง ศัตรูก็ร่วงลงไปเหมือนพายุที่พัด ดอกไม้ร่วงลงมาเป็นคลื่นน้ำตก</p>	<p>เลือกเนื้อเชื้อไขของท่าน โทะมิ นะกะ อยู่หากเข้า ต่อสู้ฟาดฟันข้อมเป็นอันตราช นางอาจคลอด ออกมาเมื่อไรที่ไหนก็สุดจะรู้ได้ หากจู่ ๆ ณ ที่ นั้นเกิดรู้สึกเจ็บท้องขึ้นมา ตัวข้าเองก็รู้สึกกังวล ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าหาก ท้องเบนไปทางซ้ายก็จะได้บุตรชายอย่างไม่มีข้อ สงสัย หากคลอดออกมาอย่างปลอดภัยท่าน โคะ นะวะกะก็จะได้น้องชาย”</p> <p>1.2 การแต่งกาย อาวุธและพาหนะ</p> <p>1.2.1 การแต่งกาย</p> <p>1.2.1.1 การแต่งกายชุดเกราะ</p> <p>1.2.1.1 ฉากที่โทะโมะเอะปรากฏตัว เป็นครั้งแรก</p> <p>「生付たる大力に馬上も勝れし 巴御前。色を緑の紫威し。鎧 軽げの女武者」</p> <p>“โทะโมะเอะ โคะเส็น” ผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมี พลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด นักรบสตรีผู้ แต่งกายอยู่ในชุดเกราะที่เย็บด้วยผ้าสีม่วงดูแล้ว ให้ความรู้สึกเบา”</p> <p>1.2.1.2 ฉากออกจากสนามรบ</p> <p>「御さいごの供はかなはじと。 夫なり又主命の。我身におもき 唐錦。故郷へ帰る鎧の袖供をも 具せずただ一騎。」</p> <p>“คำสั่งของนายที่ทำให้ความปรารถนาที่จะติดตาม นายในวาระสุดท้ายไม่เป็นผล ตัวของข้าหนักไป ด้วยชุดเกราะที่เย็บด้วยผ้าหลากสีแบบจีน ไม่มีผู้ เคียงข้างกายกลับไปยังบ้านเกิด”</p> <p>1.2.2 อาวุธและพาหนะ</p> <p>1.2.2.1 ฉากที่โทะโมะเอะปรากฏตัวขึ้น ครั้งแรก</p> <p>「生付たる大力に馬上も勝れし 巴御前。… (中略) …長刀かい 込鞭打立。馳せ門前ひらりとお り」</p> <p>“โทะโมะเอะ โคะเส็นนักรบสตรีผู้เชี่ยวชาญการขี่ ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด... ใช้ แขนหนีบจ้าวไว้และความม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้า ประตูใหญ่อย่างรวดเร็ว”</p> <p>1.2.2.2 ฉากโทะโมะเอะออกจากสนาม</p>
--	--	--	---

		<p>เหล่าศัตรูถูกฟาดฟันจนแตกพ่ายไป ด้านหนึ่งและหนีหายไปไกลจนมอง ไม่เห็นในที่สุด”</p>	<p>รบ 「烏帽子引立… (中略) …いか 物作りの太刀佩いて。」 “จับหมวกอะโบนิให้ตั้งขึ้น...คาดดาบยาวที่ทำ ขึ้นอย่างสง่างาม” <b>1.2.2.3 หากบรรยายความสามารถของ ม้า</b> 「巴が乗たる駿足は數度の軍に あふ坂の関吹こえて名に高き。 春風というふ名馬。内田が乗た る韋駄天栗毛足疾鬼とて足はや き。鬼におとらぬ足どりは両方 おとらぬ馬上の達者。」 “ม้าของโทะ โมะเอะซึ่งมีชื่อว่า “ฉุนฟู” มีความเร็ว และเคยออกสงครามมาแล้วหลายครั้ง ชื่อเสียง เป็นที่ประจักษ์ข้ามค่านที่กั้นของดินแดนโอซากา ในขณะที่ม้าของอุจิคะซึ่งชื่อว่า “อิคะเด็น” เป็นม้า ขนสีน้ำตาลดำปนแดง ตรงแครงคอและหางสี น้ำตาลแดง แม้จะกล่าวกันว่ามีความเร็วเสมือน เทพอิคะผู้ปราบยักษ์โอะกุกิที่ซุ แต่ทั้ง โทะ โมะเอะและอุจิคะต่างก็เป็นผู้มีฝีมือในการขี่ ม้าไม่มีผู้ใดค้ำดีกว่ากัน”</p>
2.	ความสามารถ	<p>1. การบรรยายความสามารถ 地謡：「さても義仲の、 信濃を出でさせ給ひし は、五万余騎の御勢、轡 を並べ攻め上る、砺波山 や俱利伽羅、志保の合戦 においても、分捕高名の その数、誰に面を並べ、 誰に劣る振舞の」 นักร้องประสานเสียง：“ตอนที่โทะมิ นะกะยกทัพออกจากฉินะ โนะก็ได ร่วมอยู่ในกองทัพกว่า 50,000 คน นำ ทัพเข้าโจมตีมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง ใน สงครามที่ถูกเขาโทะนะมิ กุริกะระ และฉินะ ก็ได้เค็ดหัวข้าศึกและยึด อาวุธจากฝ่ายตรงข้ามจนฝีมือไม่อาจ หาใครมาเทียบเทียมได้” 2. การบรรยายฉากการต่อสู้กับ ศัตรู</p>	<p>1. การบรรยายความสามารถ 「生付たる大力に馬上も勝れし 巴御前。… (中略) …長刀かい 込鞭打立。馳せ門前ひらりとお り」 “โทะ โมะเอะ โทะเด็นผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมี พลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด...ใช้เขนหนีบ ง้าวไว้และควมม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้าประตูใหญ่ อย่างรวดเร็ว” 2. การกล่าวถึงความสามารถจากมุมมอง ของบุคคลรอบข้าง 「馬鞍休める隙もなく。又軍の 戦ひのと心よからぬ世のさは ぎ。お案じも尤ながら、四天王 と呼ばれたる。一騎當千の人々に。 巴様も向はせ給へば十が九ツ味 方の勝おきづかい遊ばすな。」 “แม้ว่าจะไม่ได้วางเว้นจากสงครามให้ได้มีเวลา พักม้าเลยแม้แต่น้อย บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวายจน</p>

		<p>地謡：「長刀柄長くおつ取り延べて、四方を払ふひ、一所に当る木の葉返し、嵐も落つるや花の滝波、枕をたたんで戦ひければ、皆一方に斬り立てられて、跡もはるかに見えざりけり、」</p> <p>นักร้องประสานเสียง: “โทะโมะเอะขึ้นจ้าวออกไป และฟาดฟันข้าศึกที่อยู่รอบตัวสี่ทิศ ครั้นนางใช้วิธีการต่อสู้แบบ “โทะโมะอะสะเงะเอะมิ” โดยใช้จ้าวฟาดฟันด้วยความเร็วไปที่หนึ่งศัตรูก็ร่วงลงไปเหมือนพายุที่พัดคดกไม่ร่วงลงมาเป็นคลื่นน้ำตก เหล่าศัตรูถูกฟาดฟันจนแตกพ่ายไปด้านหนึ่งและหนีหายไปกับถล่มมองไม่เห็นในที่สุด”</p> <p>3. กิตติศัพท์ความสามารถ</p> <p>地謡：「見れば敵の大勢、あれは巴か女武者、余すな漏らすなと、」</p> <p>นักร้องประสานเสียง: “พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก (ข้าศึกเห็นโทะโมะเอะ จึงเอ่ยขึ้นมาว่า) “นั่นโทะโมะเอะหรือ นักรบหญิงอย่าให้หนีไปได้””</p>	<p>จิตใจมุ่งแต่เรื่องการสู้รบในสงคราม อย่างไรก็ตาม ท่านก็มีสุดยอดผู้มีความสามารถทั้ง 4 ซึ่งมีความสามารถทางกระบองอาจกล่าวได้ว่า สามารถสู้ข้าศึกหนึ่งต่อพันคนได้ อังโทะโมะเอะเข้าร่วมต่อสู้ด้วยท่าน โยะมิเนะกะก็ยังมีโอกาสชนะ 9 ใน 10 ครั้ง จึงอย่ากังวลไปเลย”</p> <p>3. การกล่าวถึงความสามารถจากมุมมองของตนเอง</p> <p>「此巴が付そふからは。敵何万騎有とても。我命の續かんだけかたはし撫切拜打。蜘蛛手輪違十文字。十方八方打立。追立まくり立ぜひ一方打破って、駈通。」</p> <p>“โทะโมะเอะคนนี้จะติดตามนายท่านไป ไม่ว่าข้าศึกก็หมีนคนเพียงแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพร้อมจะใช้สองมือถืออาวุธเข้าฟาดฟัน ทั้งหมุนควงดาบรอบทิศทาง เป็นสองวงซ้อนกัน แบบกากบาท หรือไม่ว่าจะฟาดฟันทั้งแปดด้านสิบด้านก็พร้อมจะควมมาเข้าจับไล่ต่อสู้ให้ศัตรูแตกพ่ายไป”</p> <p>4. การต่อสู้กับชิชิบุ มิเงะตะตะ</p> <p>「引戻しては引づられ。引つ引れつよるべなき堅田の浦の釣小船波にのまる。如くにて。こたへもこたへひきも引草摺三間引ちぎり。尻居にどうど伏たるはにが。」</p> <p>“ต่างฝ่ายต่างก็ดึงกันไปมาโดยไม่มีหลักให้จับยึดไว้เหมือนสิริษะที่ถล่มลงยามตั้งจิตภาวนาในเรือหาปลาเล็กที่ล่องลอยในอ่าวคะตะตะ ดึงคอบได้กันไปมาจนชายซุคเกราะ 3 ชั้นก็ถลอกออกจากกัน สภาพที่(ชิชิบุ)ล้มคว่ำกันกระแทกอย่างแรง นำมาซึ่งความรู้สึกไม่พึงใจ”</p> <p>5. การต่อสู้กับอุจิจะ สะบุโร</p> <p>「前輪にぐっと引付てうんともぐっともいはさばこそ。片手に素顔引搦太首ちよいと引抜しは。子供遊びの紙雛の首を抜よりやすかりける。」 “โทะโมะเอะกดอุจิจะลงที่ส่วนหน้าของอานม้าจนหูคออะไรไม่ออก แล้วใช้มือข้างเดียวเค็ดคอของอุจิจะออกมาอย่างง่ายคายน่าเด็กที่เล่นดึงสิริษะตุ๊กตาดินะกระดาศษ”</p> <p>6. ปฏิกริยาเมื่อวะคะเห็นฝีมือของ</p>
--	--	---	--

			<p>โทะโมะเอะ</p> <p>「和田の義盛是に有。聞しにまさる女の働さりながら。手柄も人によるものと。生る手此の並木の松ぐっと根ごしに引抜て。馬人共に一打と口にはいへど心には。馬の諸脛なぎ倒し。あばつれ手取にせんものと。追様向ふ横腹へ。なぎ立るを事ともせず。」</p> <p>“วะคะ โทะมิโมะริซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย ก็กล่าวว่ “นี่คือได้ว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงซึ่งเหนือกว่าที่เคยได้ยินได้ฟังมา แต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคู่ต่อสู้(ของ โทะโมะเอะ) หาก(เป็นข้า)คิดค้นสนขนาดเหมาะมือออกมาทั้งรากแล้วตีเข้าไปที่ทั้งคนและม้าไปสักทีหนึ่ง(ก็คงจะสามารถโค่นล้มนางได้) แต่แล้วในใจก็กลับคิดว่าไม่ว่าจะใช้ฝีมืออันเยี่ยมยอดจับขาม้าให้โค่นล้มลงหรือโจมตีเข้าที่สี่ข้างแต่ก็คงไม่อาจโค่นนางลงได้”</p>
3.	สถานภาพ	<p>1. มิโกะ</p> <p>シテ:「今日は粟津が原の御神事にて候ふほどに、巫ともに参らばやと思ひ候。」</p> <p>มิเตะ: “วันนี้มีงานบูชาเทพที่อะวะสุวะสะระะ จึงอยากมาสักการะเทพร่วมกันกับมิโกะทั้งหลาย”</p> <p>2. นักรบสตรี</p> <p>2.1 การกล่าวแนะนำตัว</p> <p>シテ:「これは巴といひし女武者」</p> <p>มิเตะ: “ข้าเป็นนักรบสตรีที่ชื่อว่า โทะโมะเอะ”</p> <p>2.2 มุมมองของฝ่ายศัตรู</p> <p>地謡:「見れば敵の大勢、あれは巴か女武者、余すな漏らすなど、」</p> <p>นักร้องประสานเสียง: “ พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก (ข้าศึกเห็น โทะโมะเอะ จึงเอ่ยขึ้นมาว่า) “นั่น โทะโมะเอะหรือ นักรบหญิงอย่าให้หนีไปได้”</p>	<p>1. สถานภาพก่อนโทะมิโมะริจะเสียชีวิต</p> <p>1.1 นักรบสตรี</p> <p>「生付たる大力に馬上も勝れし巴御前… (中略) …女武者長刀かい込鞭打立。馳せ門前ひらりとおり」</p> <p>“โทะโมะเอะ โทะเส็น” ผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด...ใช้แขนหนีบง้าวและควมม้าพุ่งผ่านเข้ามาที่หน้าประตูใหญ่อย่างรวดเร็ว”</p> <p>1.2 ภรรยาน้อย</p> <p>「木曾殿の御内に男まさりのさる者有と音に聞。巴御前と見しは僻目か。」</p> <p>“ที่เห็นอยู่ก็คือ โทะโมะเอะ โทะเส็นที่ว่ากันว่าเป็นภรรยาของโทะมิโมะริและมีความสามารถเหนือชายไรหรือไม”</p> <p>「鎌倉の御前に御沙汰候ひし。木曾殿の妾巴と申女召取て候。」</p> <p>“ได้ยินกิตติศัพท์มาจากท่านโทะริโทะโมะริว่าสตรีที่เรียกให้มาเข้าพบนั้นคือ “โทะโมะเอะ” ภรรยาของท่านคิโสะ”</p> <p>2. สถานภาพภายหลังโทะมิโมะริจะเสียชีวิต</p> <p>2.1 นักรบสตรี</p>

「されば夫こそ木曾殿のふかい御思案。謀反でない物語。並居る人々も聞てたべ。すでに木曾礪並俱利伽羅篠原の合戦に打勝。都へ責登り給ふと聞へしかば。平家一門の人々三種の神器を守奉り。西国へ落下。木曾殿都に入かはって御所を守護し給へば。法皇御感斜ならず。… (中略) …此上の分別なしと。心にたくまぬ悪逆の謀。夫とはしらで諸国の借り武士共。我儘を働しは。木曾殿のしろし召れぬ事ながら。まんまと上の朝敵の名を取給。」

“จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นประสงค์อันลึกล้ำของท่านคิโระ มิได้คิดเป็นปฏิปักษ์แต่อย่างใด ทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้คงได้ยินเรื่องที่ท่านคิโระมีชื่อในสงครามโทนะมิ คุริกะระ นิโนะฮะระ และได้บุกเข้าโจมตีเมืองหลวง สิ่งนั้นก็เป็นที่ปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการและขับไล่พวกกระดุกอะอิเกะไปยังดินแดนตะวันตก การที่ท่านคิโระเข้าเมืองหลวง ไปจึงมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องพระราชวังมิได้มีใจคิดคดต่อจักรพรรดิสละราชย์ ... ที่ท่านโอะฉินะกะถูกกล่าวว่ามีรู้จักแยกแยะและมีใจคิดคดเป็นปฏิปักษ์นั้นต่างเป็นเรื่องที่ท่านมิได้รู้เห็น นักรบจากดินแดนต่างๆที่มารวมตัวกันต่างหากที่กระทำการตามใจชอบทั้งๆที่มีคำสั่งของท่านคิโระแต่กลับกลายเป็นว่าท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อราชวงศ์”

## 2.2 มารดาของอะซะฮะอินะ โยะมิอิเดะ

「義盛は願ひまま巴を汝に預くるぞさりながら。平産の子男ならば朝庭の恐れ。義仲の名を包汝が子とし和田の家を相續すべし。… (中略) …朝日軍義仲の。名をかたどりて生ま子を朝日奈の三郎義秀と。古今に秀し兵は此胎内の子なりけり。」

“ให้โยะมิโอะริแต่งงานกับ โทะ โนะเอะตามคำขอ ทว่าหากคลอดปลอดภัยเป็นบุตรชายก็อาจเป็นที่หวาดระแวงต่อราชวงศ์จึงควรเก็บชื่อของโยะมิ นะกะเป็นความลับและให้เด็กคนนี้เป็นผู้สืบทอดตระกูลของวะคะต่อไป ... เด็กในท้องคนนี้มีชื่อว่า



			<p>“อะชะฮินะ สะบุโร โยะมิอิเคะ” ซึ่งนำมาจากชื่อของแม่ทัพใหญ่อะชะฮิ โยะมิ นะกะ และเป็นนักรบผู้เป็นเลิศทั้งอดีตและปัจจุบัน”</p> <p><b>2.3 ภรรยาของวะคะ โยะมิโมะริ</b></p> <p>「然ば此女にかかるべき御疑ひも咎もなし。殊に木曾殿の御種を懐胎せしと傳へ聞。義盛給はって夫妻に具せんと申はいかが。」</p> <p>“หากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่มีข้อสงสัยอันใดต่อหญิงคนนี้หรือความคิดใดๆอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินมาว่านางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านกิโจะอยู่ โยะมิโมะริจึงอยากจะขออนุญาตรับนางไปเป็นภรรยา”</p>
4.	ลักษณะนิสัย	<p><b>1. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว</b></p> <p>地謡:「見れば敵の大勢、… (中略) …今は引くとも逃るまじ、いで一戦うれしやと、巴少しも騒がず、」</p> <p>นักร้องประสานเสียง : “พอมองออกไปก็เห็นข้าศึกจำนวนมาก ... ถึงตอนนี้จะถอยหนีก็คงไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นรบอีกสักครั้งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี โทะโมะเอะไม่มีที่ทำรอนรนเพียงสักนิด”</p> <p><b>2. ความจงรักภักดี</b></p> <p><b>2.1 หากแนะนำให้โยะมิ นะกะ ปลิดชีพ</b></p> <p>地謡:「はや御自害候へ、巴も共と申せば」</p> <p>นักร้องประสานเสียง : “นายท่านรีบปลิดชีพตนเองเถิด แล้วโทะโมะเอะจะติดตามท่านไป”</p> <p><b>2.2 ปฏิบัติหน้าที่มีต่อคำสั่งของ โยะมิ นะกะ</b></p> <p>地謡:「身は恩のため、命は義による理。」</p> <p>นักร้องประสานเสียง : “ร่างนั้นเพื่อตอบแทนบุญคุณ ชีวิตสามารถพลีให้กับวิถีทาง แห่งความถูกต้อง”</p>	<p><b>1. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว</b></p> <p><b>1.1 หากปลอมโยนยะมะมุกิ</b></p> <p>「此巴が付そふからは。敵何万騎有とても。我命の續かんだけかたはし撫切拜打。蜘蛛手輪違十文字。十方八方打立。追立まくり立ぜひ一方打破って、駈通。」</p> <p>“โทะโมะเอะคนนี้จะติดตามนายท่านไป ไม่ว่าข้าศึกที่หมื่นคนเพียงแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพร้อมจะใช้สองมือถืออาวุธเข้าฟาดฟัน ทั้งหมุนควงดาบรอบทิศทาง เป็นสองวงซ้อนกัน แบบกากบาท หรือไม่ว่าจะฟาดฟันทั้งแปดด้านสิบด้านก็พร้อมจะควมมาเข้าจับไล่ต่อสู้ให้ศัตรูแตกพ่ายไป”</p> <p><b>1.2 หากต่อสู้กับฝ่ายศัตรู</b></p> <p>「勝ほこつたる鎌倉勢二三十。落武者かへせと呼はっておっ取まく。何落武者とは舌ながし。落ぬか落るかは見よと駒の頭を立直し。うづまく我名の巴のごとく。右左に乗廻し蹴立踏立かけさすれば、詞は主の恥しらず跡をも見ずして逃ちたり。」</p> <p>“กองทัพฝ่ายคะมะกุระจำนวน 20-30 คนที่กำลังฮึกเหิมจากชัยชนะเข้ามาล้อมและเรียกขึ้นมาว่า “เอาตัวเจ้านักรบที่แพ้แล้วหนีไปกลับมานี้” (โทะโมะเอะ) จึงกล่าวว่า “ที่เจ้าว่านักรบที่แพ้แล้วหนีไปนั้นพูดเกินไป จงดูเสียว่าข้าแพ้แล้วหนี</p>

	<p>3. ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ        地謡：「駆け寄せて見奉れば、重手は負ひ給ひぬ、乗替に召させ参らせ、この松原に御共し、はや御自害候へ、巴も共と申せば」        นักร้องประสานเสียง：“ความบ้าเข้าไปใกล้ พอมองดูก็เห็นว่าท่านโตะมิเนกะได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงให้เปลี่ยนม้าและขี่ม้าไปด้วยกัน จนถึงป่าสน และพูดว่า “นายท่านรีบปลิดชีพตนเองเถิดแล้วโตะมิเนะจะติดตามท่านไป””</p> <p>4. การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบ        地謡：「誰か白真弓取りの身の、最後に臨んで、後名を、惜しまぬ者やある。」        นักร้องประสานเสียง：“มีผู้ใดบ้างที่ดิฉัน เมื่อถึงครานศพกับวาระสุดท้ายแล้วไม่ เสียขายชื่อภายหลังความตาย”        地謡：「さても義仲の、信濃を出でさせ給ひしは、五万余騎の御勢、轡を並べ攻め上る、礪波山や俱利伽羅、志保の合戦においても、分捕高名のその数、誰に面を並べ、誰に劣る振舞の、亡き世語りに、名ををし思ふ心かな。」        นักร้องประสานเสียง：“ตอนที่โตะมิเนกะยกทัพออกจากฉินะ โตะก็ได้ร่วมอยู่ในกองทัพกว่า 50,000คน นำทัพเข้าโจมตีมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงในสงครามที่ถูกเขาโตะนะมิ คุริกะระ และฉินะ ก็ได้เด็ดหัวข้าศึก ชีตอาวซุของฝ่ายตรงข้าม ฟีมือไม่อาจหาใครเทียบเทียม ได้ขณะที่เล่าเรื่องบนโลกในสนามที่อยู่บนปรโลกก็หวนคิด</p>	<p>หรือไม่กันแน่” นางดึงหัวม้าให้เงขึ้น พอข้าขี่ม้าวิ่งวนซ้ายขวาเหมือนชื่อโตะมิเนะของข้าแล้ว เตะกระต๊อบเท้าเข้าพวกเจ้าก็หนีกระเจิงไม่เหลือว หลังอย่างไม่รู้อาช”</p> <p>1.3 ฉากโตะมิเนะตกเป็นเชลยศึก        「引出す縄取共返って中にひっ立て。おめずおくせず御大将の膝近く。」        “พอกระซอกเชือกลากตัวนางเข้ามาตามคำสั่งของโตะมิทซึเนะ นางก็เข้ามาใกล้หัวเข่าแม่ทัพใหญ่ โดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อย”</p> <p>2. ความจงรักภักดี        「腑甲斐なき業さらし。主君の仇兄の敵には不足ながら」        “กรรมที่เจ้าซัดไซ้กับความขลาด แต่ก็ยังไม่สาสมต่อการที่เจ้าหักหลังนายและเป็นศัตรูกับที่ชาย”</p> <p>3. ความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน        「いさむる詞におふでも嬉しく。夫はちっともきづかひ有るな」        “พอโตะฟูเคะได้ฟังคำให้กำลังใจดังนั้นก็รู้สึกยินดี และกล่าวว่าท่านช่างเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ”</p> <p>4. การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี        「巴にむずとひっ組だり。大膽な。義仲といふ主有女にだき付て、こそば。目顔を赤めてつよい顔なされても。力の有体でもなし。聞へた。女じゃと思ふてふかじゃれか。…(中略)…前輪にぐっと引付てうん ともぐっともいはさばこそ。片手に素顔引搦太首ちよいと引抜しは。子供遊びの紙雛の首を抜よりやすかりける。」        “โตะมิเนะเค็ง(อุจิคะ)เข้าไปต่อสู้ ช่างกำแหงนัก และแล้วอุจิคะก็ถลาเข้าไปในวงแขนของหญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าสตรีของโตะมิเนกะ พลัน(อุจิคะ)ก็รู้สึกชื่น ถึงแม้จะทำหน้าตาขึงขังแต่ร่างกายกลับไม่มีริ้วแรง โตะมิเนะเค็งจึงกล่าวว่า “เข้าใจแล้ว เห็นว่าข้าเป็นสตรีถึงได้หยอกเย้ากันเช่นนี้หรือ” ... โตะมิเนะเค็งอุจิคะลงที่ส่วนหน้าของอานม้าจนพูดอะไร ไม่ออกแล้วใช้มือข้างเดียวเด็ดคอของอุจ</p>
--	---	---

		เสียดายชื่อเสียงของตนเอง”	จะออกมาอย่างง่ายดายนกว่าเด็กที่เล่นเครื่องเล่น ตุ๊กตาฮินะกระดาษ”
--	--	---------------------------	---